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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการทําวิจัยเรื่อง 

“กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวลาวและชาวกัมพูชาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เพ่ือผลการวิจัยนี้จะก่อให้
ประโยชน์สําหรับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(กรุณาทําเครื่องหมาย X ในช่องสี่เหลี่ยม) 
1.1 เพศ  ชาย    หญิง 
1.2 อายุ   ต่ํากว่า 25 ปี   26-30 ปี    31-35 ปี  
    36-40 ปี   41-45 ปี   46 ปีขึ้นไป 
1.3 สัญชาติ   ลาว    กัมพูชา 
1.4 ก าลังศึกษาในระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
1.5 สาขาวิชาและคณะท่ีศึกษา (โปรดระบุ) ________________________________________ 
1.6 อาชีพก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 รับราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บริษัทเอกชน 
 อาชีพอิสระ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ________________________________  

1.7 เหตุผลในการเลือกมาประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี 
 เลือกมาเอง     ถูกส่งมา 

1.8 ประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธาน ี
 เดินทางมาครั้งแรก    เคยมาพักผ่อน/ท่องเที่ยวระยะสั้น  
 เคยมาอาศัย/ทํางานระยะยาว   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ______________ 

1.9 จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี _________ ครั้ง ระยะเวลาในแต่ละ
ครั้ง จ านวน ________ วัน  โปรดระบุเหตุผล ______________________________________ 
1.10 นศ.มาอยู่เมืองไทยครั้งสุดท้ายตั้งแต่ _________________________________________
การศึกษาครั้งล่าสุดที่อยู่ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน รวม ____________ปี____________เดือน 

ส่วนที่ 2 ชุดค าถาม 
(กรุณาทําเครื่องหมาย X ในช่องสี่เหลี่ยม) 

 (A) รู้สึกตื่นตาตื่นใจ และอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย แต่อาจจะรู้สึกคิดถึงบ้านเล็กน้อย 

(B) รู้สึกสับสน เครียด ทําอะไรไม่ถูก ไม่ม่ันใจ และไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคนไทย 
(C) รู้สึกเข้าที่เข้าทางมากข้ึน ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(D) รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นเสมือนบ้านของตนเอง รู้สึกปลอดภัย 
(E) รู้สึกใจหาย อาลัยอาวรณ์ ที่ต้องจากประเทศไทย 
(F) รู้สึกว่าวัฒนธรรมเดิมของตนเองนั้นแตกต่างไปจากความคาดหวัง และต่างจากที่เคยเป็น 
โปรดพิจารณาตัวเลือกด้านบน (A) (B) (C) (D) (E) (F) แล้วตอบ:ค าถามต่อไปนี้ 
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2.1 ขณะนี้นักศึกษาอยู่ในระยะใด        B                    
2.2 นศ.ผ่านระยะใดมาบ้าง และโปรดระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้น  

วัน     B ________________ วัน       
 ________________ วัน      วัน  

วัน  วัน  
2.3 นศ. คิดว่าตนเองมีการปรับตัวทางวัฒนธรรมแบบใด 

 ไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมของตน และมองว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 
 รู้สึกว่าตนเองไม่อยู่ในกลุ่มใดๆ ทั้งในวัฒนธรรมของตนหรือวัฒนธรรมไทย 
 รักษาวัฒนธรรมของตน และมีการปรับรับเอาวัฒนธรรมไทยมาด้วย 
 คงอยู่กับวัฒนธรรมของตน และรับเอาวัฒนธรรมไทยมาน้อย 

2.4 นศ. มีสิ่งท่ียังคงไว้อย่างไรบ้าง  
  ค่านิยม __________________________________________________________ 
  พฤติกรรม ________________________________________________________ 

 
ส่วนที่ 3 ชุดค าถาม 

ค าอธิบาย : โปรดระบุระดับความคิดเห็นของ นศ.ต่อข้อความต่อไปนี้ (กรุณาทําเครื่องหมาย 
X ในตาราง)  น้อยที่สุด  =  1  คะแนน      น้อย  =  2  คะแนน    ปานกลาง  =  3  คะแนน
  มาก  =  4  คะแนน      มากที่สุด =  5  คะแนน 

ชุดค าถาม (1) (2) (3) (4) (5) 
3.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตร  ช่วยให้นักศึกษา
ปรับตัวในสังคมได้ง่าย            
3.2 คนไทยเป็นคนเปิดกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน            

3.3 สังคมไทยน่าอยู่และมีความปลอดภัย            
3.4 คนไทยมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนหรือทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นหรือกับตัวนักศึกษาเอง            
3.5 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลของไทยให้ความ
ช่วยเหลือและความยุติธรรมเท่าเทียมกับทุกคน       

3.6 นศ.สามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย      
3.7 นศ.พยายามปรับเปลี่ยนบุคลิกตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของไทย           

3.8 นศ.พยายามหาโอกาสพูดคุยกับคนไทย           
3.9 เวลามีกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัย นศ.
มักพยายามเข้ากลุ่มกับเพ่ือนคนไทย           
3.10 นศ.จะยืนเคารพสิ่งที่คนไทยเคารพ เช่น ยืนเคารพ
เพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนเคารพเพลงชาติไทย           
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ค าอธิบาย : โปรดระบุความเข้าใจของคุณข้อความต่อไปนี้  (กรุณาทําเครื่องหมาย X ใน  )  
3.11 ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของ
ประเทศ และกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ     ใช่   ไม่ใช่ 
3.12 ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ          ใช่    ไม่ใช่ 
3.13 ประเพณีท่ีสําคัญของ จ.อุบลราชธานี ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
และประเพณีไหลเรือไฟ         ใช่    ไม่ใช่ 
3.14 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม ปฐมนิเทศ 
ประสานงาน และให้รายละเอียดข้อมูลของทุนการศึกษากับนักศึกษา   ใช่    ไม่ใช่ 
3.15 คณะกรรมการประจําแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําหน้าที่ให้การรับรองการ
สําเร็จการศึกษาสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม       ใช่    ไม่ใช่ 
 

ส่วนที่ 4 ชุดค าถาม 
ค าอธิบาย โปรดประเมินตัวของ นศ.ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยการให้
คะแนนตนเอง (ใส่ตัวเลขที่ นศ.ให้คะแนนตัวเองจาก 1 – 10 ในช่องสี่เหลี่ยม) ซึ่งมีระดับคะแนนของ
การประเมิน ดังนี้   
 
น้อยมาก (1 – 2)        น้อย (3 – 4)       ปานกลาง (5 – 6)        ดี (7 - 8)       ดีมาก (9 - 10)  
 
น้อยมาก           ปานกลาง           ดีมาก 
 
  

                

             
  4.1 ความสุข สบายใจ ไม่เครียดเมื่อศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย    
  4.2 ความสัมพันธ์กับคนไทยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย   
  4.3 การทํางานร่วมกับเพ่ือน นศ.หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย   
  4.4 ไม่มีความตระหนกทางวัฒนธรรม สามารถขจัดให้หมดไป หรือแทบไม่เหลือ 
 

ส่วนที่ 5 ชุดค าถาม 
ค าอธิบาย โปรดระบุระดับของการใช้สื่อในประเด็นต่างๆต่อไปนี้  (เขียนหมายเลขลงใน  )   

ไม่เคยเลย  =  1  คะแนน       นานครั้ง  =  2  คะแนน       ปานกลาง  =  3  คะแนน 
 บ่อยครั้ง  =  4  คะแนน      เป็นประจํา =  5  คะแนน 
 
5.1 สื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการปรับตัว 

เพ่ือนคนไทย   เพ่ือนคนลาว/กัมพูชา   อาจารย์/บุคลากร 
หน่วยงานรัฐบาลลาว/กัมพูชา  พ่อ แม่ พี่น้อง  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5.2 สื่อมวลชนที่มีส่วนช่วยในการปรับตัว 
หนังสือพิมพ์ของไทย   หนังสือพิมพ์ของลาว/กัมพูชา 
ช่องโทรทัศน์ของไทย   ช่องโทรทัศน์ของลาว/กัมพูชา 
ละครของไทย    ละครของลาว/กัมพูชา  
เพลงของไทย    เพลงของลาว/กัมพูชา 
ภาพยนตร์ของไทย   ภาพยนตร์ของลาว/กัมพูชา 
เว็บไซต์ของไทย   เว็บไซต์ของลาว/กัมพูชา 

rk (FB, IG, Line) อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________  
 
5.3 สื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เปิดรับในระหว่างท่ีศึกษา 

เพ่ือนคนไทย   เพ่ือนคนลาว/กัมพูชา   อาจารย์/บุคลากร 
หน่วยงานรัฐบาลลาว/กัมพูชา  พ่อ แม่ พี่น้อง  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________ 

 
5.2 สื่อมวลชนที่เปิดรับในระหว่างที่ศึกษา 

หนังสือพิมพ์ของไทย   หนังสือพิมพ์ของลาว/กัมพูชา 
ช่องโทรทัศน์ของไทย   ช่องโทรทัศน์ของลาว/กัมพูชา 
ละครของไทย    ละครของลาว/กัมพูชา  
เพลงของไทย    เพลงของลาว/กัมพูชา 
ภาพยนตร์ของไทย   ภาพยนตร์ของลาว/กัมพูชา 
เว็บไซต์ของไทย   เว็บไซต์ของลาว/กัมพูชา 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________  
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (นักศึกษาลาวและกัมพูชา) 
 
1. แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร  
2. ทัศนคติต่อเมืองไทยเป็นอย่างไร มาเรียนแล้วเป็นอย่างที่คิดไหม  
3. เตรียมตัวก่อนที่จะมาเมืองไทยอย่างไรบ้าง แล้วคิดว่าพวกนี้จะช่วยได้ไหม  
4. บทบาทของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างไร มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุน
นักศึกษาหรือไม่ อย่างไร คิดว่าหน่วยงานต่างๆทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหน 
5. การปฐมนิเทศเป็นอย่างไร ช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ดีหรือยัง ต้องการปรับอย่างไร 
6. เมื่อนักศึกษามีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิต นักศึกษาใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
7. จํานวนเพื่อนสนิทของนักศึกษามีกี่คน เป็นคนประเทศอะไร และเพ่ือนสนิทเหล่านั้นช่วยเหลือใน
เรื่องต่างๆได้เยอะหรือไม่ อย่างไร 
8. เพ่ือนสนิทที่คุยได้ในระดับไหน รู้จักในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
9. ส่วนใหญ่เวลากินข้าวกินกับใคร แล้วนักศึกษาเคยไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหม  
10. ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร ถ้าพักหอพักศึกษาเป็นแบบไหน อย่างไร 
11. สื่อทีวีมีผลไหม ดูทีวีแบบไหน ทีวีไทยช่วยได้ไหม เพราะอะไร รู้สึกว่าทีวีไทยเป็นยังไง นําเสนอ
ข่าวสารเป็นอย่างไร 
12. การเจอกันแบบออนไลน์ ออฟไลน์ มีผลต่างกันไหม แล้วความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไหม ทัศนคติ
ต่างกันหรือเปล่า มีผลต่อการปรับตัวหรือไม่ อย่างไร 
13. ทิศทางในการปรับตัวแบบไหนมากที่สุด ส่วนไหนที่คงความเป็นลาว/กัมพูชา ส่วนไหนปรับให้เป็น
ไทย แล้วส่วนไหนที่คงไว้และคงไว้โดยวิธีใด 
14. นักศึกษามองตัวเองแบบไหน 
15. ข้อเสนอแนะสําหรับอาจารย์ผู้สอน ฝุายที่เก่ียวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ 
 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (อาจารย์/บุคลากร) 
 
1. ถ้าจะรับนักศึกษาลาว/กัมพูชาใหม่มีการปฏิบัติอย่างไร กระบวนการเป็นอย่างไร 
2. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ในส่วนของนักศึกษาลาวและกัมพูชาเป็นอย่างไร 
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์/บุคลากรคืออะไร เปูาหมายหลักคืออะไร 
4. หน่วยงานมีกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาลาวและกัมพูชาอย่างไร 
5. การปฐมนิเทศเป็นอย่างไร ช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ดีหรือยัง ต้องการปรับอย่างไร 
6. กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ กลไกท่ีพยายามช่วยเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไร  
7. ช่องทางในการให้คําปรึกษาหารือในเวลามีปัญหาเป็นอย่างไร 
8. อยากให้อาจารย์/บุคลากรช่วยสะท้อนให้เห็นปัญหาในภาพรวมของนักศึกษาลาว/กัมพูชาเป็น
อย่างไร 
9. ข้อเสนอแนะสําหรับนักศึกษาลาว/กัมพูชา อาจารย์ผู้สอน ฝุายที่เก่ียวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ 
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ภาคผนวก ค 
 

ถอดบทสัมภาษณ์ 
 
กลุ่มที่ 1 นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับทุนรัฐบาลไทย สํานักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน 17 คน 
 
1. นักศึกษาลาวคนที่ 1 (LS1, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2557) 
ถาม: ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยก่ีปีแล้วครับ 
ตอบ:  สองปีห้าเดือน 
ถาม: ทุนทีไ่ด้รับกี่ปีครับ 
ตอบ: สองปีครึ่ง 
ถาม: แสดงว่างานจะเสร็จแล้วใกล้จะได้กลับแล้ว 
ตอบ: ใช่แล้วครับ สอบแล้ว เหลือแต่รูปเล่มออกมาก็จะได้กลับบ้านแล้วครับ    
ถาม: ขอถามย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้น แรงจูงใจที่ขอทุนมาเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับ 
ตอบ: ไม่ถึงกลับแรงจูงใจนะ ได้ทํางานอยู่แล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะพัฒนาตนเอง แต่ที่มา
เรียนมันไม่ได้ตรงกับสายที่เราเรียน คือเรียนกฎหมาย แต่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา ก็เลยไปคุยกับ
บอสว่า อยากจะเรียน เขาบอกว่าจะไปเรียนที่ไหน? ก็ไทยนี่แหละ 
ถาม: รับราชการด้วย 
ตอบ: คะ เป็นข้าราชการแล้ว 
ถาม: ที่ไหนครับ 
ตอบ: กระทรวงแห่งการแผนการและการลงทุน อยู่กรมร่วมมือสากล 
ถาม: ที่เวียงจันทน์ หรอืครับ 
ตอบ: คะ แต่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ เขาจะแบ่งเป็นโต๊ะใครโต๊ะมัน แต่ขอทุนจากต่างประเทศเข้าไป
พัฒนาคุณภาพ และก็รับจากประเทศ เยอรมันกับรัสเซีย อยากพัฒนาตนเอง 
ถาม:  แล้วทัศนคติของเราเป็นอย่างไรบ้าง แล้วพอมาเรียนแล้ว แตกต่างจากท่ีคาดหวังไว้ไหมครับ 
ตอบ: แตกต่างมากคะ คิดว่าตัวเองก็มีความกล้าหาญมากขึ้น คือดูที่ทํางานที่นั่น คือเราไปประชุม
หรือ พรีเซ็นต์งานก็ไม่ได้มีคนเยอะนะคะ แต่ที่ได้มาเรียนที่นี่ ก็เขียนบทความและได้ไปนําเสนอที่
ขอนแก่น ที่คนเยอะคนสนใจก็ถาม เออเราก็ตื่นเต้นดี ทําให้เราพัฒนาขึ้นมาก ดีมากค่ะที่ได้มาเรียน
ที่นี ่
ถาม: ก่อนที่มาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
ตอบ: ก็ไม่ได้เตรียมตัวมากคะ ทาง สพร. ก็ได้เตรียมเอกสารไว้ให้ว่าต้องเตรียมตัวแบบนี้ แต่ก่อนที่
จะมาเรียนก็เคยได้ไปทํางานอยู่ที่เชียงใหม่สองเดือน 
ถาม: ทําอะไรครับที่นั่น 
ตอบ: ก็เก่ียวกับการพัฒนาชนบทไปฝึกอบรมที่นั่น อยู่ที่ศูนย์ห้วยฮ้องไคร้ 
ถาม: แล้วคิดว่าพอมาเรียนแล้วบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลฯ อย่างวิเทศสัมพันธ์ และคณะของ
เรามีการจัดกิจกรรม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน อย่างไรบ้างครับ 
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ตอบ: สําหรับเรื่องที่สําคัญ ก็มีแต่ให้ช่วยประสานงานระหว่างนักศึกษาลาวกับคนที่ให้ทุน สพร . ให้
ช่วยประสานงาน หรือ ที่คณะก็มีบทบาทมากให้ทั้งความรู้และก็ทางเงินทุนก็ด้วย แบบว่าได้ไป
นําเสนองานทางคณะก็ออกให้ค่าลงทะเบียน ค่ารถ ค่าเดินทาง ค่าอะไรเขาก็ออกให้ 
ถาม: ได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับ 
ตอบ: รว่มกิจกรรมช่วงที่คณะเปิดบ้านศิลปศาสตร์ แต่ร่วมกับงานบัณฑิตก็คือไปแข่งกีฬาที่สงขลา 
ถาม: ก็คือมีกิจกรรมทุกอย่าง เข้าร่วมหมดเลยนะครับ แล้วคิดว่าการปฐมนิเทศมันเป็นอย่างไร 
มันดีหรือเปล่า แล้วถ้ามันดีไม่ดีอย่างไร อยากจะเสนอแนะอะไรบ้าง เพราะว่าเขาแค่ให้การ
ประสานงานและอยากให้ทําอะไรให้เรามากกว่านี้ไหม 
ตอบ: ก็มากคะ สําหรับการประสานงาน และตัวอย่างคือหอพักถ้าเทียบกับ มหาลัยอ่ืนเขาก็ให้ที่อยู่
ดี และไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ดีที่นี่ก็ดี ให้เรื่องความปลอดภัยให้อยู่กับเด็ก ป.ตรี แต่ว่าเราก็ผู้ใหญ่แล้วมี
ความคิดเป็นผู้ใหญ่ คือที่ลาวมันก็มีเฉพาะจุดของนักศึกษาต่างชาติ แต่ว่าเคยขอ ให้อยู่ด้วยกันหรืออยู่
ข้างนอก แต่เขาไม่ให้ เขาให้อยู่ข้างในกับเด็ก ป.ตรี ทีแรกก็ทนอยู่ก็คุยกับทาง สพร. ได้รู้จักรุ่นพ่ี ทาง 
สพร.ก็บอกให้ทนเอา เดี๋ยวก็จะจบแล้วทนเอา แต่มีรุ่นก่อนๆที่มาเรียนเขาได้อยู่ข้างนอกคะ อยู่หอพัก 
บ้านบัวอะไรสักอย่าง  
ถาม: คือตอนนี้หมายถึงว่า ห้องนั้นมันต้องแชร์กับคนอ่ืนหรอครับ 
ตอบ: ไม่คะ คนละห้องเลย 
ถาม: เวลาถ้ามีปัญหากับการเรียนการใช้ชีวิต จะมีวิธีจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 
ตอบ: สําหรับการเรียนถ้ามีปัญหา ก็จะคุยกับอาจารย์ ที่ปรึกษา หรือไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด ส่วน
เรื่องของการใช้ชีวิตก็จะมีเพ่ือนด้วยอยู่คนละคณะ 
ถาม: ช่วยระบุได้ไหมครับว่ามีเพ่ือนสนิทกี่คน 
ตอบ: มีประมาณ 5-6 คน 
ถาม: เป็นคนลาวหมดเลยหรอครับ 
ตอบ: เป็นคนไทย ส่วนคนลาวจะมี 20 คน 
ถาม: กลุ่มนี้ 20 คน สนิทกันดีใช่ไหมครับ แล้วไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับ 
ตอบ: ก็คือในมหาวิทยาลัย เขาจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็มาแสดง เราก็เข้าร่วม
กิจกรรมแบบนั้น แล้วทุกๆ เทอมจะมีการเรียกกันมาคุยว่าการเรียนเราเป็นยังไง แล้วการใช้ชีวิตเป็น
ยังไง แล้วเราจะเลือกประธานนักศึกษาลาว ปีที่แล้วเราก็เป็น ปีนี้ก็เป็นพ่ีที่เรียกเอกอยู่ แต่วันนี้พ่ีเขา
ไม่ว่าง ทําแล็บอยู่ 
ถาม: ส่วนเรื่องของที่พัก 
ตอบ: เรื่องของที่อยู่อาศัย เรื่องค่าไฟก็ไม่ได้เสียดายตังค์อะไร เขาให้สองเดือนสําหรับค่าไฟ แต่ว่าที่
หอพัก ห้าพัน ทั้งหมดเป็น เจ็ดพัน 
ถาม: เรื่องค่าน้ํา ค่าไฟอย่างไรนะครับ 
ตอบ: ค่าน้ํา ค่าไฟ ทั้งหมดนั่นแหละ สองพันบาทต่อเดือน ค่าห้องก็ห้าพันต่อเดือน แต่ที่นี้ก็ไม่ได้ใช้
ไฟอะไรมากมาย มันเกินสองพันแล้วต้องไปจ่ายเอง แต่ห้องมันก็มีตู้เย็นแต่ก็เปิดปกติ คือกลางวันเราก็
ไม่ได้อยู่ อยู่ตอนกลางคืนและก็ค่าไฟมันเกิน แต่ที่หลักๆคือเดือนมีนา เรากลับบ้านกลางๆเดือน แต่ไม่
เป็นไร แต่เม.ย.-พ.ค.ไม่อยู่ พอกลับมาพบว่าเม.ย.ค่าไฟ 400-500 บาท พ.ค. 600 บาท และมิ.ย.
2,161 บาท ก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้ไง คือ ฝุายวิเทศฯโทรมาว่าจ่ายค่าไฟด้วยมันเกิน ก็เลยสงสัยว่ามัน
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เกินได้ไง ก็ไม่ได้ใช้อะไรมาก ก็ไปถาม ก็ไปจ่ายให้เขา เขาก็บอกไม่รู้ว่าถ้าเกินแบบนั้น มีทุกคนนะที่
เป็นแบบนั้น 
ถาม: แล้วตอนนี้มีการแก้ไขหรือยัง 
ตอบ: คือไปคุยกับวิเทศฯแล้ว เขาก็บอกว่า จะตรวจสอบให้ ก็ไม่รู้ว่าขึ้นเกินขนาดนั้น เขาก็ว่าตัวเลข
มันกระโดด ก็ไม่น่ากระโดด เดือนเม.ย.ไม่ได้อยู่เลยห้อง ไม่ใช้เยอะไง ทีแรกก็มาถึงเดือนหนึ่ง มาอยู่ 5 
เดือน มันก็จะขึ้นเป็นทีละ 500 บาท เดือนนี้ 1,000 บาท 1,500 บาท แบบนี้นะ แต่อีกที่มีปัญหาคือ 
ตอนที่พวกเราจะเข้ามาคณะแยกย้าย คือพวกเราเสนอว่าอยากได้ห้องเป็นห้องกิจกรรมของนักศึกษา
ลาว แต่ก็เคยขอนะ วิเทศฯเขาก็เลยบอกว่าจะจัดให้ แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ยังไม่ได้จัดให้เลย เขาก็รับปาก
ว่าจะจัดให้ เพราะว่าทุกเทอมเราต้องมีกิจกรรม ที่คุยกันเรียกกันมาคุย 
ถาม: เรื่องของสื่อบ้างนะครับ เห็นบอกว่ามีทีวี อยากรู้ว่าดูทีวีช่องไหน 
ตอบ: ก็ดูทุกช่องคะ ที่สําคัญก็มีช่อง 3 นั้นแหละคะ 
ถาม: ชอบดูรายการอะไรครับหรือละครเรื่องไหนครับ 
ตอบ: ละครก็ไม่เท่าไหร่ ตอนเช้าก็ เรื่องเล่าเช้านี้  
ถาม: คิดว่าสื่อไทยนําเสนอข่าวเป็นอย่างไร เพราะว่ามีเคสของคนลาวที่ถูกฆาตกรรมที่กรุงเทพ 
ตอบ: ก็เชื่อนะที่เขาไปชันสูตรอะไรนั้นนะ ทีแรกก็ไม่เชื่อว่าเขาจะตกมาได้ไงคือแบบว่า เหมือนเขามี
คนผลัก ไม่คิดว่าจะกระโดดลงมาเอง เพราะว่าอยู่ชั้นแปดชั้นเก้า แต่ที่เขาไปชันสูตรเนี่ย ที่เขาตกถ้ามี
คนผลักเขาจะกระเด็นไปไกลไง ที่นี่เขาตกมันใกล้ๆ คล้ายๆเขาจับอยู่ราวแล้วก็ตกลงมา ก็ดูออกว่าเขา
ก็ทํา กเ็ข้าใจว่าเออ เขาไม่แบบ ไม่หาข้อมูลแบบถ้าไม่อยากให้คนลาวไปพูดว่า ไทยไม่อยากรับผิดชอบ
อะไรอย่างนี้ ก็คิดทั่วๆไปไม่ได้ใส่ใจอะไร เขาก็ผิดเองที่ไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นก็รู้อยู่ว่าเขามี
ครอบครัว หลักๆคือทั้งสามคนที่ทํางานอยู่ที่เดียวกัน อยู่ที่ตัวบุคคลจะไปมองว่า ทางไทยไม่รับผิดชอบ
ก็ไม่ดี พูดแบบนี้ก็ไม่ได้คะ 
ถาม: คิดว่าสื่อไทยกับสื่อลาว มีความแตกต่างกันยังไงบ้าง เช่น เพลง ภาพยนตร์  
ตอบ:  ต่างคะ ที่ลาวไม่ค่อยมีเป็นภาพยนตร์เป็นอะไร แต่จะมีเป็นเพลงแต่มีไม่ค่อยมาก 
ถาม:  คือส่วนมากอยู่ที่ลาวก็ดูละคร ดูหนังไทยอยู่แล้ว เพราะหาได้ตามปกต ิ
ตอบ:  คะ เปิดดูก็มีช่องไทยเยอะเลย รับได้ เพราะว่าที่ลาวก็ไม่มีละคร 
ถาม: การที่เขาบอกว่าประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องกัน รู้สึกยังไงกับคําๆนี้ 
ตอบ:  ก็ไม่รู้สึกอะไร ก็ดีถ้าไทยรับลาวเป็นน้องหรือว่าจะรับเป็นเพ่ือนบ้านอะไร ก็ไม่เป็นไรคะ ถ้า
เป็นอดีตจะไม่สนนะ แต่เอาปัจจุบัน อนาคตดีกว่าอดีตมันก็ผ่านมาแล้ว 
ถาม: มองตัวเองยังไงบ้าง ภาพรวมทั้งหมดเลย จนกระทั่งสองปีห้าเดือนที่อยู่เมืองไทยที่เรียน ที่นี่ 
และท่ี ม.อุบลฯ ที่จังหวัดอุบลฯ เรื่องการเรียน เรื่องการใช้ชีวิต อะไรทุกอย่างเลย 
ตอบ:  เรื่องการใช้ชีวิตก็ต้องปรับ อยู่ที่ลาว เรื่องการเรียนก็ไม่มีอะไรมาก ดีหมดคะ  คือดีเพราะว่า
มันก็เหมือนกับลาว มันไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมาก ถ้าอยู่กรุงเทพฯจะตอบอีกแบบหนึ่ง ถ้าเราได้อยู่
แบบนั้นมันมีความวุ่นวายไงคะ แต่ที่เราอยู่มันก็ไม่มีอะไร 
ถาม: สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะรับนักศึกษาเข้ามาใหม่บ้าง อยาก
ให้เราเพ่ิมเติม ปรับปรุง พัฒนาอะไร เพ่ือทําให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน นศ .ที่รับทุนจากลาวมาในรุ่น
ต่อๆไป 
ตอบ:  น่าจะฝากถึงหน่วยงานที่รับนะ มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคะ หน่วยงานที่รับ แต่ที่มีปัญหาคือที่
ลาว คือกระทรวงศึกษานี้เป็นคนประสานกับ สพร. กระทรวงศึกษาของลาว สพร. จะประสานงานไป
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ที่กระทรวงศึกษาของลาว และเขาจะแจกทุนรอบต่อไป ถ้าจะฝากถึงก็คงจะฝากถึงหน่วยงานของ
ตนเองคะ ที่ทางแบบทางชนบท ต่างจังหวัด เขาก็อยากมาเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียน เขาก็จะแจก
ทุนเฉพาะในเวียงจันทน์ คือเพ่ือนที่อยู่ต่างแคว้นเขาก็จะติดต่อมาว่า เออเป็นไง แบบอยากมาเรียนไง 
แต่ทีม่าเรียน เขาไม่ได้แจ้งโดยตรงนะ แต่เราจะถามทางทุนเองเลย ถามพ่ีที่ สพร. ว่าพ่ีมันเป็นยังไงทุน
นี้ เขาว่ามันเป็นทุนเปิด ใครจะสอบก็ไปเลย ได้เลย แต่ต้องเป็นพนักงานข้าราชการแล้วก็เลยไปสอบ 
สอบชิงทุนมาเขาไม่ได้ คือถ้าไปตามระเบียบของมันนะคือเขาจะแจ้ง กระทรวงประมาณ 3 คอร์ส มา
เรียน ค่าเทอมก็ประมาณ 12,000 บาท และก็อุปกรณ์ซื้อหนังสือ เทอมละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่าย
ชีวิตประจําวันก็คือ 7,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งหมดคือ 14,000 บาท ที่ได้จาก สพร. แล้วเขาก็หัก
ออกไปค่าหอพัก 7,000 บาท  
ถาม: ขอบคุณสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ 
 
2. นักศึกษาลาวคนที่ 2 (LS2, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  สอบถามว่าเหตุผลหรือแรงจูงใจในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างครับ     
ตอบ:  เหตุที่มาเมืองไทย คือ เราเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ที่ ม.จําปาสัก เหตุผลแรกก็อยากจะ
ยกระดับความรู้ อันที่สองคณะเกษตรของ ม.อุบลฯกับคณะเกษตรของ ม.จําปาสัก มีการเซ็น MOU 
ร่วมมือด้วยกัน ทางคณะเกษตรของ ม.อุบลฯ ก็จะขอทุนโครงการร่วมมือระหว่างประเทศลาวกับ
ประเทศไทย ที่ให้คณะเกษตรโดยเฉพาะ มันจะแตกต่างกับทุนทั่วไปของที่ว่าได้รับทุนมา อย่างเช่น 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มันจะต่างกันกับคณะเกษตรศาสตร์ เฉพาะเกษตรศาสตร์
ของ ม.จําปาสัก นะคะไม่ใช่ ม. อื่น ไม่ใช่สะหวันนะเขต ไม่ใช่ที่ประมง แตเ่ฉพาะแต่ ม.จําปาสัก มันจะ
มีเซ็นร่วมกัน เขาจะขอทุนให้เป็นปริญญาเอก 3 ทุน แล้วก็ปริญญาโท 6 ทุน แต่ว่าแต่ละปีจะมีเอก 1 
และโท 2 แต่ว่ามันจะหมดทุนในรุ่นนี้ละ เสร็จสิ้นหมดแล้วเขาก็จะเขียนมาใหม่ มันก็มีจุดดีอยู่ตรงที่นี้ 
แล้วอันที่สามก็ม.อุบลฯ มันก็ใกล้ ม.จําปาสัก แค่นี้และก็วัฒนธรรมการพูดการจาใกล้เคียงกัน แล้วก็
คนอุบลมันก็เหมือนกับคนท่ีประเทศลาว โดยเฉพาะพวกคนปากเซ อาหารการกิน การดํารงชีวิต มันก็
ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไร แล้วก็บุคลิกนิสัยของคนท่ีอยู่อุบลมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน คุยก็สนุกดี นิสัยดี  
ถาม:  พอมาเรียนแล้วเป็นยังไง รู้สึกแตกต่างจากที่คิดไว้ไหม  
ตอบ:  ต่างมากค่ะ เพราะว่าอย่างที่เรียนจบปริญญาโท ไม่ตรงกับสาขาที่ส่งมาอันนี้มาเรียนปริญญา
เอกเป็นสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มันก็ยากนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าทางม.อุบลฯโดยเฉพาะทางคณะ
เกษตรที่ให้ทุนไป ไม่มีคนที่จะจบปริญญาโทมาต่อนี้ อย่างจบเคมีมาเลยคิดว่าอย่างน้อยเคมีมันก็เป็น
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีการอาหาร ที่นี้มามันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ สับสนมาก เครียด
เพราะว่าเราจะได้มาลงเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานกับนักศึกษา ป.ตรี อันที่สองวัยเราก็แก่แล้ว ที่นี้ก็ลําบาก
ก็มาเรียนคอร์สเวิร์ค จากนั้นมาก็เทคโนโลยีการอาหารจะให้เขียนอย่างที่ปริญญาเอกจะให้เขียน
รายงาน กลางคืนมาเขียนบทรายงานเพื่อจะเอาไปสอบ กลางวันก็เรียน ก็เลยลําบาก ก็เลยรู้สึกเครียด 
ในช่วง 1 ปี แล้วก็ปีท่ี 2 เทอมแรกก็สอบ พอผ่านช่วงนี้ก็ทําแล็บ ช่วงนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้ว ไม่มีปัญหา   
ถาม:  เวลามีปัญหา มีใครมารับฟังหรือว่าจะหาทางออกวิธีไหน  
ตอบ:  เวลามีปัญหาส่วนมากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะให้แนวทาง จะคอยแนะ คอยปลอบใจ 
คอยให้กําลัง เขา้ไปหาท่านแล้วพูดคุยตัวต่อตัวเลย เพราะว่าอาจารย์ก็เปิดใจเลยให้เราพูดคุย อาจารย์
ก็เข้าใจเรา ก็โชคดีได้อาจารย์ที่ปรึกษาดี ปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยอย่างเช่น เรื่องหอพัก ที่อยู่อาศัย 
บางครั้งอาจารย์ก็โทรไปหาสํานักงานกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่แรกที่ผ่านมา ทุนนี้นักศึกษาลาวเขาจะ
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ให้อยู่ตามใจอยู่ข้างนอก ในอัตราที่ 7,000 บาท แต่ว่าทางนี้จะตัดเงินจากบัญชีเลยที่ 7,000 บาทก็ไม่
มีปัญหา แต่ว่าช่วงที่มาทางมหาวิทยาลัยให้เข้ามาอยู่ที่หอใน ที่นี้มาแรกๆ มันก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ 
เพราะให้ นศ.ป.โท ป.เอก ไปอยู่กับ นศ. ป.ตรี ที่นี่  ป.ตรี เขาก็เพ่ิงจบ ม.ปลายมา มันก็ยังเอะอะ
โวยวายอะไร เราก็ปรับตัวยาก เพราะว่าเราเรียนหนัก พอเรียนหนักมันก็ปรับใจยาก เพราะในส่วนตัว
เราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคหัวใจ ทีนี้เขาก็ให้ขึ้นไปอยู่ชั้น 4 และมุ้งลวดอะไรมันก็ไม่ค่อยดีนะ แล้วก็
เขาบอกว่าเขาจะหาที่ประชุมที่ร่วมกัน เพราะว่า นศ. ลาว มันก็ต้องมีกลุ่มนักศึกษา เคยขอข้ามเส้น
แล้ว เพราะว่าหอหญิง กับหอชายมันขึ้นหากันไม่เหมาะ เพราะเวลาที่เราจะมีการร่วมชีวิตด้วยกัน ที่
ลาวเขาเรียกว่า “ร่วมชีวิตการเมือง” แล้วจะได้รู้ว่าคนๆนี้เป็นยังไง การเรียนเป็นยังไง การดํารงชีวิต 
ออกนอกลู่นอกทางไหม ผิดประเพณีลาวไหม อะไรประมาณนั้น เพราะต้องได้คุ้มครองดูแลเอาใจใส่ซึ่ง
กันและกัน เพระเราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องได้ดูเขา ทีนี้สมมุติว่ามันไม่มีที่ๆให้เราร่วม เพราะว่ามันไม่ใช่
คณะเดียวกัน มันต้องอยู่ที่คณะแตกต่างกัน แล้วมันไม่มีห้องให้เราประชุมเวลาเราจะพูดคุยกัน หนึ่ ง
อาทิตย์จะได้ร่วมกันหรือว่าหนึ่ งเดือนจะได้ร่วมกัน พูดคุยกัน แต่เขาก็สัญญาจะให้ แต่วันที่ 28 
พฤษภาคม 2012 จนถึงปัจจุบันก็ยังหาไม่ได้ แต่ว่าพูดไปมันก็ได้พูดเพียงแค่นั้นก็ เลยไม่พูดเลย อันนี้
คือปัญหาการดํารงชีวิต แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะ ถ้านักศึกษาต่างชาติเข้ามาครั้งต่อไปก็อยากให้จัดสรรที่
พักนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะอยู่ด้วยกัน เพราะว่าเราก็เป็นบัณฑิตแล้ว หญิง – ชาย อยู่ด้วยกันนะ
เขาก็ดูแลตัวเองได้อยู่ เพราะการเรียนบางคน มาแรกๆก็ยังไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลยังไงจะเรียนวิธีไหน ก็
เลยต้องได้เอาใจใส่ช่วยกัน ทีนี้ถ้ากลางวันเรามาเรียน กลางคืนเราจะได้ถามคนรุ่นเก่าแต่ว่าบังเอิญมัน
ก็ไปหากันก็ไม่ได้ พอจะลงมาหากันข้างล่างที่มันจะมีโต๊ะอยู่หน้าหอ มันก็มีนักศึกษา ป.ตรี นั่งเต็มไป
หมด มันกเ็ลยไม่ค่อยสะดวก ที่นี้ก็อยากให้จัดให้ ถ้าจัดให้เขาก็จัดให้ที่ๆมันเป็นห้องรับรอง ห้องรับรอง
มันจะไม่มีระเบียงอยู่ข้างหลัง เพราะว่าเราไม่ใช่ว่ามาเรามาฝึกอบรม ว่าจะอยู่ 1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ 
เรามาอยู่เป็น  3 ปี 4 ปี มันก็ต้องมีการตากเสื้อผ้า มันไม่มีที่ตากเสื้อผ้า ห้องมันก็แคบๆ แล้วก็ที่
ทําอาหารกไ็ม่มี เพราะว่าเราก็ต้องมาดํารงชีวิตเหมือนกับบ้านเราใช่ไหม  
ถาม:  ในส่วนของเพ่ือนสนิท เพราะว่าเราดูมีเพ่ือนคนไทยซึ่งให้ถึง 4 คะแนน มีกี่คนที่เป็นคนไทย  
ตอบ:  ก็ส่วนมากน้องนักศึกษาที่ ป.โท แล้วก็ผู้ช่วยวิจัยก็เยอะนะ นักศึกษา ป. ตรีก็เรียนด้วยก็เป็นปี
เลย ก็สนิทกับเขาอยู่  
ถาม:  คิดว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยกับลาวมีอะไรที่เด่นชัดที่สุดครับ  
ตอบ:  ความแตกต่างก็ถ้าเป็นที่อุบลกับลาวมันก็ใกล้เคียงกัน มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก  
ถาม:  ข้อเสนอแนะสําหรับอาจารย์ผู้สอนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตอบ:  เอาเป็นแต่ละประเด็นไปนะ หน่วยงานทางวิชาการ การทําแล็บ ตอนนี้ก็มีปัญหาคือว่า
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บดูเหมือนว่าจะไม่ให้ความร่วมมือ อํานวยความสะดวกสบาย เพราะว่าเขาเป็น
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ แล้วก็การพูดการจาก็ไม่ค่อยจะโอเค ก็อย่างที่พูดแหละ ประเทศลาวการศึกษามัน
ต่ําไม่เคยมีแล็บ อย่างเช่นสาขาเทคโนโลยีการอาหารไม่มีเลย พวกเครื่องมือที่ใช้มันก็เป็นเครื่องมือ
ชั้นสูง เราก็ไม่รู้มาก่อน ที่เจอคนไทยเองขนาดอาจารย์ก็ยังไม่รู้ เขาก็เก็บกดดันว่าเออเราต้องได้เรียนรู้
เองนะไม่มีใครสอนหรอก ก็ไม่กล้าพูดนะกลัวว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวมีผลกระทบมาจากเรายังไม่จบก็เลยคิด
ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทําไมเขาพูดแบบนั้น เขาเป็นคนสอนเรานะ ทําไมเขาไม่ให้ความร่วมมือ ก็โมโห
มากเลย ก็เลยคิดว่า คิดอยู่ในใจนะว่าลูกเขาเกิดมานะลูกเขากินข้าวเองหรือว่ามีใครปูอนนะก็เลยคิด
อย่างนั้นนะ  ส่วนแล็บมันก็มีหลายห้องในส่วนที่เขาให้ความร่วมมือก็มี ส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือก็มี  
ถาม:  วิเทศสัมพันธ์ละครับ เขาช่วยดูแลไหมครับ  
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ตอบ: วิเทศสัมพันธ์ เขามีหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติใช่ไหม เคยขอร้องว่าอย่างน้อยๆก็ขอให้มา
ดูแลเราบ้าง ว่าสักหนึ่งปีที่เรียกนักศึกษามาคุยกันว่ามีข้อเสนออะไรไหม ก็มาดูเออเป็นยังไงบ้าง เออ ก็
อย่างที่ว่านั้นแหละคนเราไกลบ้านไกลเมืองมา ถ้ามีคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งที่ดูแลเรา 
ถามเป็นยังไงบ้าง เราก็รู้สึกดีใจแล้วใช่ไหม เขาก็บอกขอโทษๆ ไม่มีเวลาว่างมา แต่ก็ไม่กล้าพูดหรอก
นะว่าไม่มีเวลาได้ไง ก็ให้เวลาบ้าง ปีหนึ่งสักหนึ่งครั้งก็ยังดี ถ้ามันไม่มีเวลามันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าคุณ
รับเรามาแล้ว เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศก็ต้องดูแล ก็ต้องถามสุข ทุกข์บ้าง ว่าเป็นยังไงใช่ไหม 
ถาม: ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนละครับมีข้อเสนอแนะอะไรไหม เรื่องของวิชาการท่ีนี้เป็นยังไงครับ 
ตอบ:  วิชาการของที่นี้เต็มที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย พูดได้เลย ดีมากแน่นมาก ถ้าจบไปได้ก็จะเป็นคน
เก่งเลยนะ คือ เขาสอนให้หมดเลย อย่างที่ ม.อุบลฯ งานวิจัยไม่ได้ก็คือไม่ได้ จะหย่อนยานไม่ได้ ก็
เข้าใจเพราะว่าเคยเป็นอาจารย์ แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคย เป็นอาจารย์ 
เพราะว่าอาจารย์เขาก็อยากให้นักศึกษาได้ คนที่เป็นอาจารย์มาก่อนก็เข้าใจ เขาก็พูดว่าไม่มีหย่อนยาน
นะ คุณได้พวกคุณก็ได้คุณไม่ได้ก็ไม่ได้ Advisor ก็ดีก็มีบางคน Advisor ก็ไม่ดีอย่างบางคณะนี้ไม่เคย
สนใจหรือว่ามันเป็นทุนที่ร่วมมือกันหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
3. นักศึกษาลาวคนที่ 3 (LS3, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม: ขอเริ่มที่คําถามแรกนะครับ แรงจูงใจในการมาเมืองไทย หรือรับทุนของเมืองไทยที่นี่เป็นยังไง
บ้าง หรือเหตุผลที่มาเมืองไทย 
ตอบ:  เหตุผลที่มาเมืองไทย อยากจะนําเอาความรู้นะคะ ก็คืออย่างที่เห็นนักวิชาการไทยที่มีความรู้
ค่อนข้างเก่ง ก็เลยสนใจมาเรียน  
ถาม: อันนี้เห็นบอกว่าถูกส่งมา ม.จําปาสักเป็นคนส่งมา แล้วพอมาเมืองไทยเป็นอย่างท่ีคิดไหมครับ  
ตอบ:  ก็ดีคะ  
ถาม: ตรงกับที่เรามองไว้เลยว่ามหาวิทยาลัยที่พักต่างๆเป็นแบบที่เราคาดหวังไว้  
ตอบ:  ก็เราทราบข้อมูลอยู่แล้วจากรุ่นพ่ีว่ามันเป็นยังไง ก็มาอยู่ก็ไม่ต่างจากที่คิดคะเพราะว่าเรารู้
ข้อมูลอยู่แล้ว  
ถาม: ตอนนี้เพ่ิงเรียนได้ 3 เดือนใช่ไหมครับ การเรียนที่นี่เป็นไงบ้างครับต่างจากที่ลาวบ้างไหม
รูปแบบการเรียนการสอน  
ตอบ:  แตกต่างคะ เพราะว่าอยู่ท่ีนี่สื่อการเรียนการสอนอะไรก็พัฒนากว่าที่บ้าน  
ถาม:  ก่อนที่จะมามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ  
ตอบ:  ก็ฝึกอ่านภาษาไทย ฝึกภาษาไทยประมาณปีหนึ่ง  
ถาม:  เรียนยังไงครับ เรียนด้วยตัวเองหรือว่าไปลงเรียนกับอาจารย์คนไทยด้วยกัน  
ตอบ:  ไม่คะเรียนด้วยตัวเอง ก็ฟังเพลงบ้าง อ่านเอกสารอะไรที่เป็นของไทย และก็เข้าเว็บที่เป็น
ภาษาไทย  
ถาม:  การปฐมนิเทศ คิดว่ามีส่วนช่วยเราไหมครับ  
ตอบ:  การปฐมนิเทศจัดที่ขอนแก่น ส่วนของม.อุบลฯ มีแจ้งคะ ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง ต้องทําตัว
ยังไงบ้าง เกี่ยวกับทุน คือ แจ้งหมดเลย  
ถาม:  มีปัญหาในการเรียนหรือการใช้ชีวิตบ้างไหมครับ ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับมีอะไรบ้าง 
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ตอบ:  การเรียนที่นี้กับท่ีนั้นก็ค่อนข้างต่างกันนะ ก็ต้องปรับตัวยากตอนแรกๆ การใช้ชีวิตก็ไม่ยากนัก
คะ ก็ติดเรื่องของการเรียนมากกว่า อาจจะเป็นเรื่องการเขียนนะคะ อ่านนะอ่านได้ค่ะ แต่เราเขียน
ภาษาไทยไมถู่ก แล้วก็ออกเสียงไม่ถูก อ่านนะเข้าใจอ่านได้  
ถาม:  อยากให้มีการอบรบเพ่ิมเติมไหมครับ โดยที่ ม.อุบลฯเป็นคนจัด เรื่องการสอนภาษาไทยหรือ
การเขียนอะไรอย่างนี้  
ตอบ:  ก็ดีคะที่จะสอนภาษาไทย  
ถาม:  เวลามีปัญหาจะพูดคุยกับใครครับ 
ตอบ:  เพ่ือนคะ ก็มีบ้างทีแชทใน facebook แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีคุยกันแบบตัวต่อตัว ก็ใช้แบบมา
ทานข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันอะไรแบบนี้ แต่บางครั้งก็กินกับเพ่ือนบางครั้งก็กินคนเดียว  ส่วนเพ่ือนคน
ไทยก็สนิทประมาณ 3 – 4 คน ส่วนใหญ่จะถามเรื่องการเขียนมากกว่าเพราะเขียนไม่ค่อยถูก  
ถาม:  ที่พักอาศัยเป็นอย่างไร   
ตอบ:  ก็ไม่ค่อยชอบแต่ก็พออยู่ได้ อยู่คนเดียว เวลาว่างก็ดูทีวี ดูได้ช่องเดียว คือ ช่อง 7  
ถาม:  ข้อเสนอแนะสําหรับอาจารย์ผู้สอน ฝุายที่เก่ียวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ อยากเสนออะไรครับ 
ตอบ:  ยังไม่มีนะคะ เพราะว่ามายังไม่นานยังไม่รู้จะมองตรงไหน 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
4. นักศึกษาลาวคนที่ 4 (LS4, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  มีแรงจูงใจอะไรที่ทําให้มาเมืองไทยครับ   
ตอบ:  สิ่งแรกครับ คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรที่นี่จะสูงมากครับเพราะว่าจะโดดเด่น ในแถบ
อาเซียนของเรานั้นในบรรดา 4-5 ประเทศ มีเวียดนาม ลาว ไทย กัมพูชา มีอะไรต่างๆ ในเขตนี้คิดว่า 
ไทย จะโดดเด่นที่สุดในเรื่องการเกษตร และเทคโนโลยีจะล้ําหน้ามากครับ  
ถาม:  จึงทําให้ตัดสินใจมาที่นี้ เพระว่าตรงนี้บอกว่าเลือกที่จะมาเอง ตอนนั้นสมัครอะไรยังไง ทําไม
ถึงได้มา  
ตอบ: ที่แรกก็สมัครไปสอบทุนของฟิลิปปินส์ แต่สอบตกภาษาอังกฤษ ได้แค่ 4.5 เขาอยากได้ 5.5 
ผมสอบตก Grammar แล้วผมก็เลยไม่ได้แต่เพ่ือนอีกสองคนที่ไปสอบด้วยกันเขาได้ 5.5 ก็เลยได้เขาก็
เลยได้ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ แล้วผมก็ได้มาดูทุนตัวนี้ ผมก็เลยว่า อ๋อ มันก็เหมาะดีแล้วก็สอบเป็น
ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมครับแล้วก็ได้ประมาณท่ี 5 แล้วก็มาอยู่ตรงนี้  
ถาม:   เขามีเงื่อนไขของทุนนี้ยังไงบ้างครับ   
ตอบ: เงื่อนไขของทุนนี้ก็มีแค่ต้องเป็นข้าราชการของลาวหรือว่าเป็นนักศึกษาท่ัวไปที่ว่าต้องการที่จะ
เรียนที่ไทยและมีคนต้อง มีจุดประสงค์ที่แน่นอน ว่าจะเรียนอะไรระบุไปเลย ผมก็ระบุไปผมอยากเรียน
ประมง สาขาตัวนั้นๆ เกี่ยวกับการจัดการ ก็สมัครเลย สอบก็สอบเป็นภาษาอังกฤษครับของ สพร. ที่
ออกในลาว หลังจากสอบภาษาอังกฤษเสร็จ 10 ข้อก็มีให้สอบสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ เป็น
ภาษาอังกฤษก็มาสัมภาษณ์ครับแล้วเขาก็โทรบอก ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณสอบติดเขาจะ
แบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ ทุนที่ไปสอบสัมภาษณ์ แล้วสอบติด ได้ทุน MOU แล้วก็ไม่ต้องสอบตัว
นั้นก็จะได้เลย  
ถาม:  แล้วของคุณเป็นรูปแบบไหน  
ตอบ: เป็นทุนเปิดครับ ไม่ต้องสอบ MOU ผมแค่รู้ข่าวผมเลยมาสอบกับเขาเฉยๆ แล้วก็ติดด้วย ก็
โชคดีไปครับ  
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ถาม:   แล้วพอมาเรียนแล้วตรงกับที่เราคาดหวังไหม  
ตอบ: ตรงมากครับ เปฺะเลยครับ ที่จริงก็ไปสอบที่ขอนแก่นด้วย ไปที่ขอนแก่นไปเตรียม ที่จริงก็ตั้งใจ
เลือกที่ขอนแก่น แต่ว่าขอนแก่นเขาแนะนํามาอีกที่ว่าถ้าอยากทําแล็บ มีแล็บเยอะก็ต้องเป็นอุบล ทาง
ขอนแก่นก็แนะนํามาที่อุบล ผมก็ไม่ทราบว่าที่อุบลมีแล็บเกี่ยวกับประมง แบบการกระทําแบบลง
สนาม ทําในประมง ในแล็บ ในหนอง ในบ่อ ในโคลนอะไร ผมก็ไม่รู้ว่ามี แต่ทางขอนแก่นแนะนํามาผม
ก็ตัดสินใจเลยครับไม่รีรอ แล้วทาง สพร. เองก็แนะนําด้วยว่า อยู่อุบลก็ดีนะ ผมก็ตัดสินใจเลยครับ  
ถาม:  แล้วมีปฐมนิเทศไหมครับ  
ตอบ: ตอนช่วงที่ผมมาผมมาไม่ทันครับ เพราะว่าผมต้องได้ไปเคลียร์งานที่ทางลาวก่อนครับ เพราะ
ผมมาในนามข้าราชการก็เลยต้องเคลียร์  
ถาม:   ตอนนั้นเป็นข้าราชการอะไรครับ  
ตอบ: เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยที่สะหวันนะเขตครับ  
ถาม:   สอนเกี่ยวกับอะไรครับ  
ตอบ: สอนเกี่ยวกับประมง และคณะวิทยาศาสตร์อาหาร  
ถาม:   พอมาถึงที่เมืองไทยแล้ว เห็นที่พักแล้วรู้สึกยังไงครับ  
ตอบ: รู้สึกเหมือนกับบ้านตัวเองเลยครับ สิ่งแรกคือบรรยากาศเหมือนบ้านตัวเองเลยครับ เลยไม่
รู้สึกอะไรมาก  
ถาม:  โอเค ไหมครับ อยู่แล้วมีความสุขดีไหม 
ตอบ: โอเค ครับ ก็ตอนช่วงแรกๆ ก็เครียดมากครับ เพราะว่ายังไม่ชินกับสถานที่เท่าไร แต่พออยู่ไป
สักอาทิตย์หนึ่งก็พออยู่ได้ครับ  
ถาม:   ตรงนี้ระบุว่าเปิดดูสื่อของไทยระดับ 5 ช่องโทรทัศน์ที่ดูคือช่องไหนครับ รายการอะไรบ้าง  
ตอบ: อันแรกนะครับ ThaiPBS/ VOICE TV เป็นข่าวเศรษฐกิจ การเมืองครับ ลึกลับน่าค้นหาดีครับ 
ในส่วนของละครไทยก็เปิดแบบผ่านๆครับ  
ถาม:   ภาพยนตร์ของลาว ให้คะแนนระดับ 5 มีเรื่องอะไรบ้างครับ  
ตอบ: ใช่ครับ ชอบมาก ผมชอบดูหนังเก่าๆ เช่น ฮักอีหลี ฮักอํ่า หล่ํา สะบายดีหลวงพระบาง 1 2 
ครบหมดเลยครับ  
ถาม:   ต้องการที่จะใช้สื่อเหล่านี้ช่วยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเพลิดเพลินใช่ไหมครับ  
ตอบ: คิดถึงบ้านก็เปิดเพลงลาวฟัง ดูละครลาว   
ถาม:  รู้สึกยังติดขัดในเรื่องอะไรอยูบ่้างครับ โดยเฉพาะการใช้ชีวิต  
ตอบ: อย่างเช่นถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ม. 
ยังตกใจหวั่นใจอยู่เล็กๆว่ามีเรื่องอะไร มันก็มีเหตุทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆของเด็กเราก็กลัวไป กลัว
แล้วก็จะปรับตัวยังไง เราก็โชคดีไป ไม่ได้ไปที่ไหนบ่อยอยู่แต่หอ คณะ แล้วก็ฟาร์ม ประมง แค่นั้น 3 ที ่
ถาม:   แล้วไปเที่ยวข้างนอก หรือที่ไหนบ้างครับ   
ตอบ: ยังไม่ได้ไปไหนเลย อยู่แต่ในหอ แล้วก็คณะ การประมง ครับ แค่นั้น 3 ที่ครับ  
ถาม:   อาหารการกินละครับ เป็นอย่างไร  
ตอบ: กินตามธรรมชาติเลยครับ เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมันจะมีพวกอาหารธรรมชาติเยอะมาก 
อย่างเช่น  ผมจะพูดยังไง ที่นี่เขาไม่ชอบบริโภคกัน เช่น เป็นผักธรรมชาติที่อยู่ตามริมทางครับ 
อย่างเช่นผักข้ีเหล็กอะไรต่างๆ เราเก็บมาทําได้ครับ  
ถาม:  นํามาประกอบอาหารกินเองใช่ไหมครับ  
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ตอบ: ใช่ครับ ไม่ได้ซื้ออาหารครับ  
ถาม:   ตรงนี้ตอบว่ายังไม่มีเพ่ือนสนิทเป็นคนไทยหรือครับ มีคบบ้างไหม  
ตอบ: มีก็ไม่เชิงว่าเป็นเพื่อน เป็นรุ่นน้องเค้าก็ช่วยแนะนําครับ ก็ประมาณหนึ่งครับ  
ถาม:   รุ่นน้องที่เป็นคนไทย กี่คนครับ   
ตอบ: ประมาณ 4-5 คนครับ แต่ก็ไม่เชิงว่าสนิทครับ เขาก็เกรงใจเพราะว่าเป็นรุ่นพี่เขา  
ถาม:   แล้วพอเวลามีปัญหา ที่บอกเรื่องทะเลาะวิวาทที่กังวลใจ หาทางออกหรือว่าพูดคุยอะไรยังไง
กับใครบ้างครับ  
ตอบ: ก็ไม่ครับ มีแต่ไปถามเพ่ือนคนลาวด้วยกันครับ ว่าถ้าเรามีเหตุการณ์อย่างนั้นเราจะทํายังไง
ครับเขาก็แนะนํา ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเลย อยู่ที่หออย่างเดียว ดูเฉยๆ ไม่ต้องให้ความคิดเห็น  
ถาม:  เพ่ือนสนิทคนลาวมีก่ีคนครับ 
ตอบ: ก็มีรุ่นพี่ 2 คน กับรุ่นน้อง 2 คน  
ถาม:   สุดท้ายแล้วอยากฝากอะไร หรือเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยหรือว่านักศึกษาลาวที่จะได้รับทุนในรุ่นต่อๆไป  
ตอบ: ก็อยากให้เพิ่มภาษาอังกฤษอีก อยากให้ภาษาอังกฤษที่ออกข้อสอบไปครอบคลุมมากกว่านี้ ก็
ส่วนมากออกจะเป็นในเชิงของเกษตรหมดเลยครับ ประมาณ 70 ข้อ แต่จะออกเป็นเกษตร 50 ข้อ 
เหลือนั้นก็เป็นความรู้ทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษหมด แต่อยากให้ครอบคลุมบ้าง มีทั้งการเมืองบ้าง ทั้ง
อะไร เกี่ยวกับพวก business พวกมหาวิทยาลัยดังๆ เพราะว่ามันจะมีหลายสถานศึกษาที่เขาอยาก
เข้ามาสอบและเขาอยากเรียนแต่เขาสอบไม่ได้เลย เพราะว่าความรู้มันไม่กว้าง คําถามมันไม่กว้างแล้ว
เขาตอบไม่ได้เลย เพราะว่ามันจะมีเด็กเกษตร อย่างผมก็จบเกษตร ผมกต็อบเกษตรได้  
ถาม: เปิดโอกาสให้สาขาอ่ืนเข้ามาสอบใช่ไหม  
ตอบ: ใช่ครับ คือมีอะไรให้เขาลองสอบ แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษโดยรวมน่าจะได้ จะเป็นเกี่ยวกับ
ศัพท์วิชาการต่างๆน่าจะได้ เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องให้มันครอบคลุมทุกสาขานะครับ  
ถาม:   ส่วน ม. อุบลฯ ของเรา อยากเสนออะไรไหม คณะเกษตรหรือหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์  
ตอบ: ก็ไม่มีไรครับ ก็ดี ทุกอย่างดีแล้วครับ ในระดับของผม 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
5. นักศึกษาลาวคนที่ 5 (LS5, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจอะไรในการมาเมืองไทยครับ 
ตอบ:   มีหลายอย่างครับ ทั้งประสบการณ์ และเรื่องวิชาการ ที่ไม่เคยได้ลงมือทํา ทั้งผสมเกสรของ
พริก 
ถาม:  สาขาอะไรนะครับ 
ตอบ:   สาขาพืชสวน 
ถาม:  ถูกส่งมาจากที่ไหน 
ตอบ:   หน่วยงานของรัฐบาลลาวครับ 
ถาม:  รับราชการอะไรมาก่อนครับ 
ตอบ:   รับราชการเป็นครู ที่มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาขาปลูกพืช 
ถาม:  พอมาถึงที่นี่แล้ว แตกต่างจากท่ีคิดไว้มากน้อยแค่ไหน 
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ตอบ:   แตกต่างมาก ก่อนไปเรียนก็ได้ไปเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 2 
เดือน 8 วัน  
ถาม:  ช่วยได้มากไหมที่ไปเตรียมความพร้อม 
ตอบ:  มากครับ ผมไม่รู้ครับว่าภาษาไทยเขียนยังไง แต่พอได้เรียนแล้วก็รู้ว่ามันยากครับ  
ถาม:  เรียนภาษาไทยมาก่ีปีแล้วครับ 
ตอบ:   2 เดือน 8 วันครับ 
ถาม:  แล้วพูดภาษาไทยกันในห้องเป็นยังไงบ้าง มีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง 
ตอบ:   ก็มีบ้างครับ บางคําพูดออกเป็นภาษาลาว ยังสับสนอยู่ 
ถาม:  ถ้ามีปัญหาแบบนี้ปรึกษาใครครับ 
ตอบ:   ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาครับ 
ถาม:  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคุยได้ทุกเรื่อง เรื่องปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องอ่ืนๆก็ได้ใช่ไหมครับ 
ตอบ:   ใช่ครับ  
ถาม:  มีปัญหาอะไรที่หนักใจไหมครับ 
ตอบ:   มีปัญหาการเรียนครับ งานวิจัย บางครั้งค้นหาข้อมูลก็หาไม่เห็น ก็ต้องถามพ่ีที่มาก่อนเพราะ
เขารู้ว่าฐานข้อมูลอยู่ตรงไหนเขาช่วยเราได้ครับ 
ถาม:  คําถามสุดท้ายครับ มีอะไรจะเสนอแนะไหมครับ 
ตอบ:  ครับ ขอเสนอเรื่องการไปมา เรื่องที่อยู่อาศัย เพราะว่าตอนไปที่โรงแรมอาศัยอยู่ 2 คน มันไม่
เป็นส่วนตัว แล้วก็เรื่องจําภาษา เรียนภาษาให้เรียนน้อยเกินไป 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
6. นักศึกษาลาวคนที่ 6 (LS6, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจหรือเหตุผลที่อยากมาเมืองไทยคืออะไรครับ 
ตอบ:  ชอบภาษาไทยครับ 
ถาม:  สอบคัดเลือกเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:  ไปเข้าร่วมเลยสอบได้ครับ 
ถาม:  คนสมัครเยอะไหมครับ 
ตอบ:  ก็เยอะอยู่ครับ แต่ไม่ถึง 100 คน 
ถาม: มาเรียนแล้วตรงกับที่คิดในใจหรือเปล่า ความคาดหวังเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  ก็เรียนถูกสายอยู่ครับ ก็ได้เรียนสัตวศาสตร์ สมดั่งที่ตนเองอยากเรียน 
ถาม:  ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอะไรบ้างครับ 
ตอบ:  ก็ไปที่ขอนแก่น ไปเรียนภาษาไทย  
ถาม:  เรียนอยู่กี่เดือนครับ 
ตอบ:  21 วัน เป็นคอร์สเรียนภาษาไทย ซึ่งเพ่ิงมาเรียนภาษาไทยครั้งแรกที่นี ้
ถาม:  การปฐมนิเทศเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:  ไม่ได้เข้าครับ ติดเรียน 
ถาม:  กิจกรรมอื่นๆ เขา้ร่วมบ้างไหมครับ 
ตอบ:  กิจกรรมอ่ืนก็ไปบ้างครับ กีฬา ฟุตบอล คือ ผมจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกีฬาตลอด ก็มีตัก
บาตรด้วยครับ 
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ถาม:  เวลามีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเรียน ปรึกษาใครครับ 
ตอบ:  ปรึกษาอาจารย์ครับ 
ถาม:  ติดต่ออาจารย์ทางไหนครับ เช่น โทรศัพท์ หรือติดต่อทาง Facebook ครับ 
ตอบ:  เดินไปหาแล้วไปคุยเลยครับ 
ถาม:  ส่วนใหญ่จะไปปรึกษาอาจารย์เรื่องอะไรครับ 
ตอบ:  ปัญหาเรื่องการเรียน อาจารย์บอกว่าค่อยทําความเข้าใจไป ไม่ต้องเร่งรีบ 
ถาม:  อยู่ที่นี่มีเพ่ือนสนิทกี่คนครับ 
ตอบ:  เพ่ือนสนิทเป็นคนลาว 2 คน  
ถาม:  เวลาไปกินข้าวไปกินกับใคร  
ตอบ:  ไปกินด้วยกันกับเพ่ือน ไปกินข้างนอกอยู่หน้ามอ 
ถาม:  ที่พักอาศัยเป็นอย่างไรครับ อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเพ่ือนๆครับ 
ตอบ:  อยู่หอ อยู่ห้องคนเดียวเลยครับ 
ถาม:  อยากเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัยของเราหรือว่าเพ่ือนๆที่จะมาในรุ่นต่อไปไหมครับ 
ตอบ:  ไม่มีครับ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
7. นักศึกษาลาวคนที่ 7 (LS7, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจหรือเหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไรครับ 
ตอบ:  ทางรัฐบาลลาวร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยมอบทุนให้สองทุนที่มีชื่อว่า สพร . ซึ่งจะมีทุน
ปริญญาเอก 1 ทุน และทุนปริญญาโท 1 ทุน 
ถาม:  เรียนสาขาอะไรครับ 
ตอบ:  ปริญญาเอก สาขาพืชสวน เข้ามาศึกษาเม่ือปี 53 เป็นอาจารย์จาก ม.จําปาสักมาก่อน 
ถาม:  พอมาเรียนแล้วเป็นอย่างท่ีคาดคิดไว้ไหม 
ตอบ:  เป็นไปตามท่ีคาดคิดครับ 
ถาม:  ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:  การฝึกฟังภาษาไทย เขียนภาษาไทย เขาให้ฝึกอยู่กับวิเทศสัมพันธ์ก่อน 2 เดือน 
ถาม:  คิดว่าเพียงพอไหมครับ  
ตอบ:  ตอนนั้นผมเป็นรุ่นแรก ระบบเขายังไม่รู้ว่าการเรียนเพียง 2 เดือนมันจะทําให้นักศึกษาปรับตัว
ได้เร็วไหม 
ถาม:  การปฐมนิเทศเป็นอย่างไรครับ 
ตอบ:  รุ่นของผมไม่มีการปฐมนิเทศครับ แต่จะให้เป็นหนังสือคู่มือแทน 
ถาม:  บทบาทของมหาวิทยาลัยหรือวิเทศสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับ 
ตอบ:  วิเทศสัมพันธ์เขาก็จะเป็นหลักให้เรา หากว่าเรามีปัญหาหรือไม่เข้าใจในทุนเขาก็จะให้ความรู้
กับเรา 
ถาม: เขาได้มีการจัดกิจกรรมอะไรให้หรือเปล่า 
ตอบ:  ก็จะมีงานพบปะต่างชาติที่มาเรียนที่ ม.อุบลฯ 
ถาม:  คิดว่ากิจกรรมพวกนั้นช่วยไหม 
ตอบ:  มันก็ช่วยให้เราได้รู้จักเพ่ือนคนต่างชาติ และมีการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ 
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ถาม:  เวลาที่มีปัญหาในการใช้ชีวิต การเรียน มีการแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไง 
ตอบ: ถ้าเป็นเรื่องการเรียนก็จะไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเกือบหมดทุกอย่าง 
ถาม:  เพ่ือนสนิทมีก่ีคน มีประเทศอะไรบ้าง 
ตอบ:  ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันที่ได้ร่วมงานด้วยกันมา 
ถาม:  ส่วนใหญ่กินข้าวกับใครไปกินข้างนอกไหม 
ตอบ: ก็ทํากินกันในหอตัวเองกับเพื่อน 
ถาม:  โทรทัศน์ของไทย ดูช่องไหนบ้างครับ 
ตอบ:  ส่วนมากจะดูข่าวช่อง สรยุทธ เพราะว่าเขาก็พูดให้ประโยชน์กับเราก็เลยชอบดู 
ถาม:  คิดว่าเขานําเสนอข่าวเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:  การนําเสนอส่วนใหญ่เขาก็นําเสนอเป็นส่วนรวมทั้งกีฬา การเมือง เรื่องบันเทิง 
ถาม:  สําหรับข้อเสนอแนะ ถึงอาจารย์ มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรุ่นน้องต่อๆไป
อยากจะเสนออะไรไว้บ้างครับ 
ตอบ:  ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มทุน หากเพ่ิมไปอีกสักเทอมก็ดี 
ถาม:  มีเรื่องอ่ืนๆอีกไหมที่จะฝากถึงเพ่ือนๆรุ่นต่อไปหรือหน่วยงานของลาวเกี่ยวกับการคัดเลือก 
ตอบ:  การคัดเลือกนี้สําคัญ อยากเสนอแนะเก่ียวกับเงินเดือน ปริญญาโทกับเอกเงินเดือนมันเท่ากัน
คือ 7,000 บาท คือเราก็ไม่อยากเปรียบเทียบคือไปเรียนอยู่ประเทศอ่ืนเขาก็จะแบ่งเป็นขั้นตาม ป .ตรี 
ป.โท ป.เอก ในการเรียนมันก็มีความยากที่แตกต่างกันนะ อย่างเราเรียน ป.เอกมันก็มีความยาก แต่
ที่นี ่ป.โท ป.เอกได้เท่ากัน   
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
8. นักศึกษาลาวคนที่ 8 (LS8, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2557) 
ถาม: เหตุผลหรือแรงจูงใจของการมาเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง? 
ตอบ:  เหตุผลคือได้รับทุนมาเรียนก็คือว่าเมืองไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน สนใจอยากมาเรียน ก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ก็ร่วมทั้งมหาวิทยาลัยนี้มี MOU หรือ
มีข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วก็เลยได้มาเรียน 
ถาม: รับราชการด้านไหนมาครับ 
ตอบ:  อาจารย์สอนเกี่ยวกับชลประทาน อยู่มหาวิทยาลัยจําปาสักครับ แล้วหน่วยงานก็เลยส่งมาที่นี่ 
เป็นการเดินทางมาไทยครั้งแรก 
ถาม: ได้เรียนภาษาไทยบ้างไหมครับ 
ตอบ:  ก็มาเรียนตั้งแต่เขียน ก ข ค ครับ ก็ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 เดือนครับ 
ถาม: ก่อนหน้านั้นรู้ภาษาไทยมาก่อนหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  ก็ฟังออกแต่เขียนไม่ได้ครับ 
ถาม: สรุปว่าเพ่ิงมาเริ่มเขียนตอน 4 เดือนที่อบรม แล้วตอนเรียนภาษาไทยเรียนที่ไหนครับ 
ตอบ:  เรียนที่สํานักอธิการ ทัง้รุ่นที่มาพร้อมกันตอนปี 2555 ทั้งหมด 9 คน 
ถาม: พอมาเรียนแล้วเป็นไปอย่างที่คิดไหม 
ตอบ:  เหมือนอย่างท่ีคิดไว้แหละครับ คือ ผมมาเรียนด้าน IT แล้วก็มีความสุขดี อาจารย์ที่มาสอนก็มี
แต่คนเก่งๆท้ังนั้นเลยครับ 
ถาม: ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอะไรบ้างครับ เช่น ด้านวัฒนธรรม 
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ตอบ:  ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับก็มาปกติ ด้านวัฒนธรรมผมเรียนรู้จากทีวีอยู่แล้วครับก็ดูทีวี
ครับ 
ถาม: ทีวีดูช่องไหนครับ 
ตอบ:  ช่องที่ดูประจําคือช่อง 3 และช่อง 7 
ถาม: รายการอะไรครับ 
ตอบ:  ก็ดูทั่วไปเลยครับ ทั้งรายการข่าวและรายการบันเทิง ก็ดูทุกอย่างก็พอรู้เรื่อ งวัฒนธรรม
เมืองไทยอยู่บ้าง ส่วนหนังไม่ค่อยชอบดูครับ แต่ชอบดูรายการทีวีมากกว่า 
ถาม: มีการปฐมนิทศหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  มีการปฐมนิเทศอยู่ครับ ครึ่งวัน 
ถาม: คิดว่าดีไหม หรือมันช่วยได้หรือเปล่าครับ 
ตอบ:  ก็ดีครับการปฐมนิเทศมันจะช่วยให้เรื่องการสืบค้นข้อมูลต่างๆและเรื่องการวิจัยเป็นหลักๆ 
ถาม: อยากให้เขาเพ่ิมเติมอะไรให้ไหม 
ตอบ:  จริงๆก็ดีแล้วครับ 
ถาม: เข้าร่วมกิจกรรมอะไรไหมครับ 
ตอบ:  ก็มีอยู่ครับ การเข้าร่วมกีฬา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรื่องการเต้นรํา เวลามีงานก็ได้ไป
เที่ยวงานพวกแห่เทียนพรรษา ไหลเรือไฟ  
ถาม: เวลาที่มีปัญหาเรื่องการเรียน เรื่องการใช้ชีวิตจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
ตอบ:  ส่วนมากก็จะเป็นเพ่ือนนักศึกษา บางครั้งก็เพ่ือนอยู่ที่หอหรือไม่ก็เป็นเพ่ือนคนลาวเหมือนกัน 
หลังจากปรึกษาเพ่ือนเสร็จแล้วก็จะไปปรึกษากับอาจารย์ 
ถาม: ส่วนมากปรึกษาท่ีไปปรึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ 
ตอบ:  ส่วนมากเรื่องท่ีปรึกษาก็จะเป็นเรื่องเรียน แต่ถ้าไปปรึกษากับเพื่อนๆก็จะเป็นเรื่องเงิน 
ถาม: เรื่องเงินเป็นไงบ้างครับ พอหรือไม่พอ 
ตอบ:  มันขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนถ้าเดือนไหนมีค่าใช้จ่ายมากมันก็ไม่พอครับ ส่วนมาก
หมดกับการกลับบ้าน เพราะต้องใช้เงินเยอะกลับไปที่จําปาสักประมาณ 100 กว่ากิโลเมตร ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 400 กว่าบาท 
ถาม: กลับบ่อยไหม 
ตอบ:  ก็เรื่อยๆอยู่ครับ ช่วงเรียน Summer 
ถาม: เพ่ือนสนิทมีกี่คนและเป็นคนประเทศอะไรแล้วเพ่ือนสนิทช่วยอะไรเราได้เยอะไหมเมื่อเรามี
ปัญหา 
ตอบ:  เพ่ือนสนิทคนไทยมีอยู่คนหนึ่งที่เหลือเป็นคนลาวหมดที่อยู่หอด้วยกัน ส่วนเรื่องปัญหาก็ไม่
ค่อยมีปัญหา เรื่องเงินก็สามารถบริหารได้อยู่ 
ถาม: สําหรับที่พักเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  เรื่องที่พักก็ดีอยู่ก็อยู่สบายแต่ติดบางช่วง คือ น้ําไม่ค่อยไหลหรือน้ําขาดแต่ก็มีคนมาแก้ไขอยู่
โดยภาพรวมก็โอเคอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องการเรียนผมมาเรียน IT มันขาดพ้ืนฐานด้านนี้ และอาจารย์
ที่มาสอนก็อาจจะเป็นอาจารย์ที่มาจากข้างนอกมาจากกรุงเทพฯ เวลาอยากถามก็ไม่ค่อยสะดวกสัก
เท่าไหร่ ไม่สามารถไปหาอาจารย์เพ่ือที่จะซักถามได้แต่ไม่สะดวก เลยถามเพ่ือนที่เรียนร่วมกันแต่ไม่ได้
คําตอบเท่าท่ีควร เลยไปค้นหาที่ Google 
ถาม: ทําวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรครับ? 
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ตอบ:  ทําเรื่องการกําหนดยุทธศาสตร์ในการทําพ้ืนที่ให้เหมาะสม สําหรับชลประทาน คือ ผมจะเอา
เครื่องมือ IT อะไรเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์แต่มันจะมีปัญหาเรื่องการเขียน Code เรื่องการทําแผนที่
ออนไลน์ 
ถาม: ที่บอกว่ายังคงความเป็นตัวเองไว้ คือ เรื่องอาหาร เป็นอย่างไรครับ 
ตอบ:  คือเรื่องการกิน บางครั้งกินอาหารไทยๆ คือ อาหารจานเดียว มันไม่ค่อยอ่ิมเท่าไหร่ก็เลยยอม
ไปซื้ออยู่ที่ตลาดมาทําเองอาหารที่เราทําเองน่าจะดีกว่า เช่น ก้อยปลา ต้มปลา 
ถาม: และคงภาษาพูดไว้คือภาษาลาวใช่ไหมครับ 
ตอบ:  บางครั้งพูดกับเพ่ือนคนไทยผมก็พูดเป็นภาษาลาวๆนี่แหละครับ และเพ่ือนเขาก็ฟังเข้าใจอยู่
เพ่ือนเขาก็มาจากขอนแก่นสามารถฟังรู้เรื่อง 
ถาม: อยากให้เสนอแนะเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ หรือรุ่นน้องที่จะมาในรุ่น
ต่อไป 
ตอบ:  ผมอยากเสนอแนะเรื่องการเขียนถ้าเป็นหลักสูตรภาษาไทยก็ควรเขียนภาษาไทยให้ได้ ถ้า
หลักสูตรภาษาอังกฤษก็ให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ความหมาย คือ ต้องเก่งภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือที่จะ
ตอบคําถามอาจารย์ได้ ถ้าอาจารย์อ่านมันจะไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าพูดพ้ืนฐานอาจารย์อาจจะเข้าใจ ในเรื่อง
การเขียนก็ควรเขียนให้เข้าใจ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
9. นักศึกษาลาวคนที่ 9 (LS9, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557) 
ถาม: แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร 
ตอบ:  การศึกษา คือ อยากยกระดับตัวเองด้านความรู้และประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมเติมให้กับหน้าที่
การงาน  
ถาม: ทําอะไรมาก่อนครับ 
ตอบ:  ผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของประเทศลาว 
ถาม: ที่ระบุว่าถูกส่งมาเป็นอย่างไรครับ 
ตอบ:  ที่บอกว่าถูกส่งมา คือ เราสอบได้ทุนหลังจากนั้นทางหน่วยงานเขาจะจัดว่าคุณจะถูกส่งไป
เรียนที่มหาวิทยาลัยไหน 
ถาม: วิศวกรรม สาขาไหนครับ 
ตอบ:  วิศวกรรม สาขาโยธาครับ 
ถาม: พอมาเรียนเป็นไปอย่างที่คิดไว้ไหมครับ   
ตอบ:  ที่จริงแล้วก็โอเคอยู่นะ แต่มีบางส่วนที่ยังสับสนอยู่อีกอย่าง คือ เราต้องมาปรับตัวเข้ากับ
การศึกษาของคนไทย ทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษาต่างๆโดยภาพรวมก็ถือว่าลงตัวอยู่ทั้งด้านการศึกษา 
ถาม: ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอะไรบ้างครับ และสิ่งที่เตรียมมามีประโยชน์หรือเปล่า
ครับ 
ตอบ:  ได้เรียนรู้จากข่าวหนังสือพิมพ์ สําหรับเรื่องการปรับตัวคงไม่ยากเท่าไหร่ส่วนที่ มันยาก คือ 
เรื่องการเรียน เราไม่รู้จากใครเราต้องมาศึกษาด้วยตัวเอง 
ถาม: เขามีการอบรมภาษาไทยให้หรือปล่าครับ 
ตอบ:  มีอยู่ครับอบรมให้ 3 เดือน 
ถาม: ก่อนหน้านี้คุณได้เรียนรู้ภาษาไทยมาก่อนหรือเปล่าครับ 
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ตอบ:  รู้แต่เขียนไม่ได้ครับ และตอนนี้เขียนแต่มันยังสับสนอยู่ 
ถาม: ตอนนี้ทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยครับ 
ตอบ:  เป็นภาษาไทยครับ 
ถาม: มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  ก็มีปัญหาอยู่ครับ แต่ผมใช้อินเตอร์เน็ตเข้าช่วยครับ แต่บางคําศัพท์อินเตอร์เน็ตก็ช่วยไม่ได้
ครับ เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความหมายเยอะ เช่น คําเดียวมีหลายความหมายก็เลยยังสับสน
อยู่แต่ก็มีโอกาสได้ถามน้องๆอยู่ 
ถาม: ที่บอกว่าเข้าท่ีเข้าทางมากขึ้นในการเรียนรู้ประมาณก่ีวันครับ 
ตอบ:  ก็หลังจากช่วงเทอมหนึ่งผ่านไปก็ได้รู้จักกับอาจารย์และก็น้องๆก็ได้แนะนําว่าต้องปรับปรุง
ยังไงและก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากข้ึน 
ถาม: ที่บอกว่ากําลังเครียดสับสนอยู่นี่คืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับ 
ตอบ:  หมายความว่าในช่วงที่เก็บข้อมูลทางกงสุลไทยจะไม่ให้ไปเก็บที่ต่างประเทศก็ต้องใช้ทุนตัวเอง 
อย่างเช่นไปเกือบ 3 ครั้ง มันก็หมดตังค์เยอะอยู่ 
ถาม: ทําเรื่องเก่ียวกับอะไรครับ 
ตอบ:  เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสร้างเขื่อนโดยใช้พลังงานน้ําใน สปป.ลาว จึงต้องไปเก็บ
ข้อมูลที่โน้น เพราะว่าเราจะเอาในช่วงก่อสร้างและมันจะยุ่งยากเกี่ยวกับนโยบายเรื่องงบประมาณ 
ในขณะที่ไปอยู่เมืองไทยเขาจะให้ออกก่อน ถ้าออกก่อนเราก็จะไม่มีตังค์เพียงพอที่จะไปได้ก็เลยไม่ได้
ไป แต่ถ้าจะรบกวนที่บ้านก็ได้อยู่ แต่ก็ไม่อยากรบกวน ถ้าแก้ไขปัญหาได้ก็แก้ไปก่อนเท่าที่จะทําได้ 
ถาม: อยู่ที่ไหนครับ 
ตอบ:  เวียงจันทน์ครับ 
ถาม: เดินทางไปบ่อยไหมครับแล้วเดินทางยังไง 
ถาม: เดินทางด้วยรถบัสที่ บขส. อุบลฯ-หนองคาย  
ถาม: กิจกรรมและบทบาททางมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยได้ไหมครับ 
ตอบ:  สําหรับกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียน ส่วนมากจะไม่เข้าร่วมเลย ส่วนมากจะไปเข้าฟัง
บรรยายหรือกิจกรรมไปดูงานในส่วนนี้จะเข้าร่วมอยู่ครับ 
ถาม: คิดว่าการปฐมนิเทศช่วยได้หรือเปล่าครับ 
ตอบ:  การปฐมนิเทศก็สามารถช่วยได้เยอะอยู่นะครับ เราจะได้รู้ความรู้ที่อาจารย์จะนําความรู้มา
ให้แก่เรา 
ถาม: ตอนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนและปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตในการเรียนมีการแก้ไขปัญหาชีวิต
อย่างไรครับ 
ตอบ:  ส่วนมากก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและก็เพ่ือนๆที่เป็นคนลาวทุกๆคนที่มาศึกษา 
ถาม: เพ่ือนสนิทเป็นคนสัญชาติไหนครับมีก่ีคน 
ตอบ:  ก็ไม่ค่อยมีนอกจากอาจารย์ที่ผมปรึกษาได้ทุกเรื่อง เพ่ือนคนไทยไม่มีเลย 
ถาม: ส่วนใหญ่เวลาที่กินข้าวกินกับใครครับ เคยออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหม 
ตอบ:  ส่วนใหญ่จะไปกินที่ข้างหอซ้ือมากิน ส่วนมากเป็นอาหารเดิมๆ 
ถาม: อยากทําเองไหมครับ 
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ตอบ:  อยากทําเองครับเพราะอยู่ที่ลาวผมจะทําอาหารทานที่บ้านแต่อยู่ที่นี่ต้องซื้อกินตลอด อีก
อย่างคือมันจะยุ่งยากเรื่องที่พักด้วย ในช่วง 6 เดือนจะมีแต่ที่พักเฉยๆจะไม่มีระเบียงข้างหลังทําให้ไม่
สามารถทําอาหารได้สะดวก 
ถาม: ที่พักอยู่คนเดียวสามารถปรับตัวได้หรือปล่าครับ 
ตอบ:  ดีครับ 
ถาม: ทีนี้ขอกลับไปเรื่องของสื่อนะครับเห็นว่าเรียนรู้จากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อะไรครับ คิดว่า
การนําเสนอเป็นอย่างไร 
ตอบ:  ส่วนมากจะเป็นหนังสือพิมพ์ทั่วไปเพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ 
ถาม: ที่บอกว่าช่องโทรทัศน์ของไทยระดับ 4 คะแนน ดูช่องอะไรบ้างครับ 
ตอบ:  ส่วนมากชอบดูช่องที่มีข่าวสารที่มีภาษาอังกฤษ เช่น ช่อง 9 จะเปิดตลอดทํางานไปด้วย และ
ดูโทรทัศน์ไปด้วยก็เป็นทักษะที่จะช่วยได้ 
ถาม: ละครหรือเพลงล่ะครับ เห็นละครให้ 3 คะแนน ดูเรื่องอะไรครับ 
ตอบ:  ส่วนมากจะเป็นละครตอนเย็นๆหน่อย พักผ่อนและก็นอนดูเพ่ือผ่อนคลายครับ เกือบทุกวัน 
ถาม: มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  ดูช่อง 7 ครับ 
ถาม: ที่บอกว่ารักษาความเป็นตัวตนไว้อยู่แล้วเอาวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมด้วยคืออะไรครับ 
ตอบ:  รักษาตัวตน คือ การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของคนลาวเอาไว้ แต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยคือเรียนรู้
การปฏิบัติตัวและประสบการณ์เพ่ือที่จะสามารถแลกเปลี่ยนได้เล่าให้คนอ่ืนฟังได้ 
ถาม: เอกลักษณ์ของความเป็นลาวในความคิดของคุณคืออะไรครับ 
ตอบ:  การกินครับ การแต่งกาย คือ ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย 
ถาม: เรื่องของการกินเป็นอย่างไรครับ อาหารแต่ละประเภทมีอะไรบ้างครับ 
ตอบ:  ส่วนมากจะกินผักมากและปลาแต่อยู่ที่นี่ปลาก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะส่วนมากจะเป็นปลาเลี้ยง
ไม่ใช่ปลาธรรมชาติ จะกินปลาที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงนี่คือความต่าง 
ถาม: ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนหรือว่ามหาวิทยาลัย หรือคนท่ีจะมาในรุ่นต่อไป 
ตอบ:  ข้อเสนอแนะคือ ถ้าเป็นตัวอาจารย์ก็ดีนะแต่ถ้าคิดในตัวเราอยากให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความ
ใกล้ชิด และทําตัวเป็นกันเองอยากให้มีเวลาที่จะทําตัวเป็นกันเองกับนักศึกษา ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า
เราต้องไปหาอาจารย์ในวันนี้นะเพ่ือที่จะได้สอบถามอยากให้ไปหาอาจารย์ได้ทุกๆวัน  และนั่งคุยแต่
อาจารย์ก็ไม่มีเวลามากกว่านั้นหรอก อยากให้อาจารย์มีเวลาอยู่กับพวกเรานานๆกว่านี้หน่อย 
ส่วนมากนักศึกษาที่ไปหาอาจารย์ไม่เกินคนละ 3 ชั่วโมง ส่วนมากก็ชั่วโมงเดียวเองอาจารย์จะบอกว่า
น้อง ป.ตรีมารออยู่นะ เราจะคิดหรือจะพูดอะไรเราก็หวั่นนิดๆความคิดในตอนนั้นมันก็กังวลอยู่ว่าเขา
มารออยู่นะ ก็คืออยากมานั่งคุยว่าเรามาหาทางในจุดที่ว่าเรายังค้างอยู่คือเรามีบทข้อนี้ที่เรามีปัญหา
อยู่ช่วยแนะนําให้สักนิดไหม ถ้าจะบอกว่าคุณทําก๋วยเตี๋ยว แล้วผมทําไม่เป็น คุณควรที่จะบอกว่า
ก๋วยเตี๋ยวคุณควรที่จะค้างน้ําค้างหม้อก่อนนะ ถ้าเราเอาน้ําใส่เราต้องเอาผงชูรสใส่ไหมแล้วใส่อะไรมัน
ควรที่จะรสชาติดีค่อยกินได้ แต่ถ้าไปปรึกษาอาจารย์ก็จะให้คําตอบไม่เพียงพอเท่าไหร่ ถ้าเป็นไปได้
อยากให้อาจารย์สนใจนักเรียนจํานวนอันน้อยนิดหน่อยไม่จําเป็นว่ารับ ป.โทแล้วรับ ป.ตรีด้วยในการ
ให้คําปรึกษาก็เข้าใจว่าอาจารย์ทํางานหนักก็ควรที่จะหาอาจารย์ที่มีความเพียงพอไม่ใช่จํานวนจํากัด
เวลาสอบถามจะได้สะดวกขึ้น 
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ถาม: ม.อุบลฯ หรือหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์มีอะไรจะเสนอแนะหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  อยากฝากไปทางวิเทศสัมพันธ์อยากให้ดูแลเพิ่มเติมมีปัญหาเรื่องการเข้าโรงพยาบาล 
ถาม: เป็นไงบ้างครับ 
ตอบ:   ไปประกันสังคมไว้ที่โรงพยาบาลราคาแพง ที่ไปครั้งก่อนผมปวดหัวใจแล้วเขาก็ตรวจดูทุก
อย่างค่าใช้จ่ายมัน 6,000 บาท แล้วเงินเดือนเขาให้มา 7,000 บาท แล้วผมจะกินอะไรครับ อยากฝาก
ให้ดูแลเรื่องนี้หน่อย และอยากให้วิเทศสัมพันธ์จัดการให้เหมาะสมด้วย เรื่องตรวจสุขภาพประจําปีควร
ที่จะมีให ้ไม่ใช่ให้เราออกก่อน ถ้าเราออกก่อนแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนกินที่ไหนใช้ก็เหมือนกับการไปดู
งานต้องให้เราออกเงินก่อน สรุปแล้วทุกๆปีที่ผ่านมา ไม่มีใครอยากไปเลยนะ รู้ไหมทําไมเขาไม่ไปแล้ว
คุณจะสร้างงบประมาณข้ึนมาเพ่ือทําอะไร ถ้าเขาไม่ไปคุณสร้างเงื่อนไขมาบอกให้เขาจ่ายก่อนแล้วคุณ 
ทําสําเร็จไหม เพราะเขาไม่อยากไปดูงาน เพราะคุณให้เขาออกค่าใช้จ่ายก่อนที่เขาไม่ไปปัญหามันอยู่ที่
คุณนะ คุณวางมันเอาไว้ แต่คุณทําไม่ได้หมายความว่าอย่างไร ผมเคยเรียนเรื่องการวางแผน ถ้าคุณ
วางมาแล้วคุณต้องทําได้ถ้าไม่มีคนนําไปใช้แสดงว่าแผนของคุณไม่มีประสิทธิภาพ จากการสอบถาม
นักศึกษาลาวส่วนมากชอบประเทศไทย จากการสอบถามรุ่นน้องว่าพ่ีของบประมาณไปดูงานได้ไหม
ไม่ได้ไปที่จริงเราขอไปแค ่12,000 กว่าๆ แต่ทางโครงการเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ มันน่าจะไม่พอนะ เราจะ
ไปอยู่สักอาทิตย์แต่เราก็ได้คําตอบมาว่า คุณต้องออกก่อนนะ แต่มันผิดระเบียบทางองค์กร ถ้าอย่าง
นั้นผมก็ไม่ไปหรอก จากแผนที่วางไว้มันเลยพังไง จริงๆวางแผนไว้เป็นช่วงไว้เป็นไตรมาส พอผมไปดู
งานผมจะไปเก็บข้อมูล และผมก็ทําสิ่งอ่ืนก่อนผมคิดถึงความเป็นจริงมากกว่า อยากให้แก้ไขในสิ่งที่
เป็นไปได้นะครับ ไม่ใช่เป็นไปอย่างอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีไทยบอกว่ามันดูไม่ได้มันเป็นของต่างประเทศ 
ถาม: สําหรับข้อเสนอแนะที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้อง 
ตอบ:  ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนทางด้านทุนว่าเขาให้อะไรบ้าง ให้เตรียมตัวทางด้านข้อมูล
คําศัพท์ทางฝั่งไทย 
ถาม: คิดว่าจะเรียนเอกต่อที่นี่หรือเปล่าครับ 
ตอบ:  ที่จริงกอ็ยากอยู่นะครับแต่มันก็ต้องดูเงื่อนไข 
ถาม: ขอถามถึงเพ่ือนที่เขาได้พ้นสภาพไป 
ตอบ:  ทํางานคนละที่กันครับ แต่จะมาสนิทกันตอนช่วง 3 เดือนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก
เรื่องนี้ท่ีแกเล่าให้ฟัง คือ เรียนไม่ผ่านหรือสอบไม่ผ่าน แต่ที่จริงเขาบอกว่าเขาเรียนเยอะเกินไปเพราะ
อาจารย์ให้ลงหนักประมาณ 9 วิชา ที่จริงอยากบอกว่าก่อนที่เราจะมา อยากให้ดูตามเงื่อนไขแล้ว
อยากบอกอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเขาพ้นสภาพไปแล้วคุณรู้สึกอย่างไร ถ้าอยู่ฝั่งลาวคือคุณดูแลเขาไม่ได้ 
นั้นเขาเป็นลูกคุณอีกคนนะ แต่ตอนนี้ลูกคนไปทําเกเร แล้วคุณเอาไม่อยู่แล้วคุณจะคิดอย่างไร อยากให้
คิดว่าทําอย่างไรก็ได้ ให้หาทางออกช่วยเขามันเป็นวิธีที่แก้ไขได้ คุณควรที่จะดูแลเขาให้ดีกว่านี้ อยาก
ให้อาจารย์พิจารณาก่อนที่จะรายงานให้คณะนักศึกษาลาวรู้ก่อน ว่าจะมีการตัดชื่อออกอยากให้
อาจารย์ดูแลนักศึกษามากกว่านี้ และฝึกการอบรมก่อนโดยต้องคํานึงถึงจุดๆนี้ เพราะในตอนนี้เขาได้
กลับไปทํางานแล้ว 
ถาม: มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ  
ตอบ:  อีกคนที่พ้นสภาพไป คือ มาป ี2554 เขาทํางานอยู่ที่สํานักงานนายกฯ จากที่ทราบมาคนนี้เขา
ไม่เอาการเรียนเท่าไหร่ จะต่างจากกรณีของเพ่ือนผม ซึ่งที่ได้ฟังข้อมูลมาก็เหมือนกับเป็นการที่ไม่ได้ให้
การดูแลอย่างเต็มที่ และลงเรียนวิชามากเกินไป คือ ถ้าผมเป็นเขาผมก็คงไม่รอดเหมือนกันครับ เราก็
อายุ 30 ขึ้นแล้วจะมาบังคับให้เรียนเหมือน ป.ตรี คงไม่ได้ เขาเรียน 5-6 วิชา เขาก็ไปพูดให้ผมฟัง
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บ่อยๆว่าเรียนเยอะเกินไป และอีกคนหนึ่งที่มากับเขาเขาก็บอกว่าเรียนเยอะเช่นกัน 4-5 วิชา จริงๆ
แล้ว 2 คนนี้ช่วยเหลือกันตอนอยู่เรียนภาษาไทยอยู่ที่ ม.ขอนแก่น ระดับเรานะไม่ได้มาเอาเปรียบกัน
แต่เรามาช่วยเหลือกัน สําหรับคนที่เรียนดีก็ต้องบอกคนที่เรียนไม่ดีจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถามถ้าเราไม่รู้
เราก็ควรถามเขาก่อนเราไม่อยากให้เป็นแบบว่ามา 10 คน ได้แค่ 5 คน อยากให้มา 10 คน ก็ได้ 10 
คน เพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่หาทางออกให้เขา แต่ยังดีมีนโยบายที่ว่าถ้าเราเรียนไม่จบเทอมนี้เขาจะ
ยกเลิกเลยครับ ไม่ต้องจ่ายเงินคืนแล้วยกเลิกทุนไป 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
10. นักศึกษาลาวคนที่ 10 (LS10, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  เล่าถึงเรื่องของการมาที่เมืองไทยหน่อยครับ ทําไมถึงได้มาท่ีนี้ 
ตอบ:  เริ่มแรก คือ ต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ก็เลยสนใจอยากจะสอบชิงทุนมา ซึ่งมัน
ใช่อยู่ว่าเป็นข้าราชการแล้วก็มีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนเข้ามาเรียน เลือกผู้เข้ามาเรียน 
ถาม:  จําได้หรือไม่ครับว่าเขาคัดผู้ที่ได้รับทุนก่ีคน มีคนสมัครกี่คน 
ตอบ:  สายสิ่งแวดล้อมของผมมีอยู่ประมาณ 25 คน 
ถาม:  25 คน แล้วเอากี่คนครับ 
ตอบ:  เอามาใน ม.อุบลฯ แค่ 2 คน เฉพาะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ถาม:  ตอนเป็นอาจารย์ที่หลวงพระบาง สอนวิชาอะไรหรอครับ 
ตอบ:  สอนชีววิทยา ปี 1 ปี 2 
ถาม:  พอมาเรียนที่เมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง ตรงกับที่คิดไว้ไหม 
ตอบ:  ก็ตรงอยู่ครับ แต่ว่าเรื่องการปรับตัว ยกตัวอย่าง คือ การเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนรู้ 
มันก็ค่อนข้างจะต่างกัน เพราะว่าในสายที่ผมมาเรียนมันเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อนที่ผมจะมาเรียน ผม
เรียน ป.ตรี ผมเรียนวิธีการฝึกสอน ซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องแล็บ เรื่องงานวิจัยหลักๆเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อมา
เรียนตรงนี้มันก็ต้องได้ปรับตัว ทําความรู้จักเรื่องห้องแล็บ เรื่องงานวิจัย เรื่องอ่าน Paper อะไรพวกนี้
นะครับ 
ถาม:  แล้วก่อนที่จะมาเมืองไทย มีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  ก็ศึกษาข้อมูลอยู่ว่า ในสายที่เราจะมาเรียนหรือในสายที่สามารถมาเรียนได้ มันมีไหมหรือเขา
เปิดรับไหม ก็ได้ศึกษาจากแบบฟอร์ม 
ถาม:  แล้วพอมาเรียนแล้ว เป็นอย่างท่ีคิดไหมครับ 
ตอบ:  มาเจอจริงๆแล้ว ต้องได้ปรับตัว คือแรกๆในหัวข้อที่เขาแจ้งไป คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม แต่
พอมาท่ีนี้มันเป็นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คือ มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเลือกไว้ คือ เราอยากจะเรียนในด้าน
การจัดการมากกว่า  
ตอบ:  เขาให้เหตุผลหรือไม่ครับ ว่าทําไมต้องเปลี่ยนของเรา 
ตอบ:  เขาก็ให้เหตุผลคือ ในสายตัวนี้เขาไม่จัดให้มีในรอบปีนี้ ก็เลยต้องเป็นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งตอนแรกเขาก็ถามอยู่ว่าจะเรียนไหม ได้มาแล้วก็เลยตัดสินใจเรียน โดยใช้การปรับตัวเอา 
ถาม:  พูดไทยชัดมาก เรียนมาก่ีปีครับ 
ตอบ:  จะพูดว่าเรียนจริงๆก็คือไม่ค่อยได้เรียนครับ เพียงแค่ว่าหลังจากตอนที่มาแล้ว เขาให้เตรียม
ภาษาไทยแค่ 3 เดือน 
ถาม:  3 เดือน ที่ไหนครับ 
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ตอบ:  เตรียมเขียนนี่แหละครับ ที่วิเทศสัมพันธ์เขาจัดให้ 3 เดือน 
ถาม:  3 เดือนคิดว่าพอไหม 
ตอบ:  ถ้าจะให้พอ ไม่พอ โดยเฉพาะการเขียน เพราะว่าเรื่องพูดอ่าน คนลาวภาษาลาว ภาษาไทย
มันค่อนข้างจะคล้ายๆกัน แล้วการที่ได้รับสื่อการศึกษาเหมือนกัน ได้เป็นการเรียนรู้ไปในตัว แต่
ประเด็นคือการเขียน อ่านได้แต่บางครั้งก็ ตัวอักษรบางตัว หรือการสะกดคําก็ยังลําบาก 
ถาม:  บทบาทของวิเทศสัมพันธ์เขาทําได้ดี หรือไม่อย่างไร 
ตอบ:  ก็จะถ้าให้เอาตรงๆก็คือว่า ยังไม่เต็มร้อย ประเมินก็ประมาณ 70 
ถาม: 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างไรครับ กับ 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ 
ตอบ:  30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ คือ อาจจะเป็นเนื่องจากที่เขาก็งานยุ่ง การติดตามนักศึกษาก็น้อยลง 
ถาม:  การติดตามนักศึกษาน้อยลงใช่ไหมครับ แล้วได้เข้าปฐมนิเทศไหมครับ 
ตอบ:  ปฐมนิเทศ มีครับ ช่วยได้เยอะเลยครับ เพราะนอกจากที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าระบบ
หลักสูตร หรือระบบหลักการของมหาวิทยาลัยของแต่ละคณะ มันเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ผ่านการ
อบรม หลังการอบรมก็ชัดขึ้น 
ถาม:  ในฐานะที่ทําเรื่องกิจการนักศึกษาอยู่ อยากให้เล่าถึงความแตกต่างของนักศึกษาไทยกับ
นักศึกษาลาวหน่อยจากที่ตัวเองสัมผัส 
ตอบ:  จากที่สัมผัสได้ก็คือ เท่าที่มาเห็น การทํางานตัวของไทยค่อนข้างที่จะเป็นระบบ แล้วก็ถ้าจะ
ให้เจ้าหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาเข้ามาคุม ซึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็น เนื่องจากว่า เป็นการ
ชี้แนะในข้างบนนะครับว่า ทุกอย่างจะมีประธานนักศึกษา เป็นคนพาในการทํากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
นอกจากนายกสมาคมนักศึกษา ซึ่งเมืองลาวมันไม่มี 
ถาม:  แล้วในหลวงพระบาง 
ตอบ:  ยังไม่มีในส่วนตัวนี้ สมาคมนายกนักศึกษาจะยังไม่มี ซึ่งหลักๆในการทํากิจกรรมแล้วต้องให้
เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ไปเป็นผู้นําพา ในการนําพาการแนะนํา 
ถาม:  เรื่องของ พ่อ แม่ พ่ี น้องติดต่อกันตลอดเวลา โดยวิธีการอย่างไร 
ตอบ:  ใช่ครับ ก็โดยทางโทรศัพท์ โทรทางไกลไปต่างประเทศเลยหรอ ไม่ได้เล่น Facebook เพราะ
พ่อแม่เขาอายุแก่แล้ว ก็เลยไม่ค่อยใช้ระบบ แล้วตอนที่สอนที่หลวงพระบาง ก็คืออยู่กับพ่อแม่เลย อยู่
กับครอบครัวเลย  
ถาม:  ที่บอกว่ากลับไปท่ีเวียงจันทน์แล้วความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเป็นอย่างไรครับ 
ตอบ: ที่ๆมันไม่เหมือนเดิมก็คือ มันมีการพัฒนาขึ้น มีบ้านเรือน สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ
สะดวก รถราจากที่ไม่เคยเห็นติดมาก ก็ติดมากผู้คนไม่เยอะก็เยอะขึ้น เรื่องวัฒนธรรมของวัยรุ่นก็ไม่
ต่างจากเมืองไทย 
ถาม:  ซ่ึงแต่ก่อนไม่เป็นใชไ่หม 
ตอบ:  ถ้าเทียบจากตอนที่ผมเรียน ป.ตรี ก็น้อยนะครับ 
ถาม:  ทําให้พอกลับไปแล้วไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ มีการเจริญมากขึ้นของเมือง แล้วตอนที่มีปัญหา
ล่ะครับ เวลาอยู่ที่นี้ ปรึกษาใคร 
ตอบ:  ก็มีปัญหาก็ปรึกษาเพ่ือน มีเพ่ือนคนไทยด้วยครับ 
ถาม:  เพ่ือนคนไทยก่ีคนครับ เพ่ือนสนิทนะ ขอเป็นเพื่อนสนิท 
ตอบ:  เพ่ือนสนิทประมาณ 3 คนครับ 
ถาม:  เพ่ือนสนิท 3 คน แล้วคุยเรื่องอะไรกันล่ะครับ คุยได้ทุกเรื่องไหม 
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ตอบ:  ทุกเรื่องแหละครับ 
ถาม:  ทั้งเรื่องชีวิต เรื่องการเรียน ปรึกษาได้หมดเลย วิธีการปรึกษาจะเลือกเข้าไปคุยหรือโทรศัพท์
หรือคุยออนไลน์ 
ตอบ:  เออ คือจะนั่งคุยกันนะครับ ส่วนมากก็เรื่องการใช้ชีวิตนี่แหละครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการ
กินข้าว การใช้ชีวิตประมาณนี้แหละครับ ระบุไม่ค่อยได้ มันเยอะ 
ถาม:  ที่บอกว่าดูหนังไปดูหนังเรื่องอะไรมาบ้าง  
ตอบ:  คือ ที่เคยไปก็มีหนังต่างประเทศ Transformers อะไรอย่างนี้ครับ 
ถาม:  เวลากินข้าวส่วนใหญ่กินกับใครครับ  
ตอบ:  โดยส่วนมากก็กินกับเพ่ือนคนลาวด้วยกัน 
ถาม:  หอพักเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:  หอผมอยู่หอนอก เพราะระยะทุนเงินหมดแล้วเลยอยู่ข้างนอก  
ถาม:  ตอนนี้ คือ ขยายทุนอยู่ใช่ไหมครับ หรือใช้ทุนของตัวเอง 
ตอบ:  ตอนนี้ใช้ทุนของตัวเอง 
ถาม:  ตอนนี้ใช้ทุนของตัวเองแล้ว เขาให้ถึงก่ีปีครับ 
ตอบ:  เขาให้ 2 ปี ครึ่ง 
ถาม:  ดังนั้นถ้าเกิน 2 ปี ครึ่ง ก็ต้องจ่ายเอง 
ตอบ:  ก็ต้องจ่ายเองทุกอย่าง ก็ต้องขอจากที่บ้านส่งให้ ที่จริงก็สามารถหางานที่นี้ได้ แต่ก็ติด
อุปสรรค 
ถาม:  ดูทีวีช่องไหนและรายการอะไรบ้างครับ  
ตอบ:  ช่อง 3 ช่องเดียวเลยนะครับ ช่อง 3 ก็ ดูรายการส่วนมากก็ข่าวหลักๆก็ข่าว 
ถาม:  เพลงไทยล่ะครับให้ 5 คะแนนเลย ชอบศิลปินคนไหน 
ตอบ:  จริงมันก็ได้ทุกเพลงครับ แต่ว่าก็เป็น พลพล ละกันครับ ที่จริงมันก็มีเยอะอยู่ครับ เพราะว่า
มันฟังแบบสบายๆครับ 
ถาม:  คําถามสุดท้ายนะครับ มีข้อเสนอแนะอะไรที่จะแนะนําเพ่ือนๆที่จะมาในปีต่อไป ครู อาจารย์ 
หรือมหาวิทยาลัย เสนอได้หมดเลยครับ 
ตอบ:  คือจริงๆแล้ว ทุนมันก็มีประจํา แต่ในกรณีของผม คือ เราก็แน่ใจอยู่ แล้วว่ามันต้องมาแบบนี้ 
แต่ว่าก็อยากให้ศึกษาดีๆในส่วนวิชาที่ตัวเองจะมาศึกษา ใช่อยู่ว่าตัวเองอยากจะมาเรียนวิชานี้ แต่ว่า
พ้ืนในการจบปริญญาตรีก็ดีอยู่ครับ แต่ไม่ตรงจะต้องเพ่ิมการตัดสินใจครับ ให้ศึกษาดีๆไม่ใช่ว่าตั้งใจที่
จะมาก่อนครับ ให้เตรียมตัว ในการเลือกวิชาที่จะมาเรียน ตรงสายหรือยัง จะไปไหวไหมประมาณนี้
ครับ เพราะว่ามีรุ่นที่มาพร้อมผม มาพร้อมกันอยู่ 2 คน ซึ่งเขาเข้ามาเรียนในสายวิศวกรรมศาสตร์ แต่
พ่ีอีกคนเขาอยากไปเรียนสิ่งแวดล้อม ที่มันค่อนขา้งจะไม่ใช่ ที่จริงข้อมูลเขานะมา ทีนี้เขาอยากปรับมา
เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ มันเป็นวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คือ เขาโยงไม่เข้ากันเลย ก็อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งกับเขา ก็เป็นการยกตัวอย่างในมุมหนึ่ง 
ก็คือว่าถ้าอยากเสนอในมุมตัวนี้ว่าคุณแน่ใจหรือยัง มั่นใจว่าจะไปสายตัวนี้จริงๆนะ ก็มาแล้วก็เป็นแบบ
นี้แหละ ก็ปรึกษาคนลาวด้วยกันนี้หละครับ โดยเฉพาะผมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผมก็ถามพ่ีเขาว่าพ่ี
อยากเรียนอะไรแบบไหน บอกมาบอกมาแบบนี้แล้วมาศึกษาตัวนี้มันก็หาจุดจูนเข้ากันได้ยากละครับ 
แต่จริงๆก็มีทางออกอยู่ 
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ถาม:  แล้วหน่วยงาน หรือว่ามหาวิทยาลัยหละครับ อยากฝากอะไรไหม ม.อุบลฯ ของเรา คณะ 
หน่วยงาน หรือประชาสัมพันธ์ อยากจะเสนอแนะอะไรไหม 
ตอบ:  ในส่วนของ ม.อุบลฯ ก็เป็นของวิเทศสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับ สิ่งที่อยากจะนําเสนอ คือ เพ่ิม
ในเรื่องการใกล้ชิดให้มากขึ้นกว่านี้และบางอย่างที่นักศึกษานําเสนอไปมีหลายอย่างอยู่ที่ยังไม่ได้ทําต่อ 
คือยกตัวอย่าง คือ สิ่งที่เราเคยไปขอ คือเคยขอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอห้อง ห้องหนึ่งที่นักศึกษาจะไป
นั่งคุยกันประชุมกัน แต่ก็ไม่ได้ครับ จะเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในอีกคําเสนอหลายตัวครับ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
11. นักศึกษาลาวคนที่ 11 (LS11, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร 
ตอบ: เพราะว่าประเทศไทยทางภาษาใกล้เคียงกับลาว เหมือนภาษาลาว และสามารถสื่อสารกันได้
สะดวกมากขึ้น 
ถาม:  รับราชการทําอะไรที่นั้นครับ 
ตอบ:  เป็น science engineer ของกระทรวงพลังงานของเหมืองแร่ 
ถาม:  ตอนนั้นเขาคัดมาก่ีคนครับ 
ตอบ: ก็เยอะอยู่นะครับ ประมาณ 20 กว่าคน ที่ได้มาอยู่ในกระทรวงผมที่ ม. อุบลฯ ได้มาแค่ 2 คน 
ถาม:  พอมาเรียนเป็นอย่างที่คิดไว้ไหม 
ตอบ:   ตอนที่มาคิดอยู่ว่าตามสายผมเรียนผมจบ ป. ตรี ทางสายไฟฟูามา แล้วมาต่อโยธาก็เลยคิดอยู่
ว่ามันจะเข้ากนัได้ไหม พอได้มาเรียนก็โอเค ครับ สามารถเข้ากันได้ดี 
ถาม:  การเตรียมตัวก่อนจะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:   ก่อนมาเตรียมตัวเรื่องพาสปอร์ตและเอกสารให้ครบครับ และฝึกเตรียมภาษาไทย เรียน
ภาษาไทย 3 เดือนที่ขอนแก่นหลังจากเรียนเสร็จก็เข้ามาเรียนที่ ม. อุบล 
ถาม:  คิดว่า 3 เดือนที่มาเรียนอยู่ขอนแก่นพอไหม 
ตอบ:    ก็ยังไม่พอ เพราะเป็นหลักสูตรที่ด่วนมากเลยเรียนหนึ่งอาทิตย์ต่อวิชาครับ 
ถาม:  แล้วก่อนที่จะมาเรียน การพูด อ่าน เขียน เป็นยังไงบ้างครับ 
ตอบ:  ก่อนที่จะมาเรียนอยู่ขอนแก่นพูดก็โอเค ครับ พูดได้ ฟังได้ แต่ว่า เขียนไม่เป็นครับ 
ถาม:  พอมาถึง ม. อุบลฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศไหม 
ตอบ:   เรื่องภาษาใช่ไหม 
ถาม:  ใช่ หมายถึงให้ข้อมูลสําคัญแก่นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ ปฐมนิเทศนะครับ                                                   
ตอบ:  ไม่ครับ ตอนผมมามันเกินขอบเขตปฐมนิเทศแล้ว เข้าเรียนเลย 
ถาม:  เข้าเรียนเลยทําให้รุ่นนี้ไม่มีปฐมนิเทศ 
ตอบ:  มีแต่เขาเอาเอกสารให้มาอ่านเลย 
ถาม:  เขาได้จัดกิจกรรมอะไรให้เราบ้างไหม 
ตอบ: กิจกรรมอะไรครับ 
ถาม:  กิจกรรมแบบว่าให้มาเจอกัน มาแข่งกีฬาร่วมกันแบบนี้บ้างไหมครับ หรือเป็นงาน 
International night ให้คนลาวมาเจอกัน 
ตอบ:  มีครับ ก็ได้ไปร่วมงาน International night ครับ ที่ว่ามีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมและก็งาน
แข่งกีฬา 
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ถาม:  คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีไหมและเพียงพอไหมครับ 
ตอบ:   ก็ดีครับ แต่ผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอครับ เพราะว่าเวลามันน้อยมากครับ ไม่ใช่แค่เวลาน้อย
แต่มันมีไม่บ่อยครั้งครับ มีแค่ครั้ง 2 ครั้งเอง อยากให้จัดบ่อยขึ้นครับ งาน International night มีแค่
ครั้งเดียวและแข่งกีฬา 2 ครั้ง 
ถาม:  เวลาที่มีปัญหาเรื่องชีวิต เรื่องการเรียน จะไปปรึกษาใครครับ 
ตอบ:  ถ้ามีปัญหาการเรียนการอะไรผมก็จะไปปรึกษาเพ่ือนครับ เพ่ือนคนลาวด้วยกัน 
ถาม:  ไปนั่งคุยกันแบบนี้เลยหรือโทรศัพท์เล่น Facebook ครับ  
ตอบ:   นั่งคุยกันเลยครับ และถ้าเป็นเรื่องบทเรียนก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาครับ 
ถาม:  ดังนั้นแยกเลยว่าเรื่องเรียนจะปรึกษาอาจารย์ และเรื่องการใช้ชีวิตจะปรึกษาเพ่ือนคนลาว 
แล้วมีเพ่ือนสนิทเป็นคนไทยบ้างไหมครับ 
ตอบ:  เพ่ือนสนิทที่เป็นคนไทยมีอยู่ครับ 
ถาม:  กี่คนครับ 
ตอบ:  ประมาณ 3 คนครับ 
ถาม:  เจอกันที่ไหนครับ 
ตอบ:  เจอกันเพราะว่าเพ่ือนคนลาวด้วยกันแนะนําครับ ที่ว่าเป็นรุ่นพ่ีนัดมาเจอกันและมาเจอกันอยู่
ที่เรียนด้วยที่มาเรียนร่วมกันและเป็นน้องท่ีว่าผมไปเรียนกับเด็ก ป.ตรีใช่ไหมครับ และเขาก็มีน้องที่มา
ช่วยมาอะไรแล้วก็มาคุ้นเคยกับเรา 
ถาม:  น้องที่เรียนวิศวโยธาเหรอครับ 
ตอบ:  ใช่ครับ 
ถาม:  ส่วนใหญ่กินข้าวกินกับใครครับ และเคยไปเท่ียวข้างนอกบ้างไหม 
ตอบ:  ส่วนมากก็ซื้ออาหารไปกินกันที่ห้อง ออกตลาดแล้วไว้ไปแต่งกิน ถ้าออกไปข้างนอกก็ออกไป
แค่หน้ามหาวิทยาลัย ซื้อของซื้ออะไรหน้ามหาวิทยาลัย 
ถาม:  ที่พักอาศัยเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:  ที่พักอาศัยที่ว่าในนั้นก็ถือว่าผมว่ายังไม่ค่อยจะเท่าไหร่ครับ เมื่อผมเทียบกับจํานวนเงินที่เขา
หักจากทุนไปนะครับ ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมกันเท่าไหร่ เพราะว่าห้องมันก็เล็กแล้วก็ Wi-Fi มัน
ก็ไม่ทั่วถึงครับ เรื่อง Wi-Fi เรื่องอะไร Wi-Fi นี้ต้องออกมาข้างนอกนะ อยู่ห้องมันไม่ถึง 
ถาม:  แล้วได้แจ้งใครไปบ้างหรือยังครับ 
ตอบ:  ก็ได้แจ้งแล้วครับ แจ้งช่างที่ว่ามาซ่อมครับ ช่วงนี้เขาก็กําลังเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ เลยมันช้าก็
เลยรอไปอย่างนั้น เวลาสืบค้นเอกสารอยู่ท่ีห้องก็ลําบากครับ ลําบากมากด้วย 
ถาม:  อันนี้บอกว่าดูทีวีไทย ดูช่องไหนครับ 
ตอบ:  ช่อง 3 และ 7 ครับ 
ถาม:  รายการอะไรครับ 
ตอบ:  เรื่องเล่าเช้านี้ครับ ข่าวช่อง 7 ก็จะมีบางครั้งก็รายการพวกบันเทิง แข่งเพลง เรื่อง the voice 
แล้วก็ Take me out Thailand ผมก็ชอบด ู
ถาม:  Take me out  ดูรายการพวกนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  ก็รู้สึกผ่อนคลายดี สนุกแบบผ่อนคลายดีครับ 
ถาม:  รายการของลาวมีไหมครับอย่างนี้ 
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ตอบ:  รายการของลาวก็จะไม่ค่อยมีครับ ไม่มีตัวนี้ จะมีงานประกวดอย่างนางสังขาร ประมาณ
นางสาวลาว มีพวกนี้แล้วก็รายการเพลง แล้วก็ข่าว แล้วก็ละคร 
ถาม:  เขียนว่าช่องโทรทัศน์ของลาวเปิดรับเยอะมากระดับ 4 ดูอะไรของลาวบ้างครับ 
ตอบ:  ส่วนมากจะเป็นดูเพลงครับ เพลงแล้วก็ข่าวของลาว 
ถาม:  ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ 
ตอบ:  เพลงที่ว่ามันก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้านนา เพลงสตริงลาว แล้วก็พวกข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง
ของลาวครับ การพัฒนาเรื่องต่างๆที่ว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มีเขื่อน ไฟฟูาอะไรทําไม ถนน
หนทางอะไรนี้ 
ถาม:  คือเราก็จะดูการพัฒนาของบ้านเราไปด้วยใช่ไหมครับ มาจากที่ไหนนะครับ ภูมิลําเนา เกิดที่
ไหนครับ 
ตอบ:  เกิดท่ีไชยะบุรี จังหวัดไชยะบุรี 
ถาม:  นอกจากไชยะบุรี แล้วมาอยู่ที่ไหนครับ 
ตอบ:  ตอนนั้นทํางานอยู่ที่เวียงจันทน์ครับ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ 
ถาม:  กระทรวงนี้อยู่ที่เวียงจันทน์ 
ตอบ:  อยู่ทีเ่วียงจันทน์ครับ ถ้ากระทรวงจะอยู่ที่ศูนย์กลาง 
ถาม:  อยากให้เสนอแนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่จะมารับทุนหรือว่าอาจารย์ที่สอน หรือ
มหาวิทยาลัย อยากเสนอแนะอะไรบ้างครับ 
ตอบ:  อยากเสนอแนะก็คือ การจัดการเรื่องทุนนะครับ เรื่องที่ว่าการใช้จ่ายค่าหอพัก มันค่อนข้างที่
จะแพงถ้าเทียบกับอยู่ที่ข้างนอกเขาจะตัดไปประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน การเสนอแนะอีกต่อไปก็
อาจจะเป็นการที่ว่าอยากให้คณะวิเทศสัมพันธ์มาให้ความใกล้ชิดกับทางนักศึกษาต่างชาติมากขึ้นนะ
ครับ เพราะว่าผ่านๆมาก็ยัง การประชุมค่อนข้างจะยังไม่บ่อยครับ ก็เลยการสื่อสารข้อมูลระว่าง
เจ้าของทุนกับผู้รับทุนมันยังที่ไม่ค่อยจะบ่อยครั้งครับ ทําให้บางคนมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง
กฎระเบียบหรือว่าข้อกําหนดต่างๆของทุน มันเป็นอย่างไรบ้าง 
ถาม:  มีเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนไหมครับ 
ตอบ:  เรื่องที่ว่าการศึกษาของอาจารย์ก็ความรู้ของท่านก็มาก ถือว่าสอนได้ดีมากครับ ในส่วน
ความรู้ก็ได้ดีครับ ถือว่าท่านก็เก่งมากครับ 
ถาม:  ทําไมถึงได้ไปนั่งเรียนกับเพ่ือนๆ น้องๆ ละครับ 
ตอบ:  เพราะว่าผมเรียน ป.ตรีมาทางไฟฟูานะครับ แล้ววันนี้มาต่อที่ภาคโยธา แล้วก็บางวิชาที่ผมจะ
เอามาใช้อยู่ในการทําพรีเซนต์ครับ  ถ้าสมมุติว่าอยู่ในพรีเซนต์ มันมีวิชานี้ได้ใช้วิชานี้เข้าไป วิชาอะไรที่
เกี่ยวข้องกับพรีเซนต์ อาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งให้มาเรียนกับน้องๆครับ เพ่ือที่ว่าเอาความรู้ที่นั้นไปทํา 
พรีเซนต์ของเรา 
ถาม: ขอบคุณมากนะครับ 
 
12. นักศึกษาลาวคนที่ 12 (LS12, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร 
ตอบ:  ทีแรกก็สอบเอาครับ ตามทุนของ สพร. ที่มีกระทวงเกษตรสิ่งแวดล้อมของลาวได้แจ้งไปทาง
บ้านผมจึงได้มาสอบ สอบก็ติดเลยผมจึงได้มา 
ถาม:  สอบแข่งขันประมาณกี่คนครับ 
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ตอบ:  ประมาณ 45 คนครับ คนสมัครสอบ 200 กว่าคน แต่คนมาแค่ 45 คน 
ถาม:  ตรงนี้ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปุาไม้ประจําจังหวัด จังหวัดอะไรครับ 
ตอบ:  จังหวัดหัวพัน แขวงหัวพันเลยครับ อยู่โซนติดกับเวียดนาม โซนทางเหนือของลาว ตะวันออก 
ถาม:  แล้วเดินทางมาลําบากไหมครับจากบ้านมาท่ีม.อุบล ช่วงที่เดินทางมาตอนแรกมาที่นี้ เดินทาง
ด้วยวิธีไหน  
ตอบ:  ก็ยากอยู่ครับ มีรถยนต์จากจังหวัดมาทางจังหวัดเวียงจันทน์ 17 ชั่วโมง 
ถาม:  ตอนที่มาเรียนอยู่นี่เดินทางไปกลับบ้านบ่อยไหมครับ 
ตอบ:  ไม่บ่อย ก็ประมาณ 3-4 เดือนต่อครั้งนะครับ เป็นเทอมถึงจะกลับบ้าน ไม่ค่อยได้กลับบ่อย
มันไกลมาก 
ถาม:  พอมาเรียนที่เมืองไทย มันตรงกับท่ีเราคิดไว้ไหม กับท่ีเราคาดหวังไว้ไหม 
ตอบ:  ตรงครับ เมื่อก่อนผมก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องปุาไม้ ทํางานเกี่ยวกับอุทยานแบบมันมีการใช้
ระเบียบกฎหมายกับชาวบ้านชุมชน การมาหาของปุา ล่าสัตว์อะไรสักอย่าง มันก็มีผลกระทบ ผมก็คิด
ว่าผมต้องไปศึกษาอะไรสักอย่าง เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม มันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือการพัฒนาชุมชนได้โดยที่ว่า ก็เลยสนใจแบบนี้ก็เลยมาเรียนแบบนี้ ได้เรียนรู้ความรู้หลายอย่างอยู่ 
ถาม:  ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  ก็ไม่มีอะไร ไม่ต้องไปเตรียมอะไรเลย 
ถาม:  ภาษาทุกอย่างพูดได้ 
ตอบ:  ภาษาคุยได้แต่ก็ไม่เก่ง ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ หลังจากที่มาเรียนอยู่ที่นี้เขาให้เตรียมภาษา 5 
เดือน ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทยด้วย 5 เดือนมาเรียนที่ ม.อุบลฯ เลย 
ถาม:  5 เดือน แล้วคิดว่าพอไหมครับ กับการเรียน 5 เดือนแล้วต้องเขียนให้ได้ นี้ทําเป็นภาษาไทย
หมดเลยใช้ไหมครับ หลักสูตรภาษาไทยเลย 
ตอบ:  ครับ ที่แรกมันก็สะเปะ สะปะ คือยกตัวอย่างผมเรียนเทอมแรกนะ ก็ยังไม่คล่องนะ คะแนน
ส่วนมากก็จะเป็น B เทอมที่สองก็ได้ B+ เกือบทุกตัวเลย ไม่มี A เลย เทอมที่ 3 ผม A หมดเลย คือ 
ผมเรียนไม่ได้ก็คือทีแรกคะแนนผมต่ําก็เหมือนกับภาษาไง ติดแค่ภาษาอย่างเดียว อันอื่นก็โอเคอยู่ 
ถาม:  เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่วิเทศสัมพันธ์จัด ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ international night 
หรืออาเซียนต่างๆ คิดว่ามันมีส่วนช่วยไหม แล้วช่วยได้มากน้อยแค่ไหน  
ตอบ:  ก็มีส่วนช่วยหลายอย่าง ยกตัวอย่างก็คือ เรื่องการประชุม international night นี้ นักศึกษา
ได้ไปแสดงเรื่องวัฒนธรรมของลาว และเรียนรู้ของต่างชาติด้วย ก็ได้หลายอย่าง ประสบการณ์หลาย
อย่าง การทํากิจกรรมร่วม การแข่งกีฬา ผมก็ได้เป็นประธานแข่งกีฬาด้วย พอไปแข่งก็ได้เหรียญทอง
หนึ่ง เซปักตะกร้อได้เหรียญทองแดง แล้วก็มีหลายอันท่ีได้เหรียญเงิน 
ถาม:  แล้วเรื่องของอุปสรรคปัญหาล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิต มีการปรึกษาใครแล้วก็
แก้ปัญหานั้นอย่างไร 
ตอบ:  ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ประธานหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเรียน แล้วก็
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ เรื่องที่พัก เรื่องค่าเช่า ค่าน้ํา ค่าหอมันแพงเหมือนกับเราได้
ทุนมาแค่ 14,000 บาทต่อเดือน เพราะไปตัดตรงค่าหอ ค่าน้ํา ค่าไฟ ครึ่งหนึ่งก็เลย ค่าครองชีพมันก็
แพง 7,000 บาท มันก็มีปัญหา เราไม่มีรายได้ต่อเดือน แต่ก็ไม่เป็นปัญหามากก็เลยไม่ได้บ่นอะไร 
ตัดสินใจเรียนอย่างเดียวทํายังไงให้มันจบเร็ว อยากทํางาน 
ถาม:  จํานวนเพือ่นสนิทมีก่ีคนครับ แล้วเพ่ือนสนิทเหล่านั้นเป็นคนประเทศอะไรบ้าง  
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ตอบ:  เพ่ือนคนไทยมี 3 คน คนลาวประมาณ 20 คน 
ถาม:  คนลาวก็คือเพ่ือนที่มาด้วยกันประมาณ 20 คนที่สนิทสนม 
ตอบ:  ใช่ครับ ผมเป็นประธานนักศึกษาด้วยครับ คือ สนิทสนมกันไปมาหาสู่ ไปหากันตลอดกินข้าว
ด้วยกันตลอด 
ถาม:  ที่พักเป็นอย่างไรครับ  
ตอบ:  ก็คือเรานอนกับนักเรียน ป.ตรี แล้วห้องมันก็อยู่ชั้น 4 ไม่มีลิฟท์เราก็ต้องได้เดิน เราก็แก่แล้ว 
คนมันก็จะสับสนไม่เหมือนกับเด็กน้อย เด็กมันก็จะวิ่งเสียงดัง แล้วที่ห้องมันก็ไม่มีห้องครัวด้วย แต่เรา
ต้องการ เราต้องการห้องครัวเพ่ือประกอบอาหาร ที่ยังคงไว้อยู่  คือ ชอบประกอบอาหารทําเอง ไม่
ชอบซื้ออาหารข้างนอก 
ถาม:  ทีนี่เรื่องของสื่อที่มีการเปิดรับระบุว่าช่องโทรทัศน์ระดับ 4 ละครก็ 4 เพลงก็ 4 ช่วยให้ข้อมูล
หน่อยครับว่าดูช่องไหน ละครเรื่องอะไร เพลงของใครบ้าง  
ตอบ:  เพลงผมก็ฟังเพ่ือชีวิต ส่วนมากก็เป็นคาราบาว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ต่าย อรทัย หลายเพลงอยู่ ก็
นักร้องดังๆเพลงไหนที่มันฮิตๆผมก็โหลดมาฟังทาง Youtube ทีวีก็เหมือนกันผมจะดูช่อง 3 ช่อง 7 
แต่ชื่อเรื่องจําไม่ได้แล้ว หลายเรื่อง 
ถาม:  คิดว่ารายงานข่าวของไทยเป็นอย่างไงครับ  เวลาเขานําเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ตอบ:  ดูก็ดีนะ ชัดเจนครับ 
ถาม:  คําถามสุดท้ายนะครับข้อเสนอแนะให้กับรุ่นน้องที่จะรับทุน หรืออาจารย์หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอยากเสนอแนะอะไรบ้างครับ 
ตอบ:  ตอนนี้ผมอยากเสนอเป็นภาพรวมที่ผมอยู่นักศึกษาลาวไม่กี่คนแค่ 20 กว่า ผมอยากร้องขอว่า
ให้เขาอยู่ที่พักเดียวกันได้ไหม มันจะสะดวกการประสานงาน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนบทเรียน ร่วม
การทํากิจกรรมได้สะดวกขึ้น ตอนนี้มันมีหลายที่มาก บางคนหมดทุนแล้วเขาก็ไปอยู่ข้างนอก ถ้าเขา
อยู่ร่วมกันแล้ว มันก็จะสามารถมาอยู่อาศัยอยู่ด้วยกันได้ บางคนหมดทุนแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่ข้าง
นอกเพราะไม่มีงบ ถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็จะทนอยู่ จะสะดวก ยกตัวอย่างนักศึกษาลาวบางคนก็ออกไปอยู่
ข้างนอก เวลามีอะไรปรึกษา อะไรเกิดขึ้นมันก็ปรึกษากันลําบาก เราน่าจะคุ้มครองตรงนี้ให้มันดี แยก
ได้ผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อยู่หอเดียวกัน ได้อยู่ ผู้หญิงก็อยู่หอหนึ่ง ผู้ชายก็อยู่หอหนึ่ง ไม่ใช่ว่า คนไม่กี่คนให้
แยกหอ ความสําคัญติดต่องานก็ยุ่งยาก แค่นั้นแหละ 
ถาม:  เรื่องของบุคลากร อาจารย์ หรือน้องๆจะมาเพราะบางคนบอกว่าอยากให้ศึกษาคุณสมบัติคน
รับทุนให้ดี บางคนมาเรียนแล้วไม่เรียนตรงตามท่ีอยากเรียน 
ตอบ:  ตัวนี้ก็ไม่ทราบหรอกว่าจะมาเรียนอะไร แต่ทุนเขาให้เขาก็ต้องให้สอบอยู่แล้ว เขาต้องเขียน
บทของเขาอยู่แล้วไม่มีปัญหา แต่เรื่องทุนเวลาสอบ ผมว่าน่าจะให้มันตรงหน่อยเหมือนอย่างที่เขาเรียน
ได้ ที่ผมเห็นปัญหาก็คือ คนลาวมาเรียนในม.อุบลฯมี 3 คนที่เรียนแล้วไม่จบ ตรงนี้ผมว่ามันไม่ได้บอก
ว่าเขาเรียนไม่ได้นะ ผมรู้ พวกนี้เขาเรียนเก่งกว่าผมอีกนะ เขาก็เรียนได้อยู่ เขาเรียนเก่งมากนะ แต่ผม
ก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไร เราไม่ได้ช่วยกันไง ก็ไม่ได้ตําหนิที่เขา ไม่ได้เรียกร้องอะไรสักอย่างก็เลย
ปล่อยปะละเลย อยู่ที่ใครที่มันก็เลยไม่ได้เป็นกําลังใจช่วยกัน มันก็เป็นอุปสรรคให้เขาเวลาไปเล่นไป
เรียน ที่จริงเขาก็มาเรียนได้ แต่มาก็เฉย เราก็ต้องปรึกษาเรื่องแนวคิดเขา พฤติกรรมเขาว่าเขาทําอะไร
อยู่ มันก็เหมือนปกติ 
ถาม:  เลยมองว่าถ้ามีการจัดให้อยู่ด้วยกัน อย่างน้อยๆก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
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ตอบ:  ครับ จะให้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษามันก็ไม่มีอะไรให้กับนักศึกษาลาว พวกเรามีสมาคม
นักศึกษาลาวอยู่ แต่ทําไมไม่รู้อะไร แกเรียนไม่ได้หรือยังไง ยกตัวอย่างถ้าแกไม่เอาใจใส่เราก็บอกได้ 
ปรึกษากันได้ คะแนนก็ไม่ต่าง เพราะแกเรียนได้ แต่บางคนเรียนอ่อนเขายังเอาตัวรอดนะ น่าจะ
ปรึกษาดู ปรึกษาได้ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
13. นักศึกษาลาวคนที่ 13 (LS13, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร 
ตอบ:  อันหนึ่งก็คือว่ามันมีทุนใช่ไหมค่ะ และสองก็บวกกับที่ทางที่ทํางานมีสัญญากับทางสถานทูต
ของไทยและทําการสอบเพ่ือคัดคนมาคะ แล้วสอบได้ และก็ทาง ม. อุบลฯ ตอบรับไปก็เลยได้มาคะ 
และมันเป็นเหมือนกับที่เขาเสนอมาว่าถ้าเรามาเรียนก็เรียนทางด้านนี้นะทางด้านโรค ทางด้านห้อง
แล็บแบบนี้นะมันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้ว ก็เลยตัดสินใจแล้วมาเรียน 
ถาม:  ตอนที่ประเทศลาวนะครับ รับราชการอะไรครับ 
ตอบ:  เป็นข้าราชการเก่ียวกับการประมงคะ กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ 
ถาม:  พอมาเรียนแล้วเป็นอย่างท่ีคิดไหม 
ตอบ:  ก็เป็นค่ะ ก็ได้เรียนสิ่งที่เราอยากรู้และสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็ได้รู้ สิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ได้ทําได้
เรียนรู้ได้ทําด้วยตนเอง มันเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่แบบว่าเราเรียนไปแล้ว เมื่อเรากลับบ้านไปเราก็
คิดว่าจะได้ใช้และก็จะใช้อันที่เราเรียนมานี้ไปพัฒนาประเทศของตัวเอง เพราะว่าด้านนี้ที่ประเทศมัน
ยังไม่มี 
ถาม:  ขอโทษนะครับ อยู่ที่ไหนแขวงไหนเขตไหนครับ 
ตอบ:  นครหลวงเวียงจันทน์ 
ถาม:  ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง 
ตอบ:  ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยคะ ก็คิดว่าที่ประเทศไทยกับประเทศลาวไม่ค่อยต่างกันอีกอย่างก็
ไม่ได้ไกลกันมาก มาก็ไม่ค่อยได้เอาอะไรมา ก็มาตามที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยต่างมันไม่ได้ไกลถ้าเราอยาก
ได้อะไรสิ่งที่เรามีอยู่อยู่บ้านเราก็สามารถไปได้ 
ถาม:  เรื่องภาษาครับ ภาษาไทยอันนี้เรียนเป็นหลักภาษาไทยเลยใช่ไหมครับ และวิทยานิพนธ์ทุก
อย่างเรียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดหรือไม ่
ตอบ:  คะ  
ถาม:  คราวนี้มีการสอนภาษาไทยให้ไหมครับ 
ตอบ:  มีคะ ก็สอน 5 เดือน 
ถาม:  ที่ไหนครับ 
ตอบ:  ที่นี่ละคะ ที่ ม. อุบลฯ 
ถาม:  คิดว่า 5 เดือน เพียงพอไหมสําหรับที่ต้องพูดอ่านเขียน 
ตอบ:  สําหรับพูดกับเขียนคิดว่ามันเกิน เพราะว่ายังไงคนลาวก็อ่านออกอยู่แล้วมันคล้ายๆกันเพียง
แค่บางตัวอ่านไปอาจจะไม่รู้แต่มันเดาไปได้ว่า คือแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นการเขียนไม่มันไม่ได้เพราะการ
เขียนมันจะยากกว่าเพราะตัวจะกดมันมีหลายตัวค่ะ ของภาษาลาวมันจะเป็นแบบตรงเลยคะ เป็นแบบ
คําอ่านของภาษาไทยเลยค่ะ เพียงแต่ว่ามันจะเป็นแนวไหนที่เราจะเรียนรู้ บางที 5 เดือนที่เราไปเรียน
บางทีเรียนอย่างเดียวเราก็เบื่อแล้ว ถ้าหากสนใจจริงๆก็อาจจะเรียนได้ 
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ถาม:  ศึกษาด้วยตนเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ 
ตอบ:  คะ เพราะทุกๆวันที่เขียนถ้าหากเขียนไปแล้วมันผิดก็จะมีน้องๆเขาดูให้ 
ถาม:  น้องๆหมายถึงเพ่ือนที่เรียนด้วยกันใช่ไหมครับ 
ตอบ:  ก็จะมีน้อง ป.ตรี ที่อาจารย์แนะนํามา มีน้อง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ถ้าเราไม่ม่ันใจเราก็ไปถามเขา
ว่าเขียนถูกไหม ถ้าเราเขียนไม่ถูกเขาก็จะปรับให้ว่าต้องเป็นแบบนี้ๆ 
ถาม:  บทบาทของมหาวิทยาลัย หรือวิเทศสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมหรือช่วยเหลืออะไรเราหรือ
เปล่าครับ 
ตอบ:  ก็มีช่วงแรกๆที่มาเรียน 5 เดือนเท่านั้น จากนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่ออะไร อย่างมีประชุมอะไรก็
เสนอไปอยู่ แต่ทําเหมือนตอบรับมาแบบดีแต่ไม่ทําก็ไม่รู้ แต่เราก็คิดว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากนะ
แต่ก็ควรแบบว่าพูดมาแล้วก็ควรจะทําให้เราบ้าง เพราะว่าอยากจะเสนออยากจะได้ห้องที่สําหรับคน
ลาวที่ใช้ประชุมหรือใช้ทํากิจกรรมของคนลาวขอห้องหนึ่ง อย่างคนลาวอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
มาอยู่อย่างนี้มันก็ต้องมีแบบที่เขาจะซุมแซวกัน  
ถาม:  ภาษาลาวเขาเรียกว่าซุมแซวหรอครับ 
ตอบ:  บางครั้งเราก็อยากทําอาหารกินด้วยกันทําอาหารแบบลาวๆแต่เขาบอกว่าถ้าอยากจะกินก็ไป
กินที่ร้านมันสะดวก แต่คนลาวชอบที่จะทําอาหารแบบกินกันเองค่ะ มันก็ประหยัดกว่าด้วยมันถูกปาก
เรา แต่สิ่งที่เสนอไปเขาบอกว่าจะปรับให้ทําให้ภายใน 2 อาทิตย์ แต่ 2 ปี 3 ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลย 
ถาม:  แล้วเรื่องของการปฐมนิเทศละครับเขาได้ช่วยอะไรเยอะไหมครับ เขาได้บอกข้อมูลที่สําคัญ
ไหม 
ตอบ:  เขาก็จะบอกว่าทุนของเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่บอกว่าระเบียบของเขา
เป็นแบบนี้ ทําแบบนี้นะ และสิ่งไหนที่ไม่มีเขาให้เราได้แต่ให้เราไม่ได้ แต่เราก็ไม่ได้ไปโต้แย้งอะไร เราก็
รู้ทุกอย่างที่เขาพูด เราก็เป็นข้าราชการหมดนะ เราไม่ใช่เด็กๆที่จะมาแบบว่าให้เขาสอนทุกอย่างมัน
ไม่ใช่ 
ถาม:  แล้วเวลาที่มีปัญหาในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตปรึกษาใครครับ 
ตอบ:  ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ ก็เป็นน้องๆก็พูดคุยกันธรรมดาค่ะ ก็ไม่ค่อยปัญหาสักเท่าไร แต่ถ้า
หากมีการเรียนก็ปรึกษาอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าอาจารย์อธิบายไม่เข้าใจก็จะไปหาน้องๆที่เราคิด
ว่าคนนี้หละที่อธิบายเข้าใจ 
ถาม:  การใช้ชีวิตละครับ การไปหาของกิน การขับรถหรืออะไรประมาณนี้ ในมหาวิทยาลัยครับ 
ตอบ:  ก็ธรรมดา เพราะว่าก็เหมือนชีวิตปกติอยู่แล้วก็ชอบไปชอบมา ชอบไปเปิดรับสิ่งที่เรายังไม่ รู้ 
อยู่ที่นี่ก็มีที่ที่เขาอยู่อย่างอยู่ฟาร์ม แหล่งที่เราคุ้นเคยและก็มีประเพณีบุญบ้านหรืออะไรแบบนี้คะ จะ
ชวนไปเราก็ไป ก็เป็นการเปิดรับ เราก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเราคะ อย่างเรากลับบ้านคนลาวถามว่าเขา
เป็นยังไงเราก็จะได้บอกเขาไปว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับเราแบบไหน ถ้าเหมือนเหมือน
แบบไหน 
ถาม:  อยากรู ้ลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยครับ มันเหมือนหรือแตกต่างบ้าง 
ตอบ:  อย่างที่ไปนะคะมีพ่ีคนหนึ่งตอนนั้นเป็นบุญผะเหวด เขาบอกว่าให้ไปห่อข้าวต้มก็แปลกใจว่า
ไปห่อทําไมก็ไปห่อ ห่อเสร็จเขาบอกว่าจะเอาให้คะ แต่อยู่ลาวมันไม่ใช่ อยู่ลาวถ้าหากจะทําก็ทําเป็น
หมู่บ้านแล้วก็ไปวาง แต่ที่นี่ทําแล้วพอคนไปบ้านเขาก็จะเอาให้ก็จะมี ข้าวต้ม ขนม ขนมจีน เขาก็จะใส่
ถุงให้คะ แต่อยู่ลาวมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ คนลาวไปเจ้าของบ้านก็จะต้อนรับแต่จะไม่มีของอะไรให้ 
ถาม:  เพ่ือนสนิทมีก่ีคนและเป็นคนประเทศไหนบ้างครับ 
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ตอบ:  ก็มีทั้งลาวทั้งไทย เป็นผู้หญิง ผู้ชายเต็มไปหมดคะ เพราะว่าไม่ค่อยจะเลือกคนคบ ก็คบกันไป
อย่างไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ค่อยคุยแค่นั้นก็ปรับหากันคะ 
ถาม:  มีสนิทกันจริงๆที่คุยได้ทุกเรื่องเลย 
ถาม:  สนิทจริงๆ ก็ไม่ค่อยมีคะ เพราะว่าคุยมันคุยได้หมดคะ เพราะไม่ได้เลือกว่าต้องคน 2 คนอะไร
แบบนี้คะ 
ถาม:  เวลากินข้าว กินกับใครครับ 
ตอบ:  ตอนเย็นก็จะกินกับคนลาว คนลาวที่เป็นผู้หญิงอยู่หอหญิงด้วยกันคะ ก็ทําอาหาร คนนั้น
ทําอาหารอย่างหนึ่ง คนนี้อย่างหนึ่งและก็มากินด้วยกันประมาณนี้ค่ะ คือเอามาแชร์กัน 
ถาม:  ละครไทยกับเพลงไทยระดับ 5 คะแนนเลย ดูละครอะไรครับ ช่องไหน 
ตอบ:  ส่วนใหญ่เป็นช่อง 3  
ถาม:  ดูเรื่องอะไรครับ จําได้ไหมที่ชอบ 
ตอบ:  ก็เรื่อยๆ ดูได้ทุกเรื่อง ก็ไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้ไม่ได้ดูแล้วอยู่ไม่ได้แบบนี้ ก็ไม่มี 
ถาม:  เพลงไทยได้ตั้ง 5 คะแนน 
ตอบ:  ฟังทุกวัน (หัวเราะ) ฟังในเน็ตก็จะมีเพลงไทยเพลงสากลคะ 
ถาม:  ต่อไปคําถามสุดท้ายนะครับ อยากให้เสนอแนะ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัย หรือว่าน้องๆใน
รุ่นต่อไปที่จะมาเรียนที่ ม.อุบลฯ ที่ได้รับทุนอยากจะเสนอแนะอะไรให้กับคนเหล่านั้นบ้าง 
ตอบ:  มันก็ไม่มีอะไรนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคล เพราะว่าถ้าเรามาเราไม่เปิดใจรับเรื่องวัฒนธรรม
ของประเทศอ่ืนเข้ามาหาตัวเอง ไม่ปรับตัวจะมีบางคนเขาคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วนะเราไม่ต้องไปไหน
หรือว่าไปคบกับผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะ มันขึ้นอยู่กับตัวเองว่าตัวเองจะเปิดใจที่จะรับหรือ
เปล่าคะ ผู้ชายก็มีหลายประเภทหลายบุคคลใช่ไหมคะ บางคนมันก็ดีหรือไม่ดีแบบนี้แต่เราก็สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าคนนี้ดีนะ ไม่ดีนะ 
ถาม:  เรื่องนี้ดีมากเลยนะ เพ่ิงมีคนบอกคนแรกเลยเรื่องผู้ชายผู้หญิง 
ตอบ:  คะ ถ้าหากว่าเราไปคบคนนี้ถ้าในความรู้สึกของเราเขาไม่ดีนะ เขาเป็นเลวอย่างนี้  คนฉวย
โอกาส เราก็หลีกเลี่ยงเขาคะ มันก็แล้วแต่คนมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปทะนุถนอมอะไรมากคะ การจับ
มือถือแขนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าแค่จับไม่ได้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไร ถ้าเราไม่เปิดใจตรงนี้ 
เก็บตัว จะทําให้เป็นคนเก็บตัวไม่ชอบพูดไม่ชอบคุยอะไรมันก็เหมือนกับไม่ยอมรับวัฒนธรรมของ
ประเทศอ่ืนคะ 
ถาม:  เพราะว่าเห็นตัวอย่างในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  ไม่คะ ไม่ใช่ อาจเป็นเพราะเคยผ่านมาหลายประเทศแล้วก็เคยไปอยู่ต่างประเทศ 3 เดือน 4 
เดือนบ้าง 
ถาม:  ที่ไหนบ้างครับ 
ตอบ:  ก็จะมีที่ ญี่ปุุน มาเลเซีย ไปแล้วก็ทําตัวแบบนี้ละคะ ถ้าเราคบคนนี้มันไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงเราก็
หาคนที่ไว้ใจได้พูดคุยกันคะ จะไม่ปิดตัวเองจะยอมรับสังคมแบบสากลเข้ามาในตัวเองคะ ก็อยู่ได้นะไม่
ต้องไปเก็บกดอะไรมาก เขาพูดให้เราฟังก็เก็บเป็นความรู้ของเรา ก็ไม่คิดไรมาก เป็นคนไม่ค่อยสนใจ
จะพูดยังไงก็ช่างเขาคะ จะถามว่าคิดไหม บางครั้งเราก็คิดแต่คิดแล้วมันทําให้เราเป็นยังไงละคะ ก็ต้อง
ปรับตัวเองถ้าเขาไม่ปรับเราก็ปรับตัวเองถ้าเราปรับแล้วมันไม่ดีเราอาจจะปฏิเสธคนที่ไม่ฟังนะคะ 
ถาม:  อันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นคนแรกที่ไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วที่ ญี่ปุุน มาเลเซีย แต่ละครั้ง
แต่ละประเทศไปอยู่มากี่เดือนครับ ไปทําอะไรที่นั่นครับ 
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ตอบ:  ก็จะมีไปอบรมบ้าง ไปเรียนภาษาด้วยคะ แต่ในส่วนตัวตัวเองก็เป็นคนแต่งงานแล้วมี
ครอบครัวแล้ว ถามว่าไปแล้วไปนานมันคิดบ้านไหม คิดถึง แต่จะไปคิดมากก็ทําให้ตัวเองปุวยแล้วใคร
จะดูเราแบบนี้นะค่ะ มันก็ต้องปรับกันไปแบบนี้ 
ถาม:  ด้วยความก้าวหน้าของชีวิต ด้วยความรู้ 
ตอบ:  เราต้องปรับตัวเราไปอย่างนี้ ถ้าหากเราไปคิดถึงลูก คิดถึงพ่อ แม่ สามี คิดถึงอยู่นั้น ก็จะมีแต่
ทําให้ตัวเองเครียดแล้วอาจจะปุวยคะ เห็นคนที่ออฟฟิศนะที่ไปอยู่ด้วยกันเขาก็อยู่มาเขาไปเรียน 9 
เดือน ประมาณเดือนที่ 6-7 เขาก็ปุวย เขาบอกว่าคิดถึงบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ กินอะไรไม่ได้เขาก็กลับ
บ้าน จากคนอ้วนๆก็ผอมมากเลย แต่สําหรับตัวเองไม่ชอบกินไหมก็กินก็ปรับตัวไปแบบนี้คะ เรื่อยๆ
อย่างอาหารไทยมันหวานไปเราไม่ชอบเราก็ทําอาหารกินเอง ถ้าไปกินอยู่ร้านถ้ามันหวานก็ขอมะนาว
เพ่ิมก็อยู่ได้ ก็แบบว่าอย่าไปเลือกอาหารกินมาก ถ้าหากตินั่นตินี่คนไปด้วยก็จะรําคาญ 
ถาม:  ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
         
14. นักศึกษาลาวคนที่ 14 (LS14, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร  
ตอบ:  เพราะว่าทํางานเก่ียวกับประมง  แล้วสภาพภูมิอากาศในไทยกับลาวเหมือนๆกัน ไม่ว่าจะเป็น
อุณหภูมิหรือฤดูกาล แล้วการทํางานของผมที่ลาวจะทําเรื่องประมง เรื่องเพาะเลี้ยง ถ้าดูในเชิงวิชาการ
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านการประมง  การเพาะเลี้ยง ก็เลยมีความสนใจอยากจะมาฝึกพวกนี้ 
เพราะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะทําที่ลาวได้เลย 
ถาม:  พอมาเรียนที่ ม.อุบลฯ เป็นไปตามอย่างที่คิดไว้หรือไม่ สัมฤทธิ์ผลหรือไม่ 
ตอบ:  โดยส่วนใหญ่ก็สําเร็จ  เป็นไปตามท่ีคาดหวัง อาจารย์ที่สอนมีประสบการณ์  ดูการทําจากตัว
จริงเป็นหลัก 
ถาม:  ชื่อของวิทยานิพนธ์ที่ทําเก่ียวกับอะไร 
ตอบ:  การแพร่กระจายของปรสิตในปลานิลในกระซังแถวๆน้ํามูล  
ถาม:  มีความคืบหน้าแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 
ตอบ:  เหลือแค่บทสุดท้าย ประมาณเดือน 2 เดือน 
ถาม:  มีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะมาเมืองไทย 
ตอบ:  เราต้องผ่านการสอบคัดเลือก คือทางราชการหรือหน่วยงานที่เราอยู่คัดเลือกก่อนว่ามีทุนของ
รัฐบาลไทย  เขาจะไปคัดเลือกคนในที่ทํางานว่าจะให้อนุญาตให้ใครไปแล้วมาสอบวัด   
ถาม:  มีผู้สมัครกี่คน 
ตอบ:  จําไม่ได้ ก็คือมันมี 2 แบบ แบบที่หนึ่ง เขาจะมีโครงการร่วมมือ จะมีการกําหนดจํานวน
ตัวอย่าง เช่น ม.อุบลฯกับม.จําปาศักดิ์ แบบที่สอง บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปจะมาสมัครหมด ตัวอย่าง
สอบ 100 คน เอา 30 คน รุ่นผมเอาประมาณ 60 คน 
ถาม:  เขาได้สอนภาษาไทยไหมครับ 
ตอบ:  มี  สอนเขามาสอนที่ไทย  ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน สอนร่วมกับคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ   
ถาม:  ระยะเวลา 5 เดือนเพียงพอสําหรับการฟัง พูด อ่านเขียน  หรือไม่ 
ตอบ:  ฟัง พูด ก็โอเค อาจผิดบ้างถูกบ้าง  แต่การเขียนและสํานวนก็ต้องใช้เวลาสักหน่อย 
ถาม:  มีการปฐมนิเทศหรือไม่ แล้วคิดว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ 
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ตอบ:  มี คิดว่าช่วยได้มากเลย ยกตัวอย่างพอมาถึงกรุงเทพฯ เขาก็จัดอยู่ที่กรุงเทพฯเลย  เขาจะเชิญ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงๆมาแนะนํา เรื่องของการจะเรียนยังไงให้จบ จะทําตัวยังไงเวลามาถึง
เมืองไทยและจะเข้ากับวัฒนธรรมได้ไหม  รวมหมดทุกอย่างทั้งการไป การกิน การอยู่ เรื่องของ
ประเพณีต่างๆเขาจะแนะนําหมดเลย  ตัวนี้มันช่วยได้เยอะ เพราะเขาจะให้ผู้มีประสบการณ์หรือเคย
ไปเรียนต่างประเทศมาปฐมนิเทศ 
ถาม:  แล้วที่ ม.อุบลฯ มีการปฐมนิเทศไหมครับ 
ตอบ:  มีแต่เป็นการแนะนํา ว่าต้องอยู่อย่างนี้ เป็นอย่างนี้ พาเที่ยวไป 
ถาม:  พอเวลามีปัญหา เรื่องของการเรียน การใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย จะมีวิ ธีการแก้ปัญหา
อย่างไร 
ตอบ:  เพราะพวกเราที่มาด้วยกัน 20 กว่าคน  เราจะตั้งเป็นสมาคมคนลาว จะตั้งหัวหน้า 
ผู้รับผิดชอบ ถ้าแรกแรกมีปัญหาก็จะรายงานหัวหน้าสมาคม  หัวหน้าสมาคมเสร็จก็จะนําเสนอหา
วิเทศสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะ ถ้าเป็นปัญหาทั่วไป  แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับการเรียนก็จะปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักแล้วท่านจะแนะนําว่าควรทําอย่างไร แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาอะไร 
ถาม:  เพ่ือนสนิทมีก่ีคน ประเทศอะไรบ้าง 
ตอบ:  ส่วนมากเป็นคนเราคนลาวด้วยกัน  เพราะว่าพักหอด้วยกัน  แต่ถ้าออกไปเรียนก็เป็นคนไทย
แต่ก็ 50-50 ถ้าอยู่หอแล้วคุยกับคนลาวเพราะบางครั้งก็มีเด็กไทยที่เรียน ป.ตรี อยู่ด้วยกัน 
ถาม:  คิดว่าหอที่พักอยู่เป็นอย่างไร 
ตอบ:  ก็ใช้ได้ ห้องที่อยู่ก็โอเค  อยู่คนเดียว  ที่จริงเขาห้ามประกอบอาหารภายในหอ  แต่ก็มีบ้าง
หรืออาจจะออกไปทําข้างนอก  น่าจะมีที่ให้ทํากับข้าว  เพราะปัญหา คือ หออยู่ไกลจากที่ขายอาหาร
แต่อย่างอ่ืนก็ด ี
ถาม:  เห็นพูดว่าดู ทีวี ให้ถึงระดับ 5 คะแนน ให้รายละเอียดว่าดูช่องไหน  รายการอะไรบ้าง 
ตอบ:  ดูช่อง 7 ช่อง 3 ส่วนมากดูข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง 
ถาม:  คิดว่าข่าวที่นําเสนอเป็นยังไงบ้าง  
ตอบ:  ค่อนข้างชัดเจน  ก็คือปัญหาอยู่ไหนก็พูดได้หมด ไม่มีผิดหวัง เพราะเจออะไรก็พูดไปหมด
ชัดเจนดี 
ถาม:  คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่กาละแมร์กับของคนลาว เขาบอกว่าเขาพูดคําว่าเรากับลาว  
ตอบ:  เป็นเรื่องภาษาบ้าง   ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนั้นหรอก  ก็คือตั้งแต่นานๆมามีตลอดเรื่องการใช้
ศัพท์  แต่บางคนเนอะคนเราพูด  ยกตัวอย่างถ้าเราพูดเรื่องอะไรผิดพลาดนิดหนึ่ง  เดี๋ยวนี้โลกโซเชียล
เน็ตเวิร์ค   ออนไลน์มันเร็วไป  คนพูดไปเรื่อยก็ดังไปหมด  ในความรู้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ศัพท์  
เขาไม่น่าจะจงใจ 
ถาม:  อยากให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของ
เรา อยากจะเสนอแนะเรื่องอะไร  รวมไปถึงรุ่นน้องของเราที่จะมารับทุนเหมือนเรา 
ตอบ:  สําหรับปริญญาโท ในระยะ 3 ปี มันโอเค แต่ว่าที่อยู่อาศัยเราค่อนข้างไกลนิดหนึ่ง น่าจะใกล้
กว่านี้ อยากให้อยู่เป็นจุดแบบเฉพาะตึกนักศึกษาต่างชาติ    ควรทําให้เป็นตึกเดียวกันหมด เราจะ
พูดคุยกันง่าย การอยู่กินก็พูดไปแล้ว  สําหรับทุน 3 ปีก็โอเค 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
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15. นักศึกษาลาวคนที่ 15 (LS15, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม:  เคยมาอยู่เมืองไทยในนามของแขกไทยพัฒนาเป็นช่วงสั้นๆ ไม่ถึงสัปดาห์ ในตอนนั้ นมี
ความเครียดหรือสับสนอะไรไหม 
ตอบ:  ช่วงที่ยังไม่มาเรียนก็มีเครียด  แต่พอมาเรียนแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆ เราไป
พักผ่อนไปเที่ยว  แล้วก็เราอาจจะรับเอาสิ่งใหม่ๆก็คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ระบบสื่อสาร
มวลชนอะไรต่างๆ ก็ไม่เครียด แต่พอมาเรียนแล้วเริ่มเครียด 
ถาม:  แล้วตอนที่เครียดมีวิธีการจัดการกับปัญหายังไง 
ตอบ:  ก็ต้องหยุดทุกอย่างก่อน แล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะว่าก็มีเพ่ือนก็คุยระบาย บางสิ่ง
ที่เราเครียด อาจจะเรื่องงานเยอะทําข้อสอบไม่ค่อยได้ ก็เป็นเรื่องปกติของการเรียน   
ถาม:  อยากให้ประเมินตนเองหรือให้คะแนนตนเองว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ ม.อุบลฯ ในเรื่องของ
ความสุขสบายใจไม่เครียดเมื่ออยู่ใน ม.อุบลฯนี้ จาก 1-10 (1 คือ น้อยมาก 10 คือ ดีมาก) จะให้
ตัวเองเท่าไหร่ 
ตอบ:  ประมาณ 7 เครียดเรื่องการเรียนไม่ใช่เรื่องสังคม แต่เป็นเรื่องการเรียน 
ถาม:  ความสัมพันธ์กับคนไทยทั้งในและนอก ม.อุบลฯ ให้ตัวเองก่ีคะแนน 
ตอบ:  ตัวนี้ผมให้ประมาณ 6 ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําแล็บ เพราะว่าน้องๆคนไทยส่วนมากก็
จะเป็น ป.ตรี  ผมเข้าไปนั่ง sit in เท่านั้น เลิกเรียนแล้วก็ไปทํางานเราต่อ ก็ไม่ได้คบหาสมาคมกันมาก 
แล้วคนไทยที่เรียน ป.โท ด้วยกันก็ดรอปหมด ก็เลยเหลือผมคนเดียวที่เรียนศิลปศาสตร์  ป.โท ตอนนี้ 
5-6 คน ดรอปหมดเลย 
ถาม:  การทํางานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้กี่คะแนน 
ตอบ:  ถ้าพูดการทํางานร่วมกับเพ่ือนนักศึกษานี้ไม่มีเพราะมีผมคนเดียวกับอาจารย์ ก็โอเคครับ ผม
ให้ 7 คะแนน 
ถาม:  สามารถบริหารจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ไหมในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม   
ตอบ:  ข้อนี้ผมขอพูดอย่างนี้แล้วกัน เรามาเรียน คือ อย่างที่ทราบมาตั้งนานความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมกับประเทศ เราก็จะไม่ยึดถือตรงนั้น ไม่ถือมาด้วยจากบ้าน เรามาหน้าที่ของเราก็คือมาเรียน 
แล้วก็มาเพ่ิมความรู้ ซึ่งเราไม่ได้มองถึงความแตกต่าง แทบไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่า มีความปลอดภัยไหม
ไม่ปลอดภัยไหม  เราจะอยู่ในเฉพาะเขตที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เราอยู่ ตอนที่จัดปฐมนิเทศ  สพร. ก็
จะบอกว่าห้ามไปในที่โคจรมั่วสุมเรื่องยาเสพติด สถานที่ที่เป็นที่ระวังของเจ้าหน้าที่ รวมๆไว้อย่างนี้ 
ส่วนช่างสําราญก็เคยไปแต่เราไปแบบคลายเครียดแล้วเราก็กลับ ไม่ถึงกับเมาจนจําไม่ได้ อย่างนั้นไม่
เคย ส่วนใหญ่ที่ไปจะเป็นนักศึกษาลาวด้วยกัน ถ้าจะมีเรื่องก็จะหนีก่อน  ถ้าให้ประเมินตัวเอง ผมก็ไม่รู้
เพราะไม่ได้คิดจุดนั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถึงกับดีมาก แต่ส่วนใหญ่เราไปเราก็จะระวังไว้ เราจะระวังในกลุ่ม
ของเราเอง พยายามไม่ให้มีเรื่องกับใคร ถ้าเห็นว่าจะเกิดเรื่องเราก็ต้องต้องหนีก่อน  
ถาม:  มีเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรถึงมาเมืองไทย 
ตอบ:  เอาอย่างแรกเลยการมาของพวกเรามาจากการถูกคัดตัวมา ไมไ่ด้สมัครมา ทาง ม.จําปาศักดิ์มี 
MOU กับ ม.อุบลฯ แล้วก็มีทุนในการสร้างบุคลากรมาด้วย คือเราเป็นข้าราชการอยู่ทางโน้น  เรา
จะต้องทําตามคําสั่งของนายส่วนหนึ่งก็เป็นการยินดีมาของเราเหมือนกัน  ก็โชคดีที่เรามาที่นี้ ใกล้บ้าน 
ภาษาพูดใกล้เคียงกัน แต่ภาษาเขียนจะไปอีกเรื่องหนึ่ง 
ถาม:  ที่เขามีการสอนภาษาไทยให้มันเพียงพอไหมครับ 
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ตอบ:  ไม่พอแน่นอน  ถามว่าควรจะเป็นยังไงไหม  ถ้าพูดถึงภาษามันเป็นเรื่องของเวลา มันเป็นเรื่อง
ของการฝึกที่เราจะต้องค่อยๆฝึก ก็เหมือนเราเรียนภาษาต่างประเทศ  ไม่ใช่แบบว่าให้คอร์สไป 3 ปี 
แล้วมาจะได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ บางคนไม่ได้เข้าคอร์สเรียน แต่ได้ไปคลุกคลีอยู่กับวิถีชีวิตก็
สามารถสื่อสารกันได้ อาจจะเขียนไม่ได้  พอพูดๆได้เข้าใจกันได้  แต่ผมมองว่าในเรื่องของภาษาที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ในการเตรียมความพร้อมก็ค่อนข้างจะเพียงพอ ระยะ 6 เดือน แล้วส่วนที่
เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายาม เขียน พยายามฝึก 
ถาม:  พอมาเรียนที่สัตวศาสตร์ มันเป็นอย่างท่ีเราคิดคาดหวังไหม ระบบการศึกษา อุปกรณ์ ความรู้
ที่ได้รับ ก่อนจะมากับพอมาเรียนแล้วต่างกันมากไหม 
ตอบ:  ก็ต่างแน่นอน จากเราที่มาเรียนและเราที่ไม่มาก็คือการมาเรียน เราจะได้ฝึกคิด การสังเกต
ความรอบคอบในการทํางานเพ่ิมขึ้น แต่บางครั้งกฎเหมือนกับว่ายิ่ งเรียนไปก็ยิ่งสับสนในบางวิชา ก็
เหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจหรืออย่างไร  เพราะว่าบางที่เราก็เอาหลักการที่เรา
เคยผ่านมามาใช้  แต่มาถึงนี้อาจจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ถูก  ก็ค่อนข้างจะสับสนในบางช่วง  แต่มีการ
พัฒนาขึ้นมาก ผมจะคิดว่าผมมาเรียนที่นี้ผมต้องได้ประโยชน์ให้มากที่ที่สุด ทีนี้เวลาในการเรียน 2 ปี 3 
ปี 4 ปี โอเคเวลาก็คือเวลาแต่ผลที่เราได้สําคัญกว่าเวลา ผมคิดแค่นั้น 
ถาม:  แล้วบทบาทของมหาวิทยาลัยเขาได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร
บ้างครับและคิดว่าหน่วยงานนั้นทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหน 
ตอบ:  ส่วนตัวผม ผมไม่เคยเห็น International  night  / Asians day ก็คือผมมองว่าเป็นการ
ประชุมกันแบบต่างชาติมาคุยกัน  แต่ไม่ใช่เวทีที่จะมาแลกเปลี่ยน  ก็เหมือนมองอีกภาพหนึ่งก็อาจจะ
เป็นการแสดงวัฒนธรรมของตนเอง  วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เอกลักษณ์เป็นอย่างไร  แต่มองเข้า
ไปแล้วไม่ใช่ที่เราจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ก็แค่ได้เห็น  เป็นการแสดงเฉยๆ  ถ้าลักษณะเป็นการมี
กิจกรรมตอบคําถามเกี่ยวกับประเทศต่างๆว่า  ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยรู้เรื่องประเทศลาวมาก
น้อยแค่ไหน  คนลาวรู้เรื่องประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าคนอ่ืนๆในงานตรงนั้น  รู้เรื่องอะไร
ยังไงมากแค่ไหน  แบบนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดียิ่งขึ้น   
ถาม:  คิดว่าการปฐมนิเทศช่วยได้มากน้อยแค่ไหน หรือต้องการมากกว่านี้ไหม 
ตอบ:  สําหรับรุ่นพวกผมก็เพียงพอแล้ว พวกผมจะปฐมนิเทศ 2 ครั้ง และเพ่ือนที่จะสัมภาษณ์ต่อไป  
ก็ท่ีจะปฐมนิเทศครั้งแรกอยู่ที่กรุงเทพฯ แล้วก็จะมีอาจารย์มาชี้แนะ ในการการเรียน การเตรียมความ
พร้อมการเตรียมตัว  ขั้นตอนในการเรียนต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยชี้แนะ และคําแนะนําในการ
ปรับตัวในประเทศไทย ที่นี้มาถึงอุบลฯ วิเทศสัมพันธ์ของอุบลฯก็จะจัดปฐมนิเทศอีกครั้งหนึ่ง ก็จะพูด
ถึงเรื่องหลักเลยที่พูดถึงจะเป็นเรื่องสถานที่สําคัญของอุบลฯ เช่น วัดหนองปุาพง วัดพระเจ้าใหญ่อิน
แปลง สถานีตํารวจ เขาพาไปหมด ถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปสถานที่นี้นะ แต่ไม่มีสถานทูตลาวในอุบลฯ  และ
ก็แนะนําห้างร้านต่างๆให้รู้จัก 
ถาม:  เอารถยนต์มาใช้ส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับ แล้วเดินทางกลับจําปาศักด์ิบ่อยไหม 
ตอบ:  ใช่ครับ ก็แล้วแต่งาน ผมมีแผนทําแล็บอยู่ที่โน้นด้วย คือ เคสงานทดลองทั้งหมดอยู่ที่โน้น ก็
เลยต้องได้เดินทางบ่อย 
ถาม:  เพ่ือนสนิทมีก่ีคน มีประเทศอะไรบ้าง แล้วเพ่ือนเหล่านั้นได้ช่วยอะไรบ้าง 
ตอบ:  ส่วนใหญ่จะเป็นคนลาวทั้งหมด  เพราะกัมพูชาอยู่ที่นี้แค่ 2 คน คนหนึ่งก็จบไปแล้ว ส่วนอีก
คนไปแบบของเขา และอาหารการกินเราไม่เหมือนกัน  ถ้าเป็นเรื่องการเรียนเราจะช่วยกันไม่ได้เลย  
ถ้าเป็นเรื่องอ่ืนๆเราช่วยกันได้  เพราะเราเรียนกันคนละสาขา หัวข้อที่มาก็ต่างกัน ความถนัด ความ
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เชี่ยวชาญก็ต่างกัน มันเลยช่วยกันไม่ได้  แต่อย่างที่เพ่ือนพูดมาเมื่อกี้ถ้าเรามีหอนานาชาติ  โอกาสที่
เราจะจอยกันระหว่างคนที่เรียนสาขาเดียวกันกับคนลาวกับคนประเทศอ่ืนก็จะสนิทกันขึ้น  อย่างทุนที่
ผมมาก็คือคณะเกษตร ก็จะแยกให้เลย  ถ้าทุนของศิลปศาสตร์ก็จะแยกให้เลย ก็เลยไม่ค่อยเจอเจอกัน
ตรงนั้น  ก็อย่างที่เรารู้คนข้างห้องก็เหมือนเพื่อนบ้าน  ถ้าเราใกล้กันเราก็จะเป็นเพ่ือนบ้านกับเขา  ทีนี้
ในเรื่องของภาษา ของอะไรต่างๆเราก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนจากเจ้าของภาษาโดยตรงได้  แต่ถ้าอยู่
อย่างนี้ก็ไปอย่างนี้แหละ 
ถาม:  ข้อเสนอแนะสําหรับอาจารย์ผู้สอนหรือมหาวิทยาลัย หรือว่ารุ่นน้องท่ีจะมาเรียนทีนี้ 
ตอบ:  สําหรับนักศึกษา ป.เอก น่าจะให้อยู่ด้วยกัน อาจจะจัดโซนหรืออะไรก็แล้วแต่ ถามว่าการมา
อยู่กับ ป.ตรี แล้วได้ประโยชน์ไหม ได้แค่การคุยกันเรื่องของภาษา แต่เรื่องว่าการจะแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาหรือหลักการต่างๆไม่มี  เพราะว่าน้องจะคุยกับเราไม่ได้ในเรื่องที่เราเรียน  แม้จะเรียนสาขา
เดียวกันก็ตาม  แต่ถ้าอาจารย์มองกลับว่า เรา ป.โท อาจจะให้คําแนะนําน้องได้ อาจจะให้ได้แค่
บางส่วนถ้าเราเข้าใจจริง แต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็พากันล่มหมด แต่ถ้าเราอยู่ ป.โทกับ ป.เอกด้วยกัน แล้วมี
อย่างหอสนามกีฬาอย่างนี้ มีที่ออกกําลังกาย ยังไงเราก็ต้องเจอกันและคุยกันอยู่ดี อย่างนั้นการขอ
คําปรึกษาการช่วยเหลือกันก็มีโอกาสมากข้ึน 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
16. นักศึกษาลาวคนที่ 16 (LS16, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม: แรงจูงใจหรือว่ามีเหตุผลอะไรในการมาเมืองไทย  
ตอบ:  ถ้าในมุมมองของผม แรงจูงใจ 1. ก็จะเป็นความร่วมมือของ สพร. แล้วก็การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 2.การใช้ภาษาที่ง่ายสื่อสารกันได้ง่าย ถ้าเราจะไปนอกจากประเทศไทยก็ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ ถ้ามาไทยก็ใช้ภาษาไม่แตกต่างกันมากก็สามารถท่ีจะสื่อสารเข้าใจกันมากข้ึน  
ถาม: พอมามันเรียนที่นี้มันตรงกับที่เราคิดไว้ไหม 
ตอบ:  ก็ตรงครับ เราคิดไว้ว่าเรามาเรียนที่นี้ เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารอะไรก็สะดวก แล้วก็วิชา
ที่เรียนมันเป็นวิชาที่เราเคยมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว  ก็พยายามมาเรียนรู้เอาให้พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม 
ถาม: ก่อนที่จะมาเมืองไทยมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง 
ตอบ:  ก่อนที่จะมาหลังจากที่เราสอบคัดเลือก ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็จะแจ้งผลสอบ
ออกมาว่าสอบติดแล้วแล้วเขาก็จะระบุวันที่ที่ออกเดินทาง แล้วก็พิมพ์หนังสือเดินทาง ขึ้นเครื่องที่
เวียงจันทน์มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขึ้นเครื่องจากจําปาศักดิ์ไปเวียงจันทน์ก่อนเพราะพื้นฐานเราอยู่
จําปาศักด์ิ  
ถาม: ได้เรียนภาษาไทยมาก่อนไหม 
ตอบ:  ไม่ครับ มาเรียนอยู่ที่นี่ 5 เดือน แต่ว่าเราก็ดูละครทีวีโทรทัศน์ ก็ดูรู้เรื่องเข้าใจอยู่  แต่เราไม่
สามารถที่จะเขยีนได้ พอมาเรียนรู้ค่อยเขียนได้ แต่ปัจจุบันยังไม่ถนัด มีผิดๆถูกๆบ้าง   
ถาม: คิดว่าควรจะเพ่ิมเติมให้หรือไม่อย่างไรในการเรียนภาษาไทย 
ตอบ:  ถ้าระยะเวลามันเพียงพอที่จะจัดให้สําหรับนักศึกษาลาวที่มาเรียนที่ประเทศไทย เต็มที่
ประมาณ 6 เดือน อย่างก็ต้อง 3 เดือน 
ถาม: ที่บอกว่ามีการรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้แล้วก็ปรับรับมาด้วย ส่วนไหนที่คงเป็นลาว ส่วน
ไหนที่ปรับเป็นไทย 
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ตอบ:  ความเป็นเอกลักษณ์ก็จะมีการแต่งตัวในการเข้าสังคมหรือว่าไปเข้าห้องเรียน  คือ เราไม่
สามารถที่จะปรับให้เหมือนกับนักศึกษาไทยได้ เพราะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวเลย  คืออาจจะ
มีกระดุมเสื้อเชิ้ตที่เป็นคอวี ไม่ค่อยใส่กางยีนเหมือนกับนักศึกษาไทย แต่งเหมือนที่ตอนเราอยู่ประเทศ
ลาว  มีหลากหลายอยู่แต่จะเล่าให้ฟังคร่าว เช่น เวลาที่เราไปเรียนที่ลาวก็จะเรียน 8 โมงเช้า เราก็จะ
พยายามไปก่อนทั้งๆท่ีๆนี้ก็จะเรียน 9 โมง เวลาราชการ ส่วนใหญ่อาจารย์ก็รักษาเวลา 
ถาม: มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือหรือไม ่ และคิดว่าหน่วยงานนั้นทําหน้าที่ได้ดีไหม 
ตอบ: มีครับ เวลาที่กิจกรรมหรือว่ามีงานที่ เช่น ว่าเราจะไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือว่าเข้า
ร่วม ทางหน่วยงานเขาก็จะแจ้งเป็นเอกสารให้เรารู้ก่อน มีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเดินทางไป  ไม่ใช่
ว่าจะไปพรุ่งนี้แล้วมาแจ้งวันนี้ หน่วยงานเขาก็แจ้งมาก่อนล่วงหน้า 1 เดือน หรือ 2 อาทิตย์ อยู่ที่นี้ไป
มาแล้ว 2 งาน เช่น ครั้งแรกงานประชุมทางวิชาการเรื่องปรับปรุงพันธ์ที่ ม.เกษตร  และครั้งที่ 2 งาน
ประชุมทางวิชาการเรื่องพืชน้ํามันที่เข่ือนสิรินธร คือ ทั้งหน่วยงานทางอาจารย์ก็จะประสานไปมาก่อน
หน้าประมาณ 1 เดือน    
ถาม: มีการปฐมนิเทศหรือเปล่าแล้วมันช่วยได้ไหม 
ตอบ:  มีครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่ง  หน่วยงานวิเทศแจ้งมาเข้าปฐมนิเทศ 
ถาม: คิดว่าเพียงพอไหม แล้วอยากให้เพิ่มตรงไหน 
ตอบ:  ไม่เพียงพอ การปฐมนิเทศน่าจะแยกเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยกับส่วนของจังหวัดอะไร
ประมาณนี้   
ถาม: เวลาที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตจะมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
ตอบ:  เรื่องการเรียน ถ้ามีปัญหาในการเรียนเราก็จะพยายามคุยกับเพ่ือนที่ถนัดเกี่ยวกับวิชานั้นๆ
หรือศาสตร์นั้นๆ เขาจะช่วยชี้แนะให้แล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการดํารงชีวิต 
เราก็พยายามปล่อยวางแล้วก็ปรับตัวเองให้รู้สึกว่าไม่ต้องเครียด ทําตัวสบายสบาย คือเราดํารงชีวิตอยู่
ที่นีก่็เหมือนกับอยู่บ้าน พยายามไม่ให้เครียด 
ถาม: เพ่ือนสนิทมีก่ีคนเป็นคนประเทศอะไรบ้าง 
ตอบ:  ก็จะมีเพ่ือนคนลาวกับคนไทย คนไทยมี 10 คน มีเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน 5 คน เพ่ือนคนไทยถ้า
เป็นเรื่องวิชาการเขาก็จะแนะนําให้เกี่ยวกับศาสตร์ที่เราศึกษาอยู่วิชาที่เราเรียนอยู่ เช่นว่ า เรื่องที่เรา
ทําวิทยานิพนธ์ ถ้าเป็นพืชอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปอีก คือเขาจะแยกอธิบายให้   
ถาม: ส่วนใหญ่กินข้าวกินกับใครแล้วเคยไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหมครับ 
ตอบ:  อยู่ที่นี้ส่วนมากเราก็จะกินกับเพื่อนคนลาว บางทีเราก็ไปกินกับเพื่อนคนไทย   
ถาม: ที่อยู่อาศัยหรือหอพักโอเคไหม 
ตอบ:   ถ้าจะเทียบหอพักก็ดี  แต่ขอพูดสักนิดนะครับ การสนับสนุนทุนที่เป็นค่าอัตราเบี้ยเลี้ยงของ
นักศึกษากับค่าที่พักน่าจะให้มันสมดุลกัน เช่นว่า ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,000 บาท ค่าหอก็ 7,000 บาท ผมว่า
ค่าหอมันน่าจะเยอะไปไหมประมาณ สมัยรุ่นต่อไปขยับเบี้ยเลี้ยงของนักศึกษามาเป็นประมาณ 9 ,000
บาท ค่าหอลดลงจาก 7,000 บาท มาเป็น 4,000 บาท 3,000 บาท และ 5,000 บาท ประมาณนี้ได้
ไหม สรุปเพิ่มเบี้ยเลี้ยงลดค่าที่พักลงได้ไหมประมาณนี้ 
ถาม: สื่อทีวีของไทยดูช่องไหนรายการอะไร  
ตอบ:   ก็จะมี ช่อง 3 ช่อง 7 แล้วก็ News TV. คือมันจะมีสารคดีอยู่ ช่อง 3 ช่อง7 ก็จะดูข่าวและก็
ละคร 



 144 

ถาม: แล้วช่องของลาวล่ะ เป็นคนแรกเลยที่ให้ 5 ช่วยขยายหน่อยได้ไหม เพราะเราไม่รู้จักช่องของ
ลาวเลย 
ตอบ:   ช่องของลาวก็คือ มันรับได้อยู่ 2 ช่อง คือช่อง ลาวสตาร์ และ PTV ประมาณนี้ครับ ชอบอะไร
ของช่องทีวีลาว คือ ลาวสตาร์ ช่วงเช้ามันจะมีข่าว ประมาณ 9 โมงเช้า เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นรายการ
บันเทิง แล้วก็ประมาณ 11โมงถึงเที่ยงมันจะมีข่าว แล้วก็ช่วงตอนเย็นจะมีข่าวอีกรอบหนึ่ง 
ถาม: ช่วยเปรียบเทียบว่าโทรทัศน์ของลาวกับไทยแตกต่างกันยังไง 
ตอบ:   คลื่นความถี่ยังต่างกันอยู่ครับ  คลื่นของลาวจะมีช่องที่ออกอากาศน้อย  ยังน้อยช่องอยู่ ถ้ า
เทียบของไทยยังมีหลายช่อง  
ถาม: ละคร ภาพยนตร์ของลาวเรื่องอะไรที่ดู เพราะให้ 5 คะแนน 
ตอบ:   ภาพยนตร์ของลาวเรื่องสบายดีหลวงพระบาง  ไม่มีคําตอบจากปากเซ  ผ้าพันคอแดง  ละคร
ไทยก็ดูเพลงไทยก็ฟัง ละครก็ดูช่วงหัวค่ําประมาณ 6 โมงครึ่ง เพลงส่วนมากจะเป็นพวกลูกทุ่ง หมอลํา 
เช่น ต่าย อรทัย / ไผ่ พงศธร / มนต์แคน แก่นคูณ  ไม่ชอบฟังสตริง ถ้าให้ฟังฟังได้ แต่ชอบเพลงลูกทุ่ง
หมอลํามากกว่า 
ถาม: อยากให้เสนอแนะถึงอาจารย์ผู้สอนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ อยู่ ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมถึงนักศึกษาลาวที่จะมาในรุ่นต่อไป  
ตอบ:   อาจารย์หรือว่าหน่วยงานภายในคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยก็ดี ถ้ามีรุ่นศึกษาต่อไปที่จะมาศึกษา
ต่อในที่นี้ การจัดปฐมนิเทศผมว่ามันสําคัญ อยากให้แนะนําตั้งแต่ทีแรก อยากให้แนะนําเป็น 2 ส่วน 
เป็นของมหาวิทยาลัยและของจังหวัด แต่ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัย เราก็จะมีการแยกนักศึกษาแต่ละ
คณะ น่าจะให้คณะจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่ามีหน่วยงานอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาควรไป
ปรึกษาใคร น่าจะให้คณะปฐมนิเทศให้อีกครั้งหนึ่ง   
 
17. นักศึกษาลาวคนที่ 17 (LS17, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม: อยากทราบเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจในการมาเมืองไทย 
ตอบ:    ครูสอนที่วิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต  อันนี้ก็เลยดูจากอินเตอร์เน็ต และก็ฟังคําบอกเล่า
จากเพ่ือนและรุ่นพ่ี  ถ้าจะไปเรียนเคมี สําหรับคนลาวส่วนมากคือไปเรียนเวียดนามกับไทย  แต่ถ้าไป
เรียนเวียดนามก็ต้องไปติวภาษาเวียดนามอีก  แต่ถ้าไทยค่อนข้างเข้าใจง่ายกว่าก็เลยเลือกมาไทย  ก็
คือว่าทุนนะมีอยู่  แล้วเขาก็ให้เลือกว่าจะไปไหนดี  ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไทย  คิดว่าเวลาอาจารย์
อธิบายก็คงเข้าใจง่ายกว่า   
ถาม: มาถึงที่เมืองไทยแล้วมาเรียนเป็นอย่างที่คิดไหม 
ตอบ:   อันนี้ก็ไม่เป็น เพราะว่าครั้งแรกที่มาเขาก็ไปส่งที่กรุงเทพก่อนไปปฐมนิเทศก่อนที่นั้นประมาณ
อาทิตย์หนึ่ง เขาก็จะพูดว่าถ้าเรียนโทอยู่ที่นี่ทุนตัวนี้สามารถเขียนบทเป็นภาษาไทย แล้วก็เรียนเป็น
ภาษาไทย แต่พอมาเข้าคณะจริงๆมันกลับเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนมากถ้าเป็นเอกสารก็เป็น
ภาษาอังกฤษ  แล้ววิทยานิพนธ์ที่เขียนก็เป็นภาษาอังกฤษ มันเป็นบังคับของภาควิชา ปริญญาโทสาขา
เคมีต้องเขียนบทเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขบังคับ แล้วเรียนอาจารย์ก็ว่าเรียนโท
ก็ต้องเป็นอังกฤษ  ก็เลยต้องตาม  แต่ว่าพูดคุยในห้องเรียนบางอาจารย์ก็พูดภาษาอังกฤษบางอาจารย์
ก็พูดภาษาไทย ก็เลยเหนือความคาดหมาย  
ถาม: เรียนภาษาไทยมาก่ีเดือน  
ตอบ:   4 เดือน ที่วิเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯเป็นคนจัดให้ 
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ถาม: การเตรียมตัวก่อนจะมาเมืองไทยมีการเตรียมยังไงบ้าง 
ตอบ:   พอได้ยินว่าเขารับแล้วก็เข้าดูเว็บดูอะไรที่เกี่ยวกับ ม.อุบลฯ ก็รู้แล้วว่าต้องมาที่นี่ แล้วต้อง
เตรียมภาษา   
ถาม: แล้วคิดว่าสิ่งที่เตรียมเมื่อสักครู่มันช่วยได้ไหม มากน้อยแค่ไหน 
ตอบ:  ช่วยได้มาก อย่างจะพูดกับอาจารย์ต้องทํายังไง  ส่วนมากที่ปรึกษาของหนูเขามีอายุเป็นพ่ีแค่
ปีเดียวแต่ให้พูดคําว่าหนู อันนี้ก็โอเคอยู่ แต่ที่ลาวมันไม่มีคําว่าหนู  
ถาม: แล้วเวลาพูดที่นู้นเขาใช้คําสรรนามว่าอะไรครับ  
ตอบ:   ถ้าเวลาพูดกับอาจารย์ก็จะเป็น ข้าน้อย ส่วนมากเวลาเรียนอาจารย์ประถม  มัธยมเขาก็จะ
เรียกอาจารย์เลย มหาวิทยาลัยก็เรียกอาจารย์ ตําแหน่งก็จะเริ่มมีเหมือนไทยอยู่ 
ถาม:  พอเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเขาได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลืออะไรบ้าง   
ตอบ:    ถ้าทางวิเทศสัมพันธ์เขาก็จะแนะนําว่าการปรับตัวอยู่ที่นี่ควรทําอย่างไร การไปการมาครั้งแรก
เขาจะแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางไปขนส่ง ต้องไปแบบไหน ขี่รถราคาเท่าไหร่ เพ่ือไม่ให้หลง แต่ถ้า
เป็นคณะครั้งแรกก็คือแนะนําให้ไป sit in กับ ป.ตรี หรือไม่อาจารย์ก็หาตํารามาให้ แนะนําห้องสมุด
อะไรต่างๆ   
ถาม: แล้วคิดว่ามันเพียงพอไหมกับท่ีเขาจัดให้อยากให้มีอะไรเพ่ิมเติมไหม 
ตอบ:    ถ้าเปน็วิเทศสัมพันธ์ อยากให้เขาประมาณว่าปีหนึ่งหรือเทอมหนึ่งอยากให้เขาเรียกนักศึกษา
มาประชุม มาถามว่าเป็นยังไงบ้างเรียนกับอาจารย์ บางคนก็มีการเปลี่ยนสายเพราะมันไม่ตรงกัน มันก็
ยาก ก็เหมือนกันหนูมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ แต่พอมาเรียนมันก็เป็นเคมีอย่างเดียว มันก็ค่อนข้างยาก
มาก เพราะมันไม่ตรงกัน 
ถาม: ถ้าให้ประเมินคิดว่าหน่วยงานเหล่านั้นทําหน้าที่ ได้ดีแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นคณะหรือ
มหาวิทยาลัย  
ตอบ:   ถ้าเป็นคณะเต็ม 10 ให้ 8.5 ที่ยังไม่โดน คือบางครั้งอาจารย์เขายังไม่รู้ว่าตัวนักศึกษา สมมุติถ้า
เป็นภาษาอังกฤษบางอันไม่ได้จริงๆแต่เขาก็พยายามใส่ให้ได้  คือพวกหนูที่มาเรียนหวังว่าจะเรียนเป็น
จะเขียนเป็นภาษาไทยแต่มากลับเป็นแบบนี้   
ถาม: มีวิธีการฝึกเรื่องการเขียนเป็นยังไง  
ตอบ:    ถ้าฝึกในคณะอาจารย์จะให้ฝึกเป็นภาษาไทยก่อน แล้วก็ส่งให้น้องๆในเด็กที่ปรึกษาเดียวกัน
ให้เขาอ่านว่ามันถูกไหม แต่ถ้าเขียนจริงส่วนมากก็จะถูกอยู่ เพราะว่าเวลาเขียนไปค้นหาใน Google 
แต่ถ้าให้เขียนเวลาที่สอบเลยมันก็จะผิดบ้าง ตัวนี้ใช้เทคนิคเขียนไปก่อนค่อยตามไปเคลียร์กับอาจารย์
ทีหลัง   
ถาม: เวลาที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนหรือยังไง ปรึกษาใคร   
ตอบ:    ในคณะมีน้องคนหนึ่งคนไทยที่ค่อนข้างสนิทกันก็จะพูดกับเขา ว่าคืออาจารย์ว่าแบบนี้เราคิด
ว่าไง ไปถามเขา อันนี้คือจะด่าใช่ไหม เช่นเวลาที่เราเขียนบทไปอาจารย์ว่าตลก ก็ถามเขา  เขาก็บอก
ว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นล่ะ แต่เวลาแกอารมณ์ดีก็มาในแบบใหม่ เขาคงอยากให้เราได้ ส่วนถ้าเป็น
นักศึกษาลาวด้วยกันก็เพียงแค่บ่นว่ามันยาก อาจารย์เข้มจัง ถ้าการเรียนก็จะคุยกับเพ่ือนคนไทย ส่วน
การใช้ชีวิตก็จะคุยกับเพื่อนคนลาว 
ถาม: จํานวนเพื่อนสนิทจริงๆมีกี่คน เป็นคนประเทศอะไรบ้าง และเพ่ือนเหล่านั้นช่วยในเรื่องต่างได้
เยอะไหม 
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ตอบ:    คนไทย มี 3 คน ถ้าเป็นคนลาวก็ประมาณ 3 คนเหมือนกัน แต่คนลาวจะเป็นประเภทถ้าบ่น
ไปเขาก็จะว่าอดทนไป เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนด้วยก็เลยบ่นแค่มันยากแล้วก็ไปเรื่องอ่ืน แต่ถ้าเป็น
น้องๆที่คณะเขาก็จะมีการจัดการติวให้ เขาก็ช่วยเหลือทุกอย่าง 
ถาม: เวลากินข้าวส่วนใหญ่กินกับใคร 
ตอบ:   ส่วนใหญ่กินกับคนไทย แล้วก็สนิทกับร้านขายน้ําร้านขายกับข้าวในคณะเวลาเขาทําเขาก็จะ
เอามาเผื่อ 
ถาม: นอกจากอยู่ในมหาวิทยาลัยเคยไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหม 
ตอบ:   เคยไปที่ภูจองนายอย ผาแต้ม หาดคูเดื่อ ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนทั้งไทยและลาว  
ถาม: ที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้าง  
ตอบ:    ในตอนที่มาเขาก็เสนอให้อยู่ข้างใน ครั้งแรกพากันอยากออกไปอยู่ข้างนอก เพราะว่าเขาให้
อยู่แต่ไม่ให้เลือกห้องให้อยู่ชั้น 4 มันเหนื่อย พออยู่นานๆไปก็ชิน ประกอบอาหารได้แต่ต้องทําเบาๆ 
ส่วนใหญ่ทําอาหารกินเองด้วย 
ถาม: ในเรื่องของสื่อเห็นว่าดูหนังไทยช่องโทรทัศน์ไทยให้ 4 เลย หมายถึงว่ามีส่วนช่วยในการ
ปรับตัวแต่ดูจริงแค่ 3 ดูช่องไหนบ้าง เกี่ยวกับอะไร เพราะอะไร 
ตอบ:    ชอบจริงๆ ดู ช่อง 3 ค่ะ ชอบรายการคุณสรยุทธ์ เพราะดูจากการสัมภาษณ์ของแกเหมือนพูด
จริงทําจริง  
ถาม: แล้วตอนนี้ได้ดูข่าวที่กาละแมร์เขาพูดคําว่าเราแล้วคนได้ยินเป็นคําว่าลาว คิดเห็นยังไง 
ตอบ:    ดูคะ ไปเปิดย้อนหลัง แต่ถ้าดูจากคุณกาละแมร์ก็ไม่น่าจะพูด เพราะว่าตัวเองก็เรียนภาษาไทย
ชอบที่จะพูดผิดว่าเลา พอดีเรียกน้องๆว่าเลาทําอันนี้ให้พี่หน่อยนะ เขาก็ว่าหะพ่ีพูดผิดแต่ดูพ่ีกาละแมร์
เขาก็คงไม่ทําแบบนั้น เขาก็เคยไปลาวแล้วช่อง 3 ก็เป็นช่องที่ค่อนข้างดังท่ีนั้น    
ถาม: ในส่วนที่คงความเป็นลาวคิดว่าอะไรที่คงไว้  
ตอบ:    ก็อาจจะเป็นการแต่งตัว หรือนิสัยที่นอบน้อมไว้ก่อน   
ถาม: แต่งตัวมีแบบนุ่งซิ่นแบบคนลาวที่เห็นในทีวีไหม 
ตอบ:    นุ่งคะ อันนี้ถ้าในกรณีไปวัด หรือไปออฟฟิศ มาทํางาน จะเป็นผ้าซิ่นหมด หมดจะอยู่ในจิตใต้
สํานึกว่าต้องใส่แบบนั้น  ถ้ามาในลักษณะเป็นกางเกงก็จะแปลกเลย 
ถาม: มองยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือบทบาทผู้ชายผู้หญิงในประเทศไทย โดยเฉพาะ
นักศึกษา 
ตอบ:   ถ้าเอาจริงๆคือไม่ค่อยเห็นด้วย คือ ถ้าพลาดขึ้นมามันก็ไม่ดีกับ 2 ฝุาย เรื่องแบบนี้มันจะ
เข้มงวดมาตั้งแต่หน่วยที่เป็นครอบครัว ถ้าครอบครัวไม่เห็นด้วยคือไปกันใหญ่แล้ว เราไปทางอ่ืนก็คือ
ไม่ได้  คือถูกสอนมาถ้าเป็นแบบนั้น พ่อก็ถือปืนเลย 
ถาม: ส่วนใหญ่ในเรื่องของการพบปะกัน มาเจอกันแบบนี้ว่าคุยกันหรือว่าจะเล่นอินเตอร์เน็ตหรือ
ออนไลน์  
ตอบ:    เน้นพูดการตัวต่อมากกว่า ชอบแบบนี้มากกว่า  
ถาม: อยากให้เสนอแนะอาจารย์ผู้สอนสอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเพ่ือนนักศึกษาที่จะมารับทุก
ในรุ่นต่อไป 
ตอบ:    ถ้าเป็นอาจารย์ก็ไม่ค่อยมี เพราะอาจารย์ในคณะค่อนข้างจะสอนดีมาก แกจะรู้ว่านี่คนลาว  
พอเวลาเรียนแกจะถามว่าทันไหม ถ้าไม่ทันไปหาอาจารย์ที่ห้องนะ และก็จะมีเอกสารที่เป็นแบบไทย
แกจะส่งให้อีก ถ้าหน่วยงาน ทางวิเทศสัมพันธ์อยากให้เขามีการอย่างที่เสนอแล้วเรื่องของการพบปะ  
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เพราะว่า 3 ปี เพิ่งไปประชุมครั้งนั้นครั้งเดียวก็เลยไม่รู้ปัญหาของนักศึกษาคืออะไร เพราะบางคนเรียน
ก็ยังไม่จบ บางคนก็กลับเลยก็มี เพราะว่าอันนี้อยู่ในช่วงเขียนบทก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าเขากลับเพราะ
อะไร เหมือนเพ่ือนที่เรียนสิ่งแวดล้อมเขากลับแล้วโดยที่ไม่ได้ปริญญา เพราะว่าทุกอย่างเสร็จแล้ว
เหลือแต่ทําวิทยานิพนธ์  ตีพิมพ์อะไรเขาก็เสร็จแล้ว ก็เพ่ิงกลับไปปีที่แล้ว เขาเป็นคนค่อนข้างไม่พูดแต่
เรื่องเรียนเขาเรียนเก่ง ไม่ได้รับใบปริญญาก็เลยกลับไปเฉยๆ ก็เลยงงว่าวิเทศสัมพันธ์น่าจะมีการพูด
ตั้งแต่แรก บางครั้งเขาก็ไม่กล้าพูดว่ามีอะไรกับที่ปรึกษาไหมหรืออะไร ส่วนนักศึกษาที่จะมาในรุ่น
ต่อไป  ส่วนมากนักศึกษาที่จะมา ม.อุบลฯ ก็มักจะไม่จบตามเงื่อนไข  อยากให้เขาเลือกดีว่าจะมาเรียน
อะไร ให้มันตรงสายตัวเองเลยก็ดี แล้วกจ็ะได้ไม่ต้องของเรื่องเพ่ิมทุน แต่อาจารย์แนะนํามาว่าที่จริงถ้า
เรียน ป.โท เป็นคณะวิทยาศาสตร์ก็ไม่น่าจะเป็น 2 ปี เพราะเรียน Course Work ก็ประมาณ 3 เทอม
หรือ 2 เทอมถ้าเก่งสุด แล้วทําแล็บเราต้องมาดูอีกว่ามันจะออกไหมจะได้ไหม พวกนี้ก็ค่อนข้างไม่จบ
ตามกําหนดอยู่แล้ว  
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 6 คน และทุนส่วนตัว จํานวน 2 คน 
 
1. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 1 (CS1, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2557) 
ถาม:   ทัศนคติต่อเมืองไทยเป็นอย่างไร  
ตอบ:  ผมอยากจะบอกว่า ผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยกับการเรียนกับคนไทย เพราะว่าผมไม่รู้จัก 
พวกเขาและไม่รู้จะสนทนาอย่างไร ผมอยากจะบอกว่า ผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อย 
ถาม:  ตกใจกับวัฒนธรรมหรือครับ 
ตอบ:  ใช่ครับ นิดหน่อย ไม่เพียงแต่แปลกใจกับเรื่องผู้คน แต่เรื่องอาหารด้วย และหลังจากนั้น ผมก็
เริ่มปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย และตอนนี้ ผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยค่อนข้างเหมือนกันกับ
ประเทศกัมพูชา  
ถาม:  แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร 
ตอบ:  สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการมาเรียนที่นี่ ของผมคือ สาขาวิชาที่ผมเรียนอยู่ ผมชอบสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมาก และผมก็เคยเรียนเกี่ยวกับกับเรื่องนี้มาก่อนด้วยครับสิ่งที่เป็น
แรงจูงใจมากที่สุดของผมก็คือ การที่ได้รับทุนมาเรียนที่นี่ครับ แล้วมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนสาขานี้ด้วย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก 
ถาม:  มีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย  
ตอบ:  ผมทําการสมัครสอบชิงทุนตัวนี้ และผมก็ได้ลองสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเช่น TOEFL 
ผมได้อ่านเกี่ยวกับการศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศไทยมาบ้างแล้วผมก็ทําการสมัครชิงทุนนี้ ใน
ระหว่างการปฐมนิเทศ ก่อนที่ผมจะทําการสมัครชิงทุนเข้าเรียนที่นี่ ผมได้ปรึกษาอาจารย์ที่มหาลัยผม
เกี่ยวกับการสอบชิงทุนนี้ และมีหลายมหาวิทยาลัย อย่างเช่น จุฬา, บูรพา ก็เปิดสอนหลักสูตร
นานาชาติ แต่ไม่มีสาขาที่สอนเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเลย ในที่สุดผมก็เลยเปลี่ยนใจ เลือกที่จะ
มาเรียนที่ ม.อุบลฯ ครับ 
ถาม:  มีกิจกรรมอะไรที่ช่วยและส่งเสริมบ้างครับ   
ตอบ:  กิจกรรมบางอย่างท่ีช่วยผม เช่น วันอาเซียน และข้อมูลส่วนใหญ่ผมได้รับมาจากอินเตอร์เน็ต 
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ถาม:  เมื่อนักศึกษามีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิต นักศึกษาใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
ตอบ: จะขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนผมครับ ที่สําคัญที่สุดเมื่อผมมีปัญหาผมจะตรงไปขอ
คําปรึกษาจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในคณะศิลปศาสตร์ พ่ีเค้าช่วยผมหลายอย่างมาก  
อย่างเช่น การอยู่หอพัก หรือแม้กระทั่งการเรียน 
ถาม:  หอพักเป็นอย่างไรบ้างครับ  
ตอบ:  ห้องผมจะดูแตกต่างกว่าคนอ่ืนๆ อยู่บ้าง โดยที่ห้องผมจะมีเตียงไว้ให้ มีห้องครัวในตัว ซึ่งทํา
ให้ผมสามารถทําอาหารกินเองได้ 
ถาม:  จํานวนเพ่ือนสนิทของนักศึกษามีกี่คน เป็นคนประเทศอะไร และเพ่ือนสนิทเหล่านั้น
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้เยอะหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ:  ส่วนใหญ่เพ่ือนผมเป็นชาวกัมพูชาด้วยกันเองครับ เรามีนักเรียนชาวกัมพูชาที่ได้ทุนมาเรียน
ที่นี่ประมาณหกคน และถ้าพูดถึงเพ่ือนคนไทยที่เรียนในคณะ เป็นเพ่ือนสนิทของผมเวลาเรียนเราจะ
แก้ปัญหาด้วยกันครับ หรือบางครั้งผมกับเพ่ือนๆก็มักจะไปเล่นด้วยกันนอกรั้วมหาลัย อย่างเช่นไปกิน
ข้าวด้วยกันครับ 
ถาม:  ปกติจะออกไปทานข้าวกับใครครับ 
ตอบ:  ปกติแล้วผมจะไปกินกับเพื่อนร่วมห้องของผมครับ  
ถาม:  คุณเคยเดินทางไปเที่ยวนอกรั้วมหาลัยที่อ่ืนๆ ในอุบลหรือเปล่าครับ 
ตอบ:  จริงๆแล้ว แค่ครั้งเดียวนะครับ ผมไปเยี่ยม เพื่อนที่ศรีสะเกษ เพราะเพ่ือนของผมบางคนเรียน
อยู่ทีน่ั้น 
ถาม:  ศูนย์การค้าละครับ 
ตอบ:  ผมเคยไป Big c ผมไปบ่อยมาก และผมก็ไปเซ็นทรัลอยู่ครั้งหนึ่ง แต่ของค่อนข้างแพงมาก ผม
เลยไม่ซือ้อะไรเลยไปเดินBig c แทน  
ถาม:  สื่อทีวีมีผลไหม ดูทีวีแบบไหน ทีวีไทยช่วยไหม เพราะอะไร รู้สึกว่าทีวีไทยเป็นยังไง นําเสนอ
ข่าวเป็นอย่างไร  
ตอบ:  ส่วนใหญ่แล้วผมจะดูฟุตบอลครับ แล้วก็เพลงไทย แล้วผมก็ยังชอบดูรายการตลกของไทยอีก
ด้วย รายการเหล่านี้มีประโยชน์กับผมมาก ช่วยให้ผมเก่งภาษาไทย โดยเฉพาะในเรื่องการออกเสียง
ภาษาไทย ซึ่งค่อนข้างยากสําหรับผม 
ถาม:  มีมุมมองยังไงเก่ียวกับรายการข่าวในประเทศไทย 
ตอบ:  เรื่องนี้ผมไม่มีไอเดียเลยครับ เพราะผมไม่ค่อยได้ดูข่าวของประเทศไทยเลย แต่เคยดูผ่านๆ อยู่ 
น่าจะเป็นช่อง 7 ครับ 
ถาม:  การปรับตัวแบบไหนครับ ที่ยังคงความเป็นกัมพูชาอยู่ 
ตอบ:  จริงๆ แล้วผมอยากจะบอกว่า เป็นเรื่องของ อาหารครับ ตลาดอยู่ที่นี่ ขายผัก ขายผลไม้ 
วัตถุดิบส่วนใหญ่คล้ายกันกับที่กัมพูชาครับ ส่วนใหญ่แล้วผมจะทําอาหารกินเองครับ เพราะอาหาร
ไทยส่วนใหญ่มีรสเผ็ดจัด 
ถาม:  คิดอย่างไรเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนอังกฤษของ ป.โท 
ตอบ:  ผมคิดว่าการศึกษาไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างดีครับ โดยเฉพาะใน ม.อุบลฯอาจารย์ส่วนใหญ่ทุก
คุณมีความรู้ครับ มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองสอนเป็นอย่างดีคับ 
ถาม:  แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคนไทย 
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ตอบ:  ส่วนใหญ่แล้ว คนไทยมีนิสัยเป็นมิตรกันครับ พวกเขาดูมีความสุข ถึงแม้บางคนอาจจะไม่ค่อย
ยิ้ม แต่ส่วนใหญ่กเ็ป็นมิตรดีครับ 
ถาม:  คนไทยส่วนใหญ่เวลาเจอคนต่างชาติจะไม่กล้าพูดด้วย เพราะกลัวการพูดภาษาอังกฤษครับ 
คุณช่วยยกตัวอย่างสถานการณ์ การแก้ปัญหาให้ฟังหน่อยครับ 
ตอบ:  เวลาที่ผมจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกับคนไทย ผมจะพยายามพูดให้ช้าที่สุดเพ่ือให้พวกเค้าเข้าใจ
ครับ ยกตัวอย่างสถานการณ์หนึ่ง ผมได้พูดกับเพ่ือนคนหนึ่ง เราคุยกันลําบากมากเพราะการออกเสียง
ของเขาไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับ 
ถาม:  ตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตในไทยจนถึงตอนนี้แล้วมองตัวเองอย่างไร 
ตอบ:  จริงๆแล้ว ผมเริ่มปรับตัวได้แล้วครับ 70 – 80 % แล้วผมก็พยายามพูดคุยภาษาไทยกับคน
ไทย ผมได้เรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
ถาม: ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราในวันนี้นะครับ 
ตอบ:  ด้วยความยินดีครับ 
 
2. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 2 (CS2, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2557) 
ถาม:    แรงจูงใจ/เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นอย่างไร 
ตอบ: ผมได้มีประสบการณ์จากการไป ม.ขอนแก่น ครับ ตอนนั้นองค์กรกัมพูชาเชิญไปร่วมงาน
อบรมที่สถาบันลุ่มน้ําโขง ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Mekong Institute แล้วก็สนใจมาเรียนต่อ ป.โท 
ตอนนั้นก็ทํางานไปเรื่อยๆ และหาทุนไปเรื่อยๆ พอดีมีกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับคัดเลือก รับ
นักศึกษาชนไปเรียนต่อที่ประเทศไทย ตอนนั้นมีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับคัดเลือก ตอน
นั้นมี ม.อุบลฯ มีการท่องเที่ยว ประเด็นที่สนใจคือ การท่องเที่ยว และก็บริหาร พอดีผมก็เลือกการ
ท่องเที่ยว มันมีสามช้อยให้เลือก ที่หนึ่งก็เลือก ม.อุบลฯ ที่สองก็ ม.บูรพา และก็ท่ีสามคือจุฬาฯ ที่จุฬา
ผมเลือกท่ีสามเพราะไม่มีท่องเที่ยว 
ถาม:   ตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับ 
ตอบ:  ตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่พนมเปญ แต่บ้านเกิดไม่ได้อยู่ที่พนมเปญ บ้านเกิดอยู่จังหวัดกระแจ่ 
ถาม:    แล้วพอมาเรียนรู้สึกยังไงตรงกับท่ีเราคาดหวังไว้ไหม  
ตอบ: จริงๆมันต่างนิดหนึ่งครับผม มันไม่ได้ตรงทั้งหมด เพราะว่าเราคาดหวังสูง เพราะว่าแต่ก่อน
คิดว่ามาเรียนบางทีก็พูดภาษาอังกฤษครับ ผมไม่ได้ภาษาไทยเลย เรามาคือเริ่มจากศูนย์ พอมาเรียนก็
มีอบรมภาษาไทยสองเดือนที่ม.มหาสารคาม แต่ว่าอยู่ที่ม.มหาสารคามไม่ได้อะไร ภาษาไทยจริงๆพูด
ไม่ได้ ยังไม่ได้ ก ข อะไรเลย แต่ที่นู่นสอน ก ข วันเดียว แล้วก็ผ่านมาให้เขียนประโยคทําไม่ได้ 
ถาม:    พอมาเรียนกับ ม.อุบลฯแล้วเป็นอย่างไร 
ตอบ:    จริงๆมาเรียนกับ ม.อุบลฯ ผมมากับเพ่ือน ยังไม่ได้อะไร เพราะว่าหลักสูตรยังไม่เปิด ผมจริงๆ
โชคร้ายมาก มีผมคนเดียวที่รอครับจริงๆ มาสองคนคนหนึ่งเขาไม่รอเขากลับ แล้วตอนผมมา
มหาวิทยาลัยสัญญามันมีหลายสัญญา แล้วก็เวลามาถึงทําผิดสัญญา มันมีหลายประเด็น ตัวอย่างเช่น 
มีค่าเดินทางด้วย เวลาปีหนึ่งให้กลับหนึ่งครั้ง มีสาขาอะไรเขาออกให้  
ถาม:    สัญญาแค่สองปีใช่ไหม  
ตอบ:    ใช่ครับ 
ถาม:   แล้วที่นี้หลักสูตรไม่ได้เปิดทําให้ต้องเพ่ิมอีกเป็นสองปีหกเดือนใช่ไหม  
ตอบ:    ใช่ครับ 
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ถาม:   ปัจจุบันนี้อยู่เมืองไทยมาก่ีปีแล้ว  
ตอบ:    เกือบจะสองปีครึ่งแล้วครับ สองปีสองเดือนครับ 
ถาม:   บทบาทของมหาวิทยาลัยได้มีการช่วยอะไรไหม สนับสนุนอะไรไหม วิเทศสัมพันธ์หรือว่าคณะ 
ตอบ:    วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยช่วยครับ ผมก็โอเคกับวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย จริงๆเขา
ช่วยเยอะมาก แต่ว่ามันมีปัญหาเขาบอกว่า บางทีเวลาจ่ายเงินจ่ายอะไรเขาก็จะบอกว่าของคณะไม่ใช่
ของเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ ของคณะยากนิดหนึ่งพูดจริงๆ (หัวเราะ) 
ถาม:    อ๋อหมายถึงว่าในการที่จะได้ทุนมาหรือยังไง 
ตอบ:   คือตรงนี้มหาวิทยาลัยบอกว่าคณะเป็นผู้จ่ายให้ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย บางทีผมติดต่อ
มหาวิทยาลัยเขาบอกว่า มันเรื่องเก่ียวกับคณะไม่เก่ียวกับมหาวิทยาลัย แต่ว่าเขาช่วยได้วิเทศสัมพันธ์ 
ถาม:   แล้วได้ทํากิจกรรมกับนักศึกษาไทยบ้างไหม 
ตอบ:   จริงๆผมก็ได้ทําเยอะ ตอนมาปีหนึ่งก็ได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ ไปนี่ไปนู้นกับอาจารย์ตลอด 
ถาม:   ไปเที่ยวที่ไหนครับ 
ตอบ:    มันมีหลายจังหวัด ไปขอนแก่น ไปภูจองนายอย ไปเวียดนามก็ไปด้วยครับ เพราะว่าเรียน
นวัตกรรมท่องเที่ยวเราเลยได้เดินทางบ่อย  
ถาม:   แล้วเวลาที่มีปัญหาเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตจะปรึกษาใคร 
ตอบ:    อาจารย์ครับ เรื่องไหนที่พูดคุยได้ จริงๆเราก็ไม่สามารถพูดได้ทั้งหมด บางเรื่องพูดไปก็คิดว่ า
อาจารย์ช่วยไม่ได้ 
ถาม:   แล้วทําวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรครับ 
ตอบ:    ความเป็นไปได้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จังหวัดกระแจ่  ที่บ้านเกิด
ผม ตอนนี้ผมสอบผ่านไปแล้วครับ แล้วก็กําลังจะดําเนินเก็บเทอมที่ 4 ที ่5 หวังจะจบเทอมนี้ครับ 
ถาม:   มีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมในการทําวิจัย 
ตอบ:    ประเด็นคือภาษาอังกฤษ ผมต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาที่เขียนไม่ใช่ภาษาที่
เราพูดใช่ไหม เราพูดโอเค ผมจะพูดได้ แต่เวลาเขียนต้องเขียนให้เหมือนวิชาการครับ เพราะว่ามันยาก
นิดหนึ่งครับ 
ถาม:   มีเพ่ือนสนิทกี่คนครับ เป็นคนประเทศอะไร 
ตอบ:    เอ่อถ้าเพ่ือนสนิทก็มีประมาณ 5-6 คนครับ คนกัมพูชาเหมือนกัน  
ถาม:   แล้วพวกเขาเหล่านี้พูดคุยได้ทุกเรื่องมากกว่าอาจารย์ไหม 
ตอบ:    ครับ เพราะว่าบางเรื่องเราไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้เหมือนกัน บางทีก็ถามที่บ้านมากกว่า 
เพราะว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวถามเพ่ือนก็ไม่ได้ 
ถาม:   เวลากินข้าวล่ะกินกับใคร 
ตอบ:    ส่วนใหญ่ผมจะทํากินเอง เพราะว่าอาหารมันแพงครับ 
ถาม:   ทําอะไรบ้างครับ ทําอาหารไทยหรืออาหารอะไร 
ตอบ:    ผมเป็นผู้ชาย ผมจะทําไม่ค่อยเป็น ทําท่ีเรากินได้อะไรที่เราชอบเราก็ทําไป 
ถาม:   แล้วไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหมหมายถึงว่าไปเดินเซ็นทรัล ไปดูหนังอะไรบ้างไหม 
ตอบ:    จริงๆไปเดินครับแต่ว่าดูหนังไม่ได้ไปครับ 
ถาม:   ทีวีของไทยช่วยได้ไหม ได้ดูบ้างหรือเปล่า 
ตอบ:  ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ดูทีวีเพราะว่าในห้องผมไม่มีทีวี ส่วนใหญ่ผมจะดูยูทูบ ประเด็นไหนที่ผม
สนใจผมก็เปิดด ู
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ถาม:   เช่น ประเด็นอะไรบ้างครับ 
ตอบ:  จําอวดหน้าม่าน เพราะมันตลกดี 
ถาม:   ทําไมถึงชอบดูรายการนี้ครับ 
ตอบ:    เพราะว่าเวลาเขาร้องมามันเพราะครับ 
ถาม:   มันตลก มันเข้าใจ มันผ่อนคลายใช่ไหมครับ 
ตอบ:   ครับ 
ถาม:   ปัจจุบันนี้คิดว่าเรามองตัวเองยังไงบ้าง จนกระท่ังมาถึงทุกวันนี้มาเรียนที่นี่เกือบ 2 ปี 
ตอบ:    ได้ประสบการณ์ ได้ความรู้มากขึ้น แต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้มาเรียนก็ต่างกันนิดหนึ่งครับ 
เพราะว่าตอนท่ีเรียนกัมพูชาไม่เหมือนกับท่ีนี่มันต่างกันที่วิธีการสอน 
ถาม:   ลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับวิธีการสอน 
ตอบ:    จริงๆผมก็ยอมรับว่าที่กัมพูชา เขาสอนไม่เหมือนที่นี่ คือ สอน ป.ตรี ผมเรียน ป.ตรี อาจารย์
ก็เลคเชอร์ให้ไมเ่ข้มงวดเท่าท่ีนี่ 
ถาม:   ที่นี่จะมีความเข้มงวดมากว่าใช่ไหมครับ 
ตอบ:    ครับ 
ถาม:   เนื้อหารายวิชาล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ตอบโจทย์กับความต้องการเราไหม 
ตอบ: ครับ แต่ว่าที่กัมพูชาตอนผมเรียน ป.ตรี อินเตอร์เน็ตยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับที่นี่ 
เพราะว่าเราอยากจะเล่น อยากค้นหาข้อมูลอะไร เราต้องไปร้านอินเทอร์เน็ต แต่ว่าตอนนี้นี้ก็โอเค 
ถาม:   มีประสบการณ์อะไรไหมที่จําฝังใจมากเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ สิ่งที่เกิดขึ้นใน ม.อุบลฯ ไม่ลืมเลย 
จําได้แม่นยําเลย 
ตอบ:    ไม่มีครับ 
ถาม:   ไม่มีคือทุกอย่างราบรื่นปกต ิ
ตอบ:    ครับ 
ถาม:   สุดท้ายนี้ อยากจะฝากอะไรสําหรับ ม.อุบลฯ หรือว่าคนที่จะเข้ามาศึกษาที่นี้ มีอะไรที่อยาก
ช่วยเสนอแนะไหม 
ตอบ:    มีครับ ผมอยากจะให้ปรับเรื่องเงินเดือนนิดหนึ่ง ตอนนี้นักศึกษา ป.ตรีก็ได้  5,000 บาท
เหมือนกัน ป.โท ก็ 5,000 บาท เพราะว่า ป.โทก็ให้มากขึ้นหน่อย ประมาณ 8,000 บาท หรือว่า 
10,000 บาท ก็ได้ เพราะว่าป.โทส่วนใหญ่เขาเคยทํางานแล้ว บางคนเขาไปเรียนด้วยรายได้เขาไม่มี
ครับ เวลามาเรียนอย่างผมเรียนท่องเที่ยวก็ต้องออกไปนี่ไปนู้น แล้วก็ต้องจ่ายค่าวีซ่าจ่ายค่าอะไร แต่
ว่าขอคณะไม่ให้ 
ถาม:   ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ตอบ:    ไม่เป็นไรครับ 
 
3. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 3 (CS3, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:   เหตุผลในการมาเมืองไทยเป็นยังไง 
ตอบ:    ก็เหตุผลมาเมืองไทยก็มาศึกษาค่ะก็ได้ทุนมาเรียนก็เลยมาท่ีนี่ค่ะ 
ถาม:   สมัครใจมาเองหรือว่า 
ตอบ:   สมัครใจมาเอง 
ถาม:   ทุนมันเปิดรับยังไงครับ 
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ตอบ:    ก็มีทุนของประเทศของรัฐบาลกัมพูชา ฉันก็ได้ยินว่าเขามีทุนให้ก็เลยไปสมัครที่พนมเปญ ก็
เลยไปสมัครที่นั้น ก็เลยสอบ ก็มีนักศึกษาหลายคนที่ไปสมัคร มีการแข่งขันกันมากเลยคะ  
ถาม:   จํานวนกี่คนครับ 
ตอบ:    ตอนนั้นมี 1,500 คน 
ถาม:   รับกี่คนครับ 
ตอบ:    รับ 166 คน 
ถาม:   พอมาเมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้าง เป็นอย่างท่ีคิดไหม เป็นอย่างท่ีคาดหวังไว้ไหม 
ตอบ:   ก็คิดว่าเคยดูละครไทยบ้าง เห็นวัฒนธรรมไทย ความเป็นอยู่ชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยไม่ต่าง
จากคนไทยเท่าไหร่หรอก ก็เหมือนพี่น้องกันนั้นละคะ 
ถาม:  พอมาถึงแล้วเป็นยังไง ตรงกับที่เห็นเหมือนในละครไหม 
ตอบ:    เหมือนกันตรงความเป็นอยู่ การดูละครส่วนใหญ่ จะไปถ่ายคนท่ีเมืองกรุง 
ถาม:   ละครเรื่องอะไรจําได้ไหมครับ 
ตอบ:   ก็มีหลายเรื่องคะ 
ถาม:   แล้วกอ่นที่จะมามีการเตรียมตัวยังไงบ้าง 
ตอบ:    ก่อนที่จะมาต้องเตรียม หนึ่งก็คือภาษา และก็สิ่งของที่เราจําเป็นต้องมาใช้ที่นี่  หนังสือ และก็
เงิน มาอยู่ท่ีนี่การใช้จ่ายมันเพียงพอไหมก็เลยต้องเอาเงินมาบ้างสําหรับใช้ 
ถาม:   เรียนภาษาไทยก่ีเดือนครับถึงพูดได้คล่อง เขียนได้คล่องขนาดนี ้
ตอบ:    ก็เรียนก่อนนั้นประมาณ 1 ปีคะ 
ถาม:   เพราะว่าที่นี่เรียนภาษาไทยทั้งหมดจึงเรียนภาษาไทยหนึ่งปี 
ตอบ:    ก็เรียนที่กัมพูชาคะ แล้วก็มาเรียนที่ม.สารคามสามเดือน 
ถาม:   คิดว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง เขามีกิจกรรมช่วยเหลือให้เราปรับตัวได้ดีไหม 
ตอบ:    กิจกรรมทางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดอบรมถ้ามีการจัดอบรมอะไรเขาก็จะให้เราไปร่วมตลอด
ค่ะ ก็เยอะคะ 
ถาม:   เข้าร่วมทุกๆกิจกรรมหรือเปล่าครับ 
ตอบ:    ก็บางกิจกรรม กิจกรรมที่ไปมีประโยชน์ต่อวิชาของเราไหม ถ้ามีประโยชน์ก็ไปร่วมกิจกรรม
นั้น 
ถาม:   เช่น กิจกรรมอะไรบ้างครับ 
ตอบ:    มีการจัดอบรมทางโรงแรม จัดสอนบุคลิกภาพคนที่เรียนด้านสาขาการรมท่องเที่ยวคะ 
ถาม:   การปฐมนิเทศล่ะครับเป็นยังไงบ้าง 
ตอบ: ปฐมนิเทศก็เคยไปครั้งแรกคะ ตอนนั้นเรียนคณะเกษตรคะ คิดว่าตัวเองไม่ไหว ต้องเรียนใน
ห้องแล็บ ต้องใช้คอมแบบคน IT คะ จริงๆแล้วก็เวลามาเรียนมันไม่ส่งกับที่เราเรียนกัมพูชามันไม่
เหมือนกัน ก็เลยบอกทางวิเทศสัมพันธ์และก็คณะเกษตรว่าเราไม่มีพ้ืนฐานพอที่จะเรียน IT นี้ และก็
ขอมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 
ถาม:   กี่เดือนครับ 
ตอบ:    ไม่ถึงเดือน ไม่ถึงหนึ่งเทอมคะ 
ถาม:   สาขาอะไรครับ 
ตอบ:    สาขาเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ถาม:   เรียนประมาณเกือบเทอมหนึ่งก็เลยไม่ไหว ก็เลยคิดว่ามาเรียนนวัตกรรมการท่องเที่ยวดีกว่า 
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ตอบ:   ใช่คะ ก็ไม่มีพ้ืนฐาน IT เขียนโปรแกรม ถ้าเรียนไปก็คงไม่ไหวแน่คะ  
ถาม:  ช่วงนั้นได้ปรึกษาใครไหม 
ตอบ:   ก็ปรึกษารุ่นพ่ี และก็ปรึกษาอาจารย์ทีว่ิเทศสัมพันธ์  
ถาม:   ใช้เวลาในการเปลี่ยนสาขาอีกนานไหม 
ตอบ:    ก็ประมาณ 2 เดือนคะ ตอนนั้นยังเรียนไม่จบ ก็เลยนําเสนอก่อนว่า ต้องทํายังไง ดําเนินการ
ยังไงให้ผ่านไปได้ด้วยดี แล้วก็เทอมใหม่ค่อยมาเรียนที่นี่ 
ถาม:   เรื่องอ่ืนๆละครับเรื่องของการใช้ชีวิตเวลามีปัญหาปรึกษาใคร คุยกับใคร 
ตอบ:    เวลามีปัญหาส่วนใหญ่ปรึกษากับรุ่นพ่ีคะ และก็น้องๆอีกสองคนตอนนั้นเพ่ิงเข้ามาก็เลยไม่
ค่อยได้ปรึกษากัน ก็ส่วนใหญ่ปรึกษากับพี่ๆนั้นแหละคะ 
ถาม:   เห็นในนี้ระบุว่ามีเพ่ือนคนไทย 
ตอบ:    มีคะ  
ถาม:   เป็นใครยังไงบ้าง เพ่ือนสนิทหรือเปล่าครับ 
ตอบ:    ไม่ๆสนิทเท่าไหร่แค่น้องเคยเรียนภาษาอังกฤษที่คณะวิทยาศาสตร์  และก็ที่เรียนรวมๆกันทุก
วันนี้ 
ถาม:   ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่าเอ่ย 
ตอบ:    คุยกันคะ 
ถาม:   มีก่ีคนครับ 
ตอบ:    และก็ถ้านอกมหาวิทยาลัยก็มีอีกค่ะ 
ถาม:   นอกมหาวิทยาลัยรู้จักกันได้ยังไงครับ 
ตอบ:    ก็น้องมาเท่ียวที่นี่ก็เลยรู้จักกัน  
ถาม:   กี่คนครับนอกมหาวิทยาลัย 
ตอบ:    ก็ประมาณ 3 คนคะ 
ถาม:   ในมหาวิทยาลัยล่ะครับ 
ตอบ:    ก็เพ่ือนๆเรียนร่วมกันประมาณ 10 กว่าคน  
ถาม:   แต่ที่สนิทจริงๆมีก่ีคนที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องที่เป็นคนไทย 
ตอบ:    อ๋อเป็นคนไทยก็มีประมาณ 2 คนคะ 
ถาม:   เขาช่วยในเรื่องการเรียนได้เยอะไหม ลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนวิชาเรียน 
ตอบ:    ก็ลงทะเบียนเรียนก็ลงด้วยตัวเอง เรื่องการศึกษา ถ้ามีงานกลุ่มก็ต้องปรึกษากัน ถ้าเราไม่
เข้าใจเราต้องช่วยกันและกันว่าอันนี้ทําแบบนี้ ช่วยแนะนํากัน 
ถาม:   เวลาไปกินข้าวไปกับใครครับ 
ตอบ:    กินข้าวก็ทําเองคะ และก็บางวัน รุ่นพี่ชวนไปกินข้างนอกก็ไปกินข้างนอกประมาณ 1 เดือนไป 
2 ครั้ง ประมาณ 1 อาทิตย์ต้องไปตลาดซื้อของมากิน 
ถาม:   เจริญศรีหรอ 
ตอบ:    เจริญศรี บิ๊กซีคะ 
ถาม:   ที่พักเป็นยังไงบ้าง 
ตอบ:   ที่พักก็โอเคคะ อยู่คนเดียวคะ สะดวกสบาย ก็โอเคคะ ห้องไม่มีปัญหาหรอกคะ 
ถาม:   ที่บอกว่าดูทีวี ส่วนใหญ่ดูรายการอะไรครับ 
ตอบ:    ดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และก็กบนอกกะลาเป็นรายการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวคะ 
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ถาม:   ชอบรายการเหล่านั้นเพราะอะไร 
ตอบ:    เพราะว่าตอนเด็กเราไม่เคยมาประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยก็รู้แค่จุดเด่นที่
เขาเคยไปโฆษณา แต่บางสถานที่เราไม่รู้จัก ก็เลยดูรายการนี้ทําให้เรารู้จักว่าจังหวัดนี้อยู่ตรงไหน 
แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง เราต้องรู้จักบ้าง เพราะว่าเวลาทําการบ้านอาจารย์ต้องให้เราทําเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยคะ 
ถาม:   คิดว่ากบนอกกะลานี่ตอบโจทย์เลยใช่ไหม 
ตอบ:    และก็มีรายการเยอะนะคะ รายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ถาม:   ช่องไหนครับ 
ตอบ:    ช่อง 3 คะ 
ถาม:   เพลงไทยก็ฟังด้วยเพลงอะไรครับ 
ตอบ:    เพลงไทย ลูกทุ่งก็ชอบ เพลงแบบธรรมดา ไม่ชอบเพลงแบบแรงๆ ไม่ชอบแบบนั้น 
ถาม:   เว็บไซต์ส่วนใหญ่เข้าไปเว็บไซต์อะไรครับ 
ตอบ:    ใช้ Google คะ ต้องใช้ทําการบ้าน ถ้าไม่มี Google ก็ไม่รู้จะไปเอาข้อมูลมาจากไหนได้เยอะ
กว่า Google 
ถาม:   ห้องสมุดละครับ 
ตอบ:    ห้องสมุดก็เข้าคะ หอสมุดกลาง 
ถาม:   มีข้อเสนอแนะอะไรไหมสําหรับอาจารย์ผู้สอนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เขาจะรับ
นักศึกษากัมพูชาเข้ามาศึกษาในเมืองไทย เสนอแนะได้นะครับ 
ตอบ:    ก็อยากเสนอแนะ  ฉันรู้ว่าอาจารย์ไปคัดเลือกนักศึกษามาเรียนที่ประเทศไทย บางคนเขาลืม
การพูดภาษาไทย เขาพูดไม่ได้ ถ้าอยากเสนอก็อยากให้อาจารย์ต้องเลือกคนที่เขาเก่งภาษาไทยมาแล้ว  
ฉันไม่อยากให้เขามาลําบากที่ประเทศไทย เคยปรึกษาน้องน้องก็บอกว่า เวลามาเรียน นั่งฟังอะไรก็ไม่
รู้เรื่อง  ก็อยากเสนอว่าเวลาไปคัดเลือกต้องคัดเลือกคนที่เรียนวิชาโดยตรงเลย น้องคนนั้นก็เหมือนฉัน
นะคะ ก็เรียนนวัตกรรม IT ก็ไม่ตรงกับพ้ืนฐานของเขามันก็ลําบากมากเหมือนกัน ไม่รู้ว่าน้องจะไหว
หรือเปล่า 
ถาม:   ถ้าเจอเขาก็จะดีเลยจะได้ถามเขา เผื่อจะได้ช่วยเขาทันเวลา 
ตอบ:   ใช่อาจารย์ เวลามาเรียนคนไทยบางคนก็หัวเราะเขา เขาไม่เข้าใจ พูดอะไรน้องแบบเครียด 
น้องช่วยเขาไม่ได้ ฟังก็ไม่รู้เรื่อง 
ถาม:   ดังนั้นอาจจะต้องให้เราช่วยมาแปล  
ตอบ:    บางครั้ง คําถามแบบมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ คําถามท่ัวไป กินอะไร ก็ตอบได้ แต่ถ้าคําถามลึก
น้องตอบไม่ได้ น้องไม่เข้าใจคําถาม 
ถาม:   เขามาอยู่ได้ก่ีวันละครับ 
ตอบ:   ประมาณ 2 เดือน น้องไม่เคยมาเรียนที่ประเทศไทย ไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน มาเรียน
ที่นี่ 2-3 เดือน  ต้องมาดูหนังสือฉบับใหญ่ๆ ก็ดูไม่รู้เรื่อง ไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ ฉันก็เคยไปเรียนที่
กัมพูชาก่อน เรียนแล้วก็เคยสอนนักเรียนเป็นเด็กๆและก็มีผู้ใหญ่บ้างที่เขาอยากเรียนภาษาไทย ก็เลย
ต้องมีพ้ืนฐานมาก่อน เพ่ือสื่อสารกับคนไทย ถ้าน้องมาเรียนแค่ 3 เดือน เรียนไม่เยอะนะคะ น้องเคย
อ่านนะคะ อ่านจบแล้วไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไร แต่ว่าน้องอีกคนเขาพูดได้ดีกว่า และก็น้องผู้หญิงคน
นั้นคะ น้องไม่เข้าใจว่าเป็นยังไง เรื่องพาสปอร์ตและก็มาปรึกษากับฉัน ฉันก็ให้คําปรึกษาไป ฉันก็ต้อง
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ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เพราะน้องไม่เข้าใจ น้องพูดไม่ได้คะ แล้วก็ภาษาอังกฤษก็น้องพูดได้แต่ไม่เยอะ
นะคะ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
4. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 4 (CS4, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2557) 
Question: What is the motivation that makes you come to Thailand? 
Answer: I do satisfy and get encourage to when I passed the exam to hold 
scholarship at Thailand. Thai are good neighbor. We have quite similar culture and 
language. Try to love, like, help, learn from each other in the best.  Because of I can 
speak Lao. UBU is quite near to my homeland. I also love my subject. 
Question: How is your attitude about Thailand?  Is it what you expected? 
Answer: Everything alright but a little difficult because my subject very strict 
and the dormitory really far from our class. Sometimes adviser has on enough time 
to ask for help on the conduct research and build more understanding about thesis’s 
progress.   
Question: How do you prepare yourself before coming to Thailand?  
Answer: Saved money, learned the Thai more. Tried to find information about 
UBU and Thailand as well.  
Question: How are the role of university and International Relations Division?  
Are there activities to help or support you? How? 
Answer: I do satisfy with the International Relationship Division and Faculty of 
Agriculture as well as UBU. They have given me a hand in some matter but there 
were small disappointed about the scholarship extension. Hahaha! However, 
everything is alright.  
Question: When you have a problem with learning or living how will you deal 
with it?  
Answer: Sometimes I went directly to my adviser; tell him directly about the 
need. Instead for allowance, I always asked my family to support my study more.  
Question: How many close friends do you have?  Where are they from? How 
much do your friends help you? 
Answer: Not very much just a few of Lao and Thai. They are kind and 
generous. I always asked them about Thai language, culture and teach them Khmer 
language. Actually, they are helpful. Oh! Friendly as well. I love them.  
Question: Please kindly give me your advice about scholarship for Khmer 
students. 
Answer: UBU should consider again about scholarship extension, do not only 
two years. I would like to see more Khmer students study there. Please help to give 
more scholarship to Cambodia. Set the exchange culture more and more.  
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5. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 5 (CS5, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:   ทําไมถึงอยากมาเมืองไทยครับ 
ตอบ:  ก็อยากจะเรียนนอกประเทศ ได้ทุนมาเรียนแล้วก็ลงทะเบียนสอบมา 
ถาม:   จากผู้แข่งขันก่ีคนครับ 
ตอบ:    ก็ประมาณ 1,000 กว่าคน แต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัย 
ถาม:   ทําไมถึงเลือกม.อุบลครับ 
ตอบ:    ก็ม.อุบลมีทุนให้วิชาเครื่องกล 
ถาม:   มาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้าง ตรงกับท่ีคาดหวังไว้ไหม  
ตอบ:    ก็ตรงกับที่คาดหวังไว้ครับ 
ถาม:   เพ่ือนๆอาจารย์เป็นยังไง 

ตอบ:    เพ่ือนก็โอเค เรื่องความสัมพันธ์กับเพ่ือนและก็อาจารย์ดําเนินไปได้ด้วยดี 
ถาม:   เทอมนี้ลงเรียนวิชาอะไรบ้าง รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
ตอบ:    เรียนภาษาอังกฤษ และสันติภาพในสังคมและวิทยาศาสตร์ไทย 
ถาม:   ห้องใหญ่เลย เป็นยังไงบ้างมีปัญหาเรื่องการฟังไหม 
ตอบ:    มีอยู่นะครับ เรียนแบบไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะว่าภาษาไทยยังไม่เก่ง แล้วก็ฟังอาจารย์ไม่ค่อย
ออกเท่าไหร่ครับ 
ถาม:   มิดเทอมประกาศผลหรือยัง  
ตอบ:    วิชาเลือกได้แค่ผ่านเฉยๆ 
ถาม:    มีปัญหาแบบนี้คุยกับใคร 
ตอบ:    มีเพ่ือนช่วยแนะนํา แล้วก็ยังไม่ได้ไปพบอาจารย์ก็อยากไปพบอาจารย์ด้วยยังไม่ได้ไป 
ถาม:   เพ่ือนคนไทย อันนี้บอกว่าเป็นประจําเลยมีก่ีคนเพ่ือนสนิท 
ตอบ:    มีประมาณ 5-6 คน แต่ว่าก็มีเพ่ือนอีกหลายคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกัน 
ถาม:   ออกไปข้างนอกบ้างไหม 
ตอบ:   ก็เคยไปกับพี่คนกัมพูชาครับ 
ถาม:   ไปไหนมาบ้างครับ 
ตอบ:    ไปกินข้าวอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยครับไม่ได้ไปไกลครับ 
ถาม:    เคยไปเซน็ทรัลหรือยัง 
ตอบ:    ไม่รู้จักครับ ไม่เคยไป อ๋อเซ็นทรัลเคยไปครั้งหนึ่งครับ 
ถาม:   ชอบไหม 
ตอบ:    ก็ชอบ แต่ว่าที่นั่นของแพง 
ถาม:   ทํากับข้าวกินเองหรือว่ายังไง 
ตอบ:    ครับผมทํากับข้าวกินเอง ถ้าซื้อข้าวข้างนอกกินเงินเดือนจะไม่พอครับ 
ถาม:   ได้เดือนละเท่าไหร่ครับ 
ตอบ:    เดือนละ 5,000 ครับ 
ถาม:   อยู่มาสองเดือนแล้วใช้จ่ายเป็นยังไงบ้าง มีเงินเก็บไหม 
ตอบ:    ประหยัดมากเลยครับ เงินเดือนนี่ไม่พอหรอกครับ 
ถาม:   หอพักล่ะ หอพักเป็นยังไงอยู่ยังไง 
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ตอบ:    ก็ดีอยู่ครับ ก็อยู่ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา ก็คือเหมือนห้องนักศึกษาทั่วไปแต่ห้องมันใหญ่กว่า มี
ห้องน้ํา มีห้องนอน มีตู้อยู่ในนั้นด้วย ไม่ต้องไปใช้ห้องน้ํารวม 
ถาม:   ห้องคนเดียวอยู่คนเดียวเลย 
ตอบ:    เปล่าครับอยู่กับพ่ีอีกคน 
ถาม:   ปฐมนิเทศเข้าร่วมไหมเป็นยังไงบ้าง 
ตอบ:    ปฐมนิเทศไม่ได้เข้าร่วมครับ 
ถาม:   ได้ทํากิจกรรมอะไรแล้วบ้างเอ่ย กิจกรรมรับน้องอะไรแบบนี้ 
ตอบ:    ก็เข้าร่วมครับ สนุกดีแล้วก็ได้ความรู้เยอะ เพราะว่ากัมพูชาไม่มีกิจกรรมรับน้อง 
ถาม:   เพลงไทยฟังของใคร 
ตอบ:    ส่วนใหญ่ชอบสิงโต  
ถาม:   ไปเที่ยวหรือเปล่าแถวๆนี้ 
ตอบ:    ก็เท่ียวกลางคืน เคยไปกินข้าวกับพ่ีแล้วก็กลับ 
ถาม:   ความคาดหวังข้อเสนอแนะ สําหรับคนที่จะมาในปีต่อๆไป ที่มาจากกัมพูชา อยากจะ
เสนอแนะเพ่ือนๆที่จะมาอะไรบ้าง ถ้าเขาได้ทุนมาเหมือนเราเขาควรจะทํายังไง ให้คําแนะนําเขายังไงดี 
ตอบ:    ก็ตอนแรกที่หอพักครับ ตอนแรกที่ผมมาเขาให้อยู่ห้องน้ํารวมผมไม่สะดวก แล้วจึงได้มา
เปลี่ยนเป็นห้องอาจารย์ที่ปรึกษาทีหลัง 
ถาม:   อยากฝากถึงหน่วยงานอะไรบ้างในเมืองไทยหรือมหาวิทยาลัย ม.อุบลฯ อยากจะแนะนําอะไร
ไหมข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตอบ: ก็เงินเดือนนะครับ เงิน 5,000 ไม่พอนะครับ ต้องบอกให้ครอบครัวโอนเงินมาอีก และเรียน
ภาษาไทยครับ เรียนแค่ 3 เดือนไม่พอ จะมาเรียนเหมือนคนไทย 
ถาม:   นึกออกหรือยังว่าอะไรที่ยังคงไว้ พฤติกรรมที่ยังคงเป็นตัวของตัวเองอยู่ที่มาเมืองไทยแล้ว  
เช่นอะไร 
ตอบ:    ก็ตอนที่อยู่กัมพูชา นักศึกษาของกัมพูชา ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัว ความสัมพันธ์กับผู้ชายกับ
ผู้หญิง เหมือนแฟนกัน ตรงนี้คือเขาไม่มีถ้ามีก็มีแค่นิดหน่อย คนที่เป็นเพ่ือนบ้าน ถ้าเขารู้เขาจะด่าเรา 
แต่ว่าตอนที่มาอยู่ประเทศไทยผู้หญิงและผู้ชายเขาอยู่ด้วยกันได้ ไม่รู้ว่าครอบครัวเขาคิดยังไง  คือตรง
นี้เขาอยู่กันได้แบบสามีภรรยากันไม่มีปัญหาอะไร วัฒนธรรมตรงนี้ต่างกันมากเลย ที่กัมพูชาไม่ได้นะ
ถ้าทําแบบนี้เสียชื่อเสียง เหมือนมันไม่ดีสําหรับครอบครัวตัวเอง  
ถาม:    เพราะว่ากัมพูชาจะไม่มีการทําแบบนี้  
ตอบ:   ไม่มี ก็อีกอย่างหนึ่งก็เวลาไปไหนกับรุ่นพ่ี คนอ่ืนเขาก็คิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้ว แต่จริงๆไม่ใช่ 
ที่กัมพูชาก็เรื่องผู้หญิงกับผู้ชายพูดคุยกันก็คิดว่าเป็นเรื่องปกต ิ
ถาม:   อย่ามองว่ามีความสัมพันธ์อย่างอ่ืน  
ตอบ:   คิดว่าถ้าคนบางคนถ้าเขาดีๆจริง ความสัมพันธ์เป็นแค่เพ่ือนธรรมดา แต่ส่วนใหญ่เขาอาจจะ
อยู่ด้วยกันได้ แต่พ่อแม่เขายอมให้ลูกทําแบบนี้หรือเปล่า  หรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมหรือยังไงฉันก็ไม่
เข้าใจ มันแตกต่างกันมาก 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
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6. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 6 (CS6, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 
ถาม:  แรงจูงใจหรือเหตุผลที่มาเมืองไทย เพราะอะไรครับ 
ตอบ:   เพ่ือมาศึกษาและมาเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มเติม และเพ่ือที่จะได้รู้จักเพ่ือนในประเทศไทยด้วย 
ถาม:  ได้ลองสมัครทุนรึปุาว 
ตอบ:   ไม่เคยลอง เพราะไม่ได้คิดว่าจะได้มา 
ถาม:  ทุนส่วนตัวที่ใช้จ่ายใครเป็นคนดูแล 
ตอบ:  แม่เป็นคนดูแล 
ถาม:  ทําไมถึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตอบ:  มีอาจารย์จากจังหวัดศรีสะเกษท่ีรู้จักกับแม่เป็นคนแนะนําให้มาเรียนที่นี่ 
ถาม:  สอบ Admission ผ่านระบบปกติเข้ามาใช่ไหม 
ตอบ:  ครับ สอบผ่านเข้ามาตามเกณฑ์ปกติ  
ถาม:  ในการเรียนภาษา 1 ปี มีวิธีการเรียนอย่างไร 
ตอบ:   ผมมีบ้านอยู่ติดกับไทย แล้วก็มีการนําภาษาไทยมาใช้ในชีวิตประจําวันด้วย 
ถาม:   ได้เรียนภาษาไทยหรือเปล่าครับ 
ตอบ:   ก็มีเรียนที่กัมพูชาครับ อาจารย์เป็นคนกัมพูชาแต่สอนภาษาไทย 
ถาม:  พอได้มาเรียนแล้ว ประมาณเกือบ 3 เดือน มันตรงกับความคิดที่คิดไว้ไหมครับ 
ตอบ:  ก็ยังมีสับสนบ้างครับ 
ถาม:  เรื่องอะไรบ้างที่ยังสับสนอยู่ 
ตอบ:  เป็นเรื่องเก่ียวกับการเรียนของผมเองครับ ว่าเกรดจะไปรอดไหม 
ถาม:  เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างไปอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  ก็ใช้ได้ครับ 
ถาม:  ก่อนที่จะมาเรียนเมืองไทย มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
ตอบ:  มีการค้นหาข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย และเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น และได้หาข้อมูลของที่พัก
อาศัย 
ถาม:   ตอนที่เข้ามาเรียนที่นี่ มีการปฐมนิเทศไหม มีการบอกวิธีการปรับตัว ได้รู้ถึงกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆแล้วรับได้ไหม 
ตอบ:  พอรับได้ครับ 
ถาม:  เข้าใจทุกอย่างที่เขาบอกไหม 
ตอบ:  มีบางข้อก็ไม่เข้าใจ 
ถาม:  เรื่องอะไรบ้างที่ไม่เข้าใจ 
ตอบ:  เรื่องท่ีไม่เข้าใจเพราะฟังภาษาไทยไม่ออกเลย 
ถาม:   ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยไหม  เช่นกิจกรรมอะไรบ้าง 
ตอบ:   เข้าทุกกิจกรรมเลย เช่น กิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ ไหว้คร ู
ถาม:   ในเรื่องของการปรับตัว การใช้ชีวิตและเรื่องการเรียน ปรึกษาใครครับ 
ตอบ:   ก็จะปรึกษาเพ่ือนและพ่อแม่ 
ถาม:  มีเพ่ือนคนไทยหรือเปล่า 
ตอบ:   มีประมาณ 2-3 คน 
ถาม:   เวลาปรึกษา จะปรึกษาทางโทรศัพท์หรือเจอกันแล้วพูดคุยกัน 
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ตอบ:   คุยทาง Facebook แล้วก็เจอหน้ากัน 
ถาม:   ที่พัก พักท่ีไหน 
ตอบ:   พักอยู่หอนอก 
ถาม:   พักกับใคร มีเพ่ือนอยู่ที่หอในไหมครับ 
ตอบ:   พักคนเดียวครับ ส่วนเพื่อนที่มาจากประเทศกัมพูชาพักอยู่หอในหมด 
ถาม:   รู้จักเพ่ือนที่มาจากกัมพูชาบ้างไหม 
ตอบ:   รู้จักครับ เราก็จะมีนัดเจอกัน พูดคุยกัน ติดต่อกันตลอด 
ถาม:   มีไปเที่ยวข้างนอกกันบ้างไหม 
ตอบ:   มีไปทานข้าวกันตอนเย็น 
ถาม:   เวลาไปทานข้าว ไปกับใครครับ 
ตอบ:   แล้วแต่วัน บางวันก็ไปกับเพ่ือนคนไทย บางวันก็ไปคนเดียว บางวันก็ไปกับเพ่ือนกัมพูชา 
ถาม:   เดินทางมาเรียนยังไง 
ตอบ:   มารถจักรยานยนต์ 
ถาม:   มีใบขับขีห่รือยังครับ 
ตอบ:   ยังไม่มีครับ เลยไม่กล้าขับออกไปไหน 
ถาม:   ดูทีวีบ่อยไหม ดูช่องไหน รายการอะไรบ้างครับ 
ตอบ:   ดูบ่อยครับ โดยเฉพาะช่อง 3  ชอบดูรายการข่าวตอนเช้าแล้วก็ดูละครหลังข่าวตอนเย็น 
ถาม:   เห็นว่าชอบฟังเพลงทุกวัน  ฟังเพลงของใครบ้าง 
ตอบ:   ชอบฟังเพลงของวงบอดี้แสลม วงแคลช ส่วนเพลงลูกทุ่งก็จะเป็นเพลงของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์  
และคาราบาว 
ถาม:   ดูภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้าง 
ตอบ:   ชอบดูเรื่องคู่กรรม เพราะชอบ ณเดชน์ คูกิมิยะ 
ถาม:   ดูในโรงภาพยนตร์หรือทางสื่อออนไลน์ 
ตอบ:   ดูทางสื่อออนไลน์ 
ถาม:   ทุกครั้งที่มาเจอเพ่ือนๆ ได้ไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกัน 
ตอบ:   เล่นฟุตบอล 
ถาม:   ช่วงแรกที่เครียด จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
ตอบ:   อยู่นิ่งๆ คิดหาทางออกว่าจะไปทางไหนดี  แล้วก็มีการไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ 
ถาม:   อาจารย์ท่านให้คําแนะนําอย่างไรบ้าง 
ตอบ:   ที่คุยกับอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องเรียนอย่างเดียว 
ถาม:   ค่าใช้จ่ายจะใช้เดือนละประมาณกี่บาท 
ตอบ:   ประมาณ  6,000 – 7,000 พันบาท  
ถาม:   คุณแม่เป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ 
ตอบ:   คุณแม่เป็นคนจัดการทั้งหมด รวมทั้งค่าเทอมด้วย 
ถาม:   ถ้ามีโอกาส อยากหาทํางานพิเศษไหม 
ตอบ:   อยากทําครับ เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณแม่ 
ถาม:   อยากจะเสนอแนะอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์
ผู้สอน 
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ตอบ:   อยากให้มหาวิทยาลัยรับและมีทุนให้กับนักศึกษาที่มาจากประเทศกัมพูชา  และอยากจะให้มี
การเปิดสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยตรง 
ถาม:   อยากให้มีกิจกรรมโดยตรงเฉพาะกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนไหม 
ตอบ:   ก็อยากจะให้มีครับ เพราะจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นครับ 
ถาม:   สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกเพ่ิมเติมไหม 
ตอบ:   ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่รับผมเข้ามาเรียน  แล้วก็
อยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เอาใจใส่ครับ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
7. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 7 (CS7, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2557) 
ถาม:   แรงจูงใจและเหตุผลที่อยากมาเมืองไทย 
ตอบ:   อยากเรียนต่อปริญญาโทและก็อยากเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย 
ถาม:   เรียนอยู่สาขาอะไร 
ตอบ:   เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ 
ถาม:   เรียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยใช่ไหม 
ตอบ:   ใช่คะ 
ถาม:   พอเรามาถึงที่นี่แล้ว  มันแตกต่างจากที่เราคิดไว้ไหม 
ตอบ:   แตกต่าง  
ถาม:   แตกต่างอย่างไรบ้าง  
ตอบ:   ยากในการพูดภาษาไทย และก็วิชาที่เคยเรียนมาเป็นเพียงวิชาเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่พอ
มาเรียนที่นี่มี IT เกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทําให้เนื้อหาที่เรียนมีความยากขึ้น รวมถึงอาจารย์ผู้สอน
พูดภาษาไทยด้วย 
ถาม:   เนื้อหาที่เรียนมีความยาก ง่ายอย่างไรบ้าง 
ตอบ:   ยากตรงที่อาจารย์พูดภาษาไทย ไม่พูดภาษาอังกฤษ 
ถาม:   ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เรียนที่อ่ืนมาแล้วกี่เดือน 
ตอบ:   เรียนภาษาไทยที่มหาสารคาม มาประมาณ  3 เดือน 
ถาม:   มาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก่ีเดือน 
ตอบ:   2  เดือน 
ถาม:   อยากเรียนภาษาไทยเพ่ิมไหม 
ตอบ:   อยากคะ เพราะเวลาอาจารย์สอนก็จะได้เข้าใจอาจารย์สอนได้ง่ายขึ้น  เพราะตอนนี้ฟัง
ภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง 
ถาม:   การเขียนและการอ่านภาษาไทยเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ:   ตอนที่เรียนอยู่ที่มหาสารคามก็ได้เรียนการเขียนและการอ่านอยู่ เลยพออ่านเขียนได้บ้าง แต่
พอมาเรียนที่นี่ไม่ได้เรียนเพ่ิม เลยทําให้จําไม่ได้ ส่วนการพูดก็จําได้นิดหน่อย เพราะได้พูดภาษาไทยแค่
อาทิตย์ละ 2 วันที่มีเรียน คือ เสาร์กับวันอาทิตย ์นอกนั้นก็จะพูดภาษากัมพูชา 
ถาม:   ก่อนที่จะมาเรียน ทราบหรือไม่ว่าจะต้องเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทย 
ตอบ:   ไม่ทราบเลยคะ   
ถาม:   อยากจะเปลี่ยนมาเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษไหม 
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ตอบ:   อยากเปลี่ยนอยู่แต่ไม่มีพ้ืนฐานในรายวิชาที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ  แต่ที่เลือกเรียนเกษตร
เพราะมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเกษตรมาเพียงแค่จะมีส่วนของ IT เพ่ิมเข้ามา แต่อยากให้อาจารย์ที่
คณะเกษตรสอนภาษาอังกฤษ 
ถาม:   ตอนนี้ในห้องเรียนมีนักศึกษาก่ีคน 
ตอบ:   ประมาณ  12  คน 
ถาม:   แล้วใน 12 คนนี้ สนิทกับใครมากที่สุด 
ตอบ:   ไม่มีเลยค่ะ เพราะในห้องเรียนไม่มีนักศึกษาที่มาจากประเทศกัมพูชาเลยไม่ได้สนิทกับใคร 
ถาม:   พอมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้น ได้ไปปรึกษากับใคร หรือมีหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์เข้ามา
ช่วยเหลือไหม 
ตอบ:   ก็มีเข้าพบอาจารย์ อาจารย์ท่านเรียกประชุมแล้ว 
ถาม:   เข้าพบอาจารย์ทั้งหมดก่ีคน 
ตอบ:   5 คน 
ถาม:   ความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าพบอาจารย์แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
ตอบ:   สบายใจขึ้น เพราะเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าจะต้องถามใคร ใครที่จะช่วยได้ และต้องเข้าพบ
หน่วยงานใด 
ถาม:   ได้เข้าปฐมนิเทศหรือเปล่า 
ตอบ:   ไม่ได้เข้า เพราะเพ่ิงมาจากมหาสารคามก็เลยไม่ได้เข้า 
ถาม:  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยไหม 
ตอบ:  ก็จะมีกิจกรรมที่คนกัมพูชามาท่ีมหาวิทยาลัย ก็ได้เข้าร่วมกับเขาด้วย 
ถาม:  เวลามีปัญหาปรึกษาใคร 
ตอบ:   ปรึกษาพ่ีคนเดียวคะ ปรึกษาทุกเรื่องเลย 
ถาม:   อยู่หอเดียวกันหรือเปล่า 
ตอบ:   อยู่หอเดียวกันแต่คนละห้อง 
ถาม:   ส่วนใหญ่เวลากินข้าว กินกับใคร 
ตอบ:   กินกับพีค่ะ 
ถาม:   พ่ีพาน้องไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหม 
ตอบ:   ได้ไปแล้วค่ะ แต่ไปก็ไม่มีอะไรที่อยากได้ เพราะของแพง ก็เลยไม่อยากไป  
ถาม:   ใช่เงินประมาณเดือนละเท่าไหร่ 
ตอบ:   เดือนละ 5,000 บาทต่อเดือน 
ถาม:   แล้วค่าเทอม ค่าที่พัก ทางมหาวิทยาลัยจ่ายให้ทั้งหมดเลยใช่ไหม 
ตอบ:   ใช่คะ เงิน 5,000 บาทต่อเดือนนี่คือค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ถาม:   เดินทางมาเรียนอย่างไร 
ตอบ:   รถสองแถวกับรถจักรยาน 
ถาม:   ดูทีวีบ้างไหน ดูช่องไหน 
ตอบ:   ดูละครเรื่อง คุณชายรัชชานนท์ 
ถาม:   ติดต่อกับคุณแม่ตลอดเลยใช่ไหม 
ตอบ:   ใช่คะ 
ถาม:   อยากจะฝากข้อเสนอแนะอะไรถึงอาจารย์และมหาวิทยาลัย 
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ตอบ:   อยากให้อาจารย์สอนภาษาไทยเพ่ิมอีก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการมาก เพราะในการเรียนอาจารย์
จะสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย เลยอยากเรียนภาษาไทยเพ่ิม ส่วนทางมหาวิทยาลัยอยากให้เพ่ิมค่าใช้จ่าย
ในการเรียน และส่งเงินให้ตรงตามเวลาเพราะได้เงินช้ามาก ไม่ตรงตามเวลา 
ถาม:  อยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมาในปีต่อๆไป อยากจะฝากอะไรถึงน้องไหม 
ตอบ:   อยากให้น้องๆ เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมก่อนที่จะได้มาเรียน และก็ตรวจสอบก่อนว่าหลักสูตรที่
จะมาเรียนเป็นหลักสูตรอะไร เพราะไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนตัวเอง 
ถาม:   ตอนนี้สบายใจขึ้นไหม ผ่อนคลายลงกว่าเดิมไหม 
ตอบ:   ยังไม่สบายใจ เพราะว่ายังฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง พอเวลามาเรียนก็เลยยังมีความกังวลอยู่ 
ถาม:   สอบเก็บคะแนนที่ผ่านมาทําได้ไหม 
ตอบ:   ก็ทําได้อยู่ค่ะ แต่ก็ยากพอสมควร 
ถาม:   ดังนั้นก็พอทราบไปบ้างแล้วนะ ว่าเราสามารถปรึกษาใครได้บ้าง 
ตอบ:   คะ ก็พอทราบบ้างแล้ว 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
 
8. นักศึกษากัมพูชาคนที่ 8 (CS8, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2557) 
ถาม:   อยากทราบเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจ ว่าทําไมถึงมาเรียนที่นี้ครับ 
ตอบ:   ผมเคยมาเมืองไทยมา ม.อุบลฯ มาอบรมผมคิดว่าที่นี้ดี เลยลองเข้าไปคุยกับอธิการบดีว่า
อยากมาเรียนที่นี้จะทําอย่างไร  เขาก็บอกว่าขอคิดดูก่อน หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ส่งรายชื่อไป
ว่าผมมาเรียนได้ ผมก็เลยตัดสินใจมาเรียน 
ถาม:   เรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ใช่ไหมครับ 
ตอบ:  ในตอนแรกที่ตัดสินใจมา ได้คุยกับทางมหาวิทยาลัยว่าจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์แต่เป็น
หลักสูตรภาษากัมพูชา ทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าจะเปิดสอน แต่พอมาเรียนแล้วไม่มีใครมาเรียนด้วย
เลย มีแต่ผมคนเดียว เขาเลยย้ายผมมาที่คณะเกษตรศาสตร์ เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหมดเลย 
ถาม:   ตอนนี้ใช้ทุนของตัวเองท้ังหมดเลยใช่ไหม 
ตอบ:   ใช่ครับ แต่ก่อนหน้านี้ 2 ปีครึ่งใช้ทุนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ถาม:   ใกล้จะเรียนจบหรือยังครับ 
ตอบ:   ยังครับ  
ถาม:   เมื่อมีปัญหาเรื่องการเรียนได้เข้าไปพบหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือที่จะปรึกษาหาทางออก
ของเรื่องนี้บ้างไหม 
ตอบ:   ในกรณีของผมเคยขอแล้ว ส่วนมากคนที่มาเรียนเขาต้องขอคะแนนแล้ว ถ้าคะแนนเราไม่ผ่าน
เขาก็ให้กลับแล้ว เขามาขอคะแนนผมหลายครั้ง ผมก็ตอบกลับไปว่าจะให้ผมเอาคะแนนมาจากไหน 
ในเมื่ออาจารย์ไม่สอนผม 
ถาม:   2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ก็อยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ไหม 
ตอบ:   ใช่ครับ 
ถาม:   ได้ปรึกษากับเพ่ือนๆไหม มีนักศึกษากัมพูชาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์เหมือนกัน 
ตอบ:   เรียนคณะเดียวกัน แต่เขาเรียนเป็นภาษาไทย เขาเลยไม่มีปัญหาอะไร 
ถาม:   ปัญหาที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม 
ตอบ:   ใช่ครับ ถ้าเขาสอนไม่ได้จะให้ผมมาทําไม 
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ถาม:   พอได้มาเรียนแล้ว เป็นอย่างท่ีคิดไว้ไหม 
ตอบ:  มันก็ยังไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ครับ  แต่จะรอดูไปเรื่อยๆ 
ถาม:  ก่อนที่จะมาเรียนที่เมืองไทย มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
ตอบ:   เตรียมตัวครับ ผมมาอบรม 1 เดือน  
ถาม:  อบรมเป็นภาษาไทยหรือเปล่า 
ตอบ:   อบรมทางโปรมแกรมอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ เขาอบรมดีมาก อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มี
ครบหมด แต่ที่ซีเน็ต พุทธสภาผมยังไม่มี 
ถาม:   เป็นหน่วยงานที่ทําอยู่ที่ประเทศกัมพูชาใช่ไหม 
ตอบ:   ครับ ผมเป็นหัวหน้าฝุายโปรแกรม ระบบอินเตอร์เน็ต แต่ที่สภาไม่มีคนเก่งทางด้านนี้ ผมเลย
มาเรียนเพื่อเพ่ิมความรู้ทางด้านนี้ ผมอยากเรียนเกี่ยวกับ Windows 
ถาม:   เวลามีปัญหา ปรึกษาใคร 
ตอบ:  เมื่อก่อนผมเคยปรึกษาเพ่ือน แต่เพ่ือนก็ไม่กล้าไปพูดกับอาจารย์ แล้วอาจารย์ก็ไม่สนใจ 
ถาม:  มีเพ่ือนสนิทไหม  ได้ลองคุยกับเขาบ้างหรือเปล่า 
ตอบ:   มีครับ ก็ได้พูดคุยกับเขา แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ 
ถาม:   เพ่ือนสนิทที่สุด เป็นคนชาติไหน 
ตอบ:   เป็นคนไทย 
ถาม:  เพ่ือนที่สนิทมีประมาณกี่คน 
ตอบ:   เมื่อก่อนมีหลายคน ประมาณ 3-4 คนแต่ตอนนี้เขาเรียนจบไปแล้ว 
ถาม:   ตอนที่เรียนด้วยกัน เพ่ือนคนไทยได้ช่วยในเรื่องชีวิตหรือการเรียนได้มากน้อยแค่ไหน 
ตอบ:   คือมีเพ่ือนอยู่แต่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
ถาม:  เรียนภาษาไทยเมื่อไหร่ 
ตอบ:  ผมไม่เคยเรียนภาษาไทยเลย 
ถาม:  แล้วทําไมสามารถสื่อสารได ้
ตอบ:   ผมมีเพ่ือนที่มาด้วยกัน ความจริงถ้ามาเรียนที่นี่เขาจะต้องสอนภาษาไทย แต่เขาไม่สอนเลย 
ผมไม่เคยได้เรียน 
ถาม:  ดังนั้นการเรียนของเราคือเรียนจากเพ่ือนคนไทย ละครไทย เพลงไทย ใช่ไหม 
ตอบ:  ครับ 
ถาม:  ดูช่องไหนบ้าง 
ตอบ:  ดูช่อง 3 ช่อง 7 ดูรายการตลก 
ถาม:  เช่นรายการอะไรบ้าง 
ตอบ:  รายการชิงร้อยชิงล้าน 
ถาม:  ฟังเพลงอะไรบ้างครับ 
ตอบ:   ทั้งเพลงลูกทุ่ง  เพลงสตริง ผมฟังได้หมดเลย 
ถาม:  ชอบเพลงแนวไหนเป็นพิเศษ 
ตอบ:  ชอบเพลงของ เดอะสตาร์ 
ถาม:  ชอบดูละครเรื่องไหน 
ตอบ:   เรื่อง รอยฝันตะวันเดือด 
ถาม:   เวลากินข้าว ส่วนใหญ่กินกับใคร 
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ตอบ:   เมื่อก่อนกินกับเพ่ือน แต่ 1 ปีนี้ไปคนเดียว 
ถาม:  ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง 
ตอบ:  ส่วนใหญ่ไปหน้ามหาลัย ในเมืองไม่ค่อยชอบไป 
ถาม:  ที่พัก พักอยู่ที่ไหน 
ตอบ:   เริ่มต้นทางมหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ อยู่ด้วยกัน 3 คน  เป็นคนประเทศลาว 2 คน แล้วก็ตัว
ผมเอง 
ถาม:   จําได้ไหมว่าคนลาวมีใครบ้าง 
ตอบ:  เขาเรียนจบไปแล้ว  
ถาม:  ค่าใช้จ่ายได้มาจากไหน หลังจากท่ีทุนหมดแล้ว 
ตอบ:  ทางบ้านส่งมาให้ 
ถาม:   อยากฝากข้อเสนอแนะไปยังอาจารย์ผู้สอน 
ตอบ:  อยากฝากให้อาจารย์ดูและนักศึกษามากกว่านี้ คนกัมพูชาหลายคนที่โดนในกรณีเดียวกันกับ
ผม มาถึงเรื่องของเพ่ือนอีกคน ถ้าผมไม่ไปคุยให้เขาก็ไม่ได้เรียน ถ้าอาจารย์ไม่เข้าสอนจะให้ทุนมา
ทําไม พอผมมาเรียนแล้วก็บอกว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เปิดสอนวิชานี้ ผมก็อยู่เฉยๆไป 1 เทอม พอเทอม
ต่อมาเขาก็พูดแบบนี้อีก แล้วอีกเรื่องที่อยากจะฝาก คือเรื่องเงินทุนของนักศึกษา ควรให้ตรงตามเวลา
ที่กําหนด เพราะเขาให้เงินไม่ตรงกําหนดเลย และให้ช้ามาก ถ้านักศึกษาบางคนที่เขามีเงินสํารองอยู่ก็
ไม่เป็นไรแต่บางคนทีไ่ม่มีเงินสํารอง เขาก็เดือดร้อน 
ถาม:  ทางด้านหน่วยงาน อยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตอบ:  ฝากถึงอาจารย์ที่ปรึกษา อยากให้สนใจนักศึกษามากกว่านี้ ควรชี้แจงเรื่องการสั่งงาน
นักศึกษาและกําหนดส่งงานให้ละเอียด เพราะถ้าอาจารย์ไม่สั่งงาน นักศึกษาก็ไม่รู้ว่าจะต้ องทําอะไร 
ในกรณีนี้ที่ผมเจอ สอนก็ไม่สอน งานก็ไม่สั่ง 
ถาม:  อยากฝากอะไรถึงน้องๆที่จะสมัครทุนมาเรียนที่นี่ไหม 
ตอบ:  ไม่มีอะไรอยากจะฝากครับ เพราะการที่เขาจะมาเรียนที่นี่ เขาก็ต้องมีการเตรียมตัวกันเองอยู่
แล้ว 
ถาม:  อยากจะแนะนําให้เขามาเรียนที่นี่ไหม  
ตอบ:   อยากจะแนะนํานะครับ มาเรียนที่นี่ได้ความรู้กว่าเรียนที่กัมพูชา เพราะว่าเรียนที่กัมพูชา 
ส่วนมากจะได้เรียนแต่ทฤษฎี แต่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้เรียนควบคู่กันทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ เพราะที่นี่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาเยอะ เราได้ลองปฏิบัติจริง ทําให้เมื่ อเรียนจบ
ออกไปแล้วได้ไปทํางาน เราจะสามารถทําได้ดี เพราะเราได้ความรู้ทั้งเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน
ไปครับ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือนะครับ 
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กลุ่มที่ 3 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาลาวและกัมพูชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 5 คน 
 
1. บุคลากรคนที่ 1 (S1, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม: ถ้าจะรับนักศึกษาทั้งลาวและกัมพูชา  ทางคณะมีการคัดเลือกอย่างไร   ในการรับนักศึกษา
เหล่านั้น 
ตอบ:     โดยปกติการที่จะรับก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขหลักสูตร เงื่อนไขที่ 1 เราจะดูว่า พ้ืนฐานสาขา
นักศึกษาที่จะมาเรียนเขาศึกษาจบในสาขาที่ตรงหรือว่ามีความสอดคล้องหรือเปล่า เราจะพิจารณา
ตรงนี้เป็นหลัก เงื่อนไขที่ 2 เรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าการดํารงชีพ   แต่โดยปกติจะมีทุนการศึกษาให้  ถ้า
ว่ากันจริงๆจะดูท่ีเงื่อนไขคุณสมบัติว่าเขาพร้อมจะมาเรียนหรือเปล่า 
ถาม:  แล้วเราได้เข้าไปคัดกับวิเทศสัมพันธ์ในการพัฒนาเด็กท่ีเข้ามาศึกษาแต่ละคนอย่างไรหรือไม่ 
ตอบ:    ที่ผ่านมายังไม่เคยได้เข้าไป   เพราะว่าในสาขาที่รับ แม้ว่าชื่อจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแต่
ว่าถ้าเกิดนักศึกษาจบมาไม่ได้ตรงสาขา ไม่ได้จบโดยตรง คือไม่ได้จบทาง IT หรือคอมพิวเตอร์แต่ว่า
อย่างน้อยมีพ้ืนความรู้ลงรายวิชาบางส่วน  เราก็จะดูผลการเรียนรายวิชานั้นเป็นหลัก  เพราะว่า
สาขาวิชานี้จริงๆรับหมดทุกสาขาที่จบมา ไม่ว่าจะเป็นจบมาทางเกษตรโดยตรง พัฒนาชนบท ทาง
พยาบาลศาสตร์ก็มีที่มาเรียน เทคนิคการแพทย์ก็มีมาเรียน  ทํางานอยู่มหาดไทยก็มี  คือจบมา
ทางด้านสายรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ก็สามารถมาเรียนได้  แต่ขอให้มีพ้ืนฐานทางด้าน IT สักเล็กน้อย  
เพราะว่าเราเน้นในส่วนของการสร้างหรือพัฒนา user  เราไม่ได้พัฒนา programmer คือให้ user 
สามารถที่จะมีความคิดเชื่อมโยงระหว่างงานที่เขาทําอยู่กับเครื่องมือทาง  IT จะไปช่วยให้งานของเขา
บรรลุตามเปูาหมาย  หรือว่าสร้างสายงานใหม่ขึ้นมาได้  ตัวหลักก็คือดูที่เฉพาะ ในด้านของผลการ
เรียนว่าเขาสามารถจะมาเรียนได้  ไม่จําเป็นต้องดีเลิศก็สามารถมาเรียนได้ 
ถาม:  แล้วพอเขาเข้ามาถึงที่มหาวิทยาลัยของเราแล้ว  อาจารย์มีบทบาทและหน้าที่อะไรในการดูแล
นักศึกษาเหล่านั้น 
ตอบ:  เบื้องต้น เจอกันในวันแรกก็เนื่องจากว่าไม่ได้ไปสัมภาษณ์  แต่ว่าจะกําหนดหรือดูคุณสมบัติ  
และจะคัดโดยที่จะขอความอนุเคราะห์ทางฝุายวิเทศฯของมหาวิทยาลัย  ในการที่จะสัมภาษณ์  ดูการ
เหมาะสมในเรื่องของบุคลิกภาพ  หรือว่าความที่เขาตั้งใจอยากจะมาเรียน  เพราะบางคนสมัครโดยที่
เป็นโควตาของประเทศเขาก็มีบางหน่วยงาน  บางคนคนก็ไม่อยากมาแต่โดนบังคับคราวนี้งานวิเทศฯก็
ได้อนุเคราะห์ ก็พอมาถึงแล้วก็จะมาผ่านกระบวนการบางอย่าง  เรื่องของการที่เขาจะต้องปรับพ้ืน
ความรู้  วิชาบางวิชาที่ทาง สกอ. กําหนดไว้  พอผ่านหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้ามาสู่กระบวนการของ
หลักสูตรหรือคณะ  ตรงนี้เราก็จะมาดูแลในส่วนของการอํานวยความสะดวกว่าเขามีที่พักหรือยัง  เขา
เดินทางโดยยานพาหนะตรงไหน  เขาติดขัดอะไรตรงไหน  จะพยายามทํากับว่าเขาเป็นเพ่ือนใหม่มา
หาเรา  ถ้าติดขัดอุปสรรคตรงไหนก็พยายามจัดหาให้ได้เท่าที่จะเป็นไปได้  แล้วจากนั้นก็จะมาดูใน
เรื่องของพ้ืนความรู้  ระหว่างที่พูดคุยก็จะขอแค่มีสอดแทรกคําถามไปบ้างก็จะเหมือนกับวัดความรู้เขา
ไปบ้างว่ามีทักษะหรือว่าเชาว์ในการที่จะเจาะตรงนั้นยังไง  ถ้าดูแล้วว่าเขายังขาดบางจุดอยู่  ก็อาจจะ
มีการติวหรือสอนเพ่ิมเติมอีก  หรือแนะนําให้เขาไป sit in ในบางวิชา  เพ่ือให้เขามีพ้ืนความรู้
บางอย่างขึ้นมา  และอย่างน้อยที่สุด เมื่อไป sit in เขาก็จะได้ทักษะในการฟังภาษาไทยมากขึ้น  ใน
การสื่อสารหรือโต้ตอบกันในเรื่องของการสนทนา   ตรงนั้นก็จะช่วยให้เขาสบายใจขึ้น  ไม่อึดอัดใน
เรื่องของการมาอยู่แล้ว ไม่มีใครพูดด้วย  แรกๆเหมือนกับเป็นการบังคับ  แต่พอเข้าไปนั่ง sit in มันก็
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จะมีเพ่ือนเกิดขึ้นมา  แล้วก็จะค่อยๆปรับตัวได้  ส่วนใหญ่ผู้ชายเราไม่ค่อยเป็นห่วง  เพราะว่าปรับตัว
เข้ากับเพือ่นชาวไทยหรือต่างชาติคนอ่ืนๆได้ แต่ผู้หญิงมักจะมปีัญหาในเรื่องของโรคคิดถึงบ้าน ก็อยู่ใน
นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของคณะที่ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ในหลักสูตร  เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในงานวิเทศสัมพันธ์  
หรือว่าเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆเขาก็จะคอยดูแลให้คําแนะนํา  หรืออาจารย์แนะนําให้ไปพูดคุยเพ่ือให้เกิด
ความคุ้นเคยกับระบบงานคณะ  เขาก็จะมีการติดต่อในเรื่องของงานวิชาการพอสมควรกับทางฝุาย
วิชาการ  ให้มีความคุ้นเคยกัน  แต่ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวได้ดีในเรื่องของความเป็นอยู่ไม่มีปัญหา  บางคน
ก็เคยมีที่ผ่านมาในเรื่องของความเป็นอยู่ไม่มีปัญหา  แต่มีปัญหาก็คือ  พ้ืนฐานแม้ว่าจะเรียนมามี  IT 
อยู่บ้างแต่พอเริ่มเข้าชั้นกลาง ชั้นสูงขึ้นไป ก็เริ่มเด็กถามว่ายากแล้ว แล้วก็จะมีปีที่แล้วมีอยู่คนหนึ่ง  
ตอนหลังขอโอนย้ายไปอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยว  คืออัธยาศัยเขาดีอยู่  แต่ว่า IT เขา
ไม่สามารถที่สูงกว่านี้ได้แล้วในความคิดของเขา จริงๆก็จะต้องใช้ความพยายามเยอะพอสมควร   ถ้า
เปรียบเทียบกับเพ่ือนแล้ว  เขาบอกว่าเขาไปในสาขาที่เขาถนัดอย่างนั้นดีกว่า  ทางเราก็ไม่ได้ขัดข้อง 
ถาม:  จริงๆแล้ว  หน้าที่นี้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์โดยตรงเปล่า  แล้วอาจารย์ดูแลในส่วน
ของวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ช่วยคณบดีของวิเทศสัมพันธ์ 
ตอบ:     ไม่ได้เป็น  ถ้าจะว่าไปแล้วจริงๆก็อาจจะเป็นโดยประสบการณ์  โดยเคยเป็นรองคณบดีฝุาย
วิชาการ  ฉะนั้นก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเด็กนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทุกหลักสูตร  
รวมถึงนักศึกษาระดับการศึกษาที่เป็นนักเรียนทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในศึกษา  พอหลังจากหมด
หน้าที่จากรองวิชาการไปแล้วก็เคยเป็นรองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษาอยู่ระยะหนึ่ง  เพราะฉะนั้น
เมื่อนักศึกษามาใหม่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหาร ก็มักจะเชิญขึ้นไปพูดคุยกัน ก็พอจะรู้ปัญหา
อุปสรรค ทว่าหน้าที่โดยตรงปัจจุบันขึ้นเป็นประธานหลักสูตร เพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาใหม่มาก็ยังจะ
ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา เราจะเป็นผู้ดูแลเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเข้ามา  ตั้งแต่
การอํานวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของการเบิกจ่ายทุน  แล้วเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา
ในระยะแรก  ก่อนจะได้อาจารย์ที่ปรึกษาตัวจริง   
ถาม:  แล้วตอนนี้อาจารย์ดูแลอยู่ก่ีคนที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศ  ที่เป็นที่ปรึกษา 
ตอบ:    มี 2 คน กัมพูชา 1 คน ลาว 1 คน ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ 
ถาม:  อยากให้อาจารย์ลองเปรียบเทียบว่าทั้งลาวและกัมพูชามีความเหมือนหรือต่างกันยังไง โดย
ธรรมชาติของเขา การเรียนรู้ การปรับตัว และการใช้ชีวิต 
ตอบ:     นักศึกษากัมพูชา โดยพวกรวมกัมพูชาในเรื่องของภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ  
มักจะไม่ค่อยมีปัญหา การสื่อสารค่อนข้างจะคล่องตัว รวมถึงการที่เขาไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเอง  
หลังจากท่ีเราแนะนําไปเขาไปได้เร็วกว่า นักศึกษาลาวนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล  ถ้าใครมีพ้ืนฐานภาษา
ดี  ก็สามารถที่จะเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว  และไปศึกษาด้วยตัวเองต่อได้มาก  แต่บางคนในเรื่อง
ของภาษาอาจจะไม่ดีนัก ก็ไล่เลี่ยกับนักศึกษาไทยนั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วสําหรับภาพรวมโดยทั่วไป  
ก็จะช้ากว่านิดหน่อย แต่ในเรื่องของความกระตือรือร้น ในการศึกษาค้นคว้าก็ไม่ต่างกันมาก   
ถาม:  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนพวกเขาไหมครับ เช่น ปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมที่ให้
เขามีส่วนร่วมหรือ CSR หรือทางวิชาการต่างๆ  
ตอบ:     มี ก็จะมีในส่วนของโครงการวิจัยการวิจัย  และส่วนในทางวิชาการที่ดําเนินการอยู่เป็นเรื่อง
ของการบริหารจัดการน้ํา  ซึ่งใช้เครื่องมือทาง IT ค่อนข้างเยอะ  เพราะฉะนั้นทั้ง 2 คนนี้ก็จะได้เข้ามา
ช่วย  เวลาเราไปจัดกระบวนการด้านการบรรยายหรือว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐของไทยเราก็จะให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่  เราก็จะอธิบายนําในภาพรวม เราก็จะเป็นคนที่คอยเช็ค
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แล้วก็อธิบาย  แล้วเขาก็มีทักษะในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยที่ใช้ได้  แล้วเขาก็ให้ความร่วมมือดี
ทุกๆอย่างเวลามีการร้องขออะไร 
ถาม:  กรณีท่ีเขามีปัญหา  เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาเข้ามาพบอาจารย์หรือไม่ ในรูปแบบใด 
ตอบ:    ก็มา ส่วนใหญ่จะเป็น แบบ face to face  แต่เนื่องจากว่าในบางช่วงเวลาผมมีภารกิจ  ผมก็
จะบอกว่าถ้ามีอะไรก็ออนไลน์เข้ามา  พอมีเวลาว่างก็จะเข้าไปเช็ค  เปิดรับทุกสื่อ  โทรศัพท์ส่วนใหญ่
จะเป็นแบบสั่น  ถึงเวลาก็ค่อยติดต่อกลับไป เปิดรับทุกช่องทาง 
ถาม:  ปัญหาส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษากับอาจารย์เป็นเรื่องอะไร  
ตอบ:    ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับว่า ถ้าเขาใช้จ่ายอะไรไป เขาก็จะมาถามว่าเอกสารตัวนี้ถูกต้อง
ไหม ควรต้องจัดการยังไง  ถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะทําการแก้ไขยังไง  ส่วนของวิชาการก็จะเข้ามาถามว่า
เขามีปัญหาอย่างนี้ๆ  ในกรณีที่ผมอธิบายได้ก็จะอธิบายไป   แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผมถนัดผมก็จะแนะนํา 
เขาไปตามข้ันตอนกระบวนการวิธีการที่จะได้ทางลัด  จากที่ไปอ่านหนังสือได้กระบวนการบางอย่างมา  
แต่ถ้าเป็นบางอย่างท่ีเป็นวิชาการท่ีผมไม่ถนัด ผมก็จะแนะนําให้ไปพบอาจารย์แต่ละท่าน  ซึ่งส่วนใหญ่
ก็จะเดินเจอกันอยู่แถวนี้ จะเป็นโซน ประมาณ 2-3 ท่าน หรือถ้าไม่เจออาจารย์ก็มีเข้าไปออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ต  อินเทอร์เน็ตมันก็มีส่วนที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ระหว่างที่จะไปรอพบอาจารย์  บางทีเขาไม่รู้
ว่าจะเข้าไปโดยใช้ keyword ตัวไหน มันก็จะมีปัญหาตรงที่ keyword ส่วนใหญ่ถ้าอยากรู้อะไรอย่าง
หนึ่ง  มันไม่ใช่ keyword เวลาค้นหาออกมามันไม่ออกหรือไม่ก็ออกมาแบบสับสน  ผมก็แนะนํา
วิธีการค้นหาข้อมูลหรือการเข้าไปหาแหล่งข้อมูล out line ที่ง่ายไม่ซับซ้อนเกินไป 
ถาม:  พอดีได้ข้อมูลมาว่ามีนักศึกษาที่ได้พ้นสภาพนักศึกษาไป อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ   
ตอบ:  มาเรียนเขาก็มีความตั้งใจ แต่เนื่องจากว่าเรียนแล้วเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจในศาสตร์หรือ
วิธีการในเชิงทฤษฎี คิดว่าไม่ใช่วิธีการสอน คิดว่าคงเป็นพื้นฐานของเขามา อาจจะเรียนมานานแล้วๆก็
ลืมแล้ว กว่าจะมาฟ้ืน เพราะที่ไม่ผ่านน่าจะเป็นวิชาเอกระดับปริญญาตรี  คือมาปูพ้ืนฐานใหม่  เสร็จ
แล้วเมื่อผลสอบออกมา  มันอยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่าไปไม่ไหว  ทางอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาก็
แนะนําว่าให้พักก่อนไหมหรือว่าจะกลับไป  ในที่สุดก็ผมก็ไม่ทราบกระบวนการว่าเป็นยังไง  ท้ายที่สุด
ก็ทําหนังสือส่งตัวกลับ  เพราะว่าเขาไปไม่ไหวอยู่ก็จะเสียเวลา คือเรื่องของสภาพแวดล้อมโอเค  แต่ติด
ตรงในเรื่องของวิชาการความรู้ของเขาเองเท่านั้น แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในสาขานี้  แม้แต่ตัว
นักศึกษาไทยเองก็ถือว่ายาก ฟังชื่อมันไม่ยากแต่มาเรียนจริงๆมันยาก   
ถาม:  ในเรื่องของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนักศึกษารุ่นต่อไปที่จะเข้ามารับทุนและมาเรียนที่ นี้หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้างครับ 
ตอบ:     ถ้าตามความคิดผมของผมจริงๆ ผมคิดว่าโดยกระบวนการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น
คณะหรือมหาวิทยาลัยอื่น  ผมคิดว่ากระบวนการหรือวิธีการ  ผมคิดว่าดีแล้ว  เพราะอย่างน้อยสุด คือ 
เราได้มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านเป็นความสัมพันธ์ที่ดี เราสามารถที่จะให้ทุนได้หรือเขาได้ทุนมา  
ส่วนเรื่องของวิชาการผมคิดว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร  แต่ปัญหาก็คือว่าผู้ที่เข้ามาเรียนหรือนักศึกษา
ที่เข้ามาผ่านกระบวนการ  ถ้าผ่านกระบวนการแบบตามระบบคิดว่าไม่มีปัญหา  เนื่องจากว่าที่ผ่านมา
บางทีรายชื่อเป็นตามระบบ  แต่ถึงเวลามาเรียนกลายเป็นเปลี่ยนตัวคนมา  แต่บอกได้โควตา เจอบ่อย  
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านก็จะเป็นตรงนี้   โดยเฉพาะที่มาจาก สปป.ลาว จากกัมพูชาไม่ค่อยมีปัญหา  
ประเทศอ่ืนผมไม่ได้มี contact หรือสัมผัสด้วย ดูแค่ 2 ประเทศ กัมพูชามายังไงก็จะไปอย่างงั้น
ค่อนข้างจะตรง แต่ สปป.ลาวก็จะมีเปลี่ยนตัว ไม่พร้อมพอถึงเวลาคนที่พร้อมก็จะกลายเป็นไม่พร้อม  
คนที่ไม่เคยเห็นชื่อเห็นตัวมาก่อนก็จะปรากฏขึ้นมา อาจารย์ในคณะก็จะมาดูว่า ตกลงคนนี้จบสาขา
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ไหนกันแน่  ดูใน Transcript วิชาเขาคละไปหมด พอจะเข้ามาเรียนระดับปริญญาโท จะเข้าสาขาไหน 
เขาก็ระบุ สมมุติว่าเขาอยากเรียนทางด้านปฐพีศาสตร์ แต่พอมาเรียนจริงๆเขาบอกเขาอยากเรียน
คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการที่ดิน แล้วก็มาหัวปั่นกันอยู่อาทิตย์หนึ่งว่าสาขาไหนจะรับไป เพราะใน
ระบบก็จะลงไปแล้วว่านักศึกษาคนนี้อยู่สาขานี้ คุณจะต้องทําให้ลงตัวในระบบ แต่ระบบทะเบียนก็จะ
ช่วยในส่วนนี้ ต่อมาก็จะดูว่านักศึกษาคนนี้ไปไหวไหมกับพ้ืนฐานที่เขามีอยู่ และถ้าเจอคนไม่ดื้อมาก
เกินไปก็พอจะบอกว่าคุณควรจะเรียนแบบนี้มากกว่าหรือลองดูตัวนี้ก่อนหรือถ้าวิชานี้ผ่านค่อยไปตัว
นั้น เราเปลี่ยนเขาได้ สรุปก็คือเป็นที่ตัวบุคคลที่เข้ามากระบวนการไม่น่าจะมีปัญหา ถ้ายังมีให้คุณอยู่ก็
เป็นสิ่งที่ดี ถ้ายังจะมีต่อ 
ถาม:  นักศึกษาอยากเสนอแนะในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในห้องแล็บ ซึ่งบางเครื่องบางอย่างมันเป็น
เครื่องที่ใช้งานยาก แต่ว่าไม่ค่อยมีการดูแลหรือว่าให้คําแนะนําของการใช้เครื่องของห้องแล็บในทาง IT 
ซ่ึงอาจารย์ว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรและจะจัดการอย่างไร  
ตอบ:   ถ้าเครื่องมือที่ยากผมคิดว่าเป็นแล็บในทาง IT ซึ่งคนที่ทํางานเป็นจริงๆก็จะมีเฉพาะอาจารย์ที่
เฉพาะเครื่อง คนอ่ืนเขาไม่อยากไปยุ่งด้วย ก็จะมีห้องไอโซโทปอยู่ห้องหนึ่ง  ซึ่งก็จะมีอาจารย์ดูแลอยู่ 
4 คน  แต่ว่าคนที่เชี่ยวชาญจริงๆ จะมีแค่คนเดียว  ส่วนเจ้าหน้าที่จะเป็นแค่บริการทั่วไป  ในเรื่องของ
การเตรียมของ เตรียมสารเคมีให้ เจ้าหน้าที่ไม่อยากแตะเครื่องเลย คือถ้าเขาอยากเรียนรู้ต้องคุยกับ 
adviser เพราะว่า adviser จะเป็นคนนั่งโดยตรงเลย จะต้องเป็น adviser เท่านั้นและผู้เชี่ยวชาญ
สําหรับเครื่องนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งบางครั้ง adviser อาจจะไม่ได้ถึงกับไปแนะนําเขาตลอดอาจจะมีคํา
ชี้แนะให้อยู่ อาจารย์อาจจะมีอธิบายไปเพียงบางส่วนและมันก็เป็น อาจารย์ก็คาดหวังว่านักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแล้วนักศึกษาควรศึกษาด้วยตนเอง ไม่ใช่มาจ้ําจี้จ้ําไชเด็ก นี้คืออีกจุดหนึ่ง   
นักศึกษาต่างประเทศส่วนใหญ่เริ่มต้นมาก็จะเป็นคล้ายๆเด็กมาเริ่มใหม่คล้ายเด็กปริญญาตรี คือไม่ใช่
ศึกษาแต่เขาต้องการที่จะมาเรียน เพราะฉะนั้นพออาจารย์ไม่สอนเขา พออาจารย์บอกว่าไปอ่าน
หนังสือเล่มนี้ เขาก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าทําไมไม่สอนเขา ผมก็จะอธิบายว่าตอนนี้ระดับของคุณมัน
อัพขึ้นมาถึงตรงนี้แล้ว คุณเป็นผู้ที่จะต้องศึกษา จริงๆปริญญาตรีก็เป็นผู้ที่จะต้องศึกษาอยู่แล้วไม่ใช่
นักเรียน และเครื่องบางเครื่องที่ผมนึกออกตอนนี้ จะมีเครื่องที่เป็นทางด้านไอโซโทปก็คือหาพวก
วิเคราะห์ ซ่ึงสารเคมีแต่ละตัวเป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้น ไม่มีใครอยากไปแตะ เพราะนั้น Technician ก็
ไม่ค่อยอยากไปยุ่ง เครื่องราคาแพงอาจารย์บางคนก็ห่วงก็เห็นว่าประการที่หนึ่งอาจจะหวง แต่ถ้าเขา
อยากรู้จริงๆหรือเขาต้องทําจริงๆ มันก็ต้องเพ่ิมทักษะหรือทํายังไงให้เพ่ิมทักษะเขาได้   ถ้าเขาสามารถ
ที่จะเรียนรู้ได้ ต่อไป adviser ก็จะสอนให้เขา ประการที่สอง ที่จะแพงผมว่ามันมีหลักล้านอยู่ไม่กี่ตัว 
แต่ไอโซโทปนี่มันหลายสิบล้านอยู่ น่าจะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบบ เพราะตอนหลังเราก็ไม่ซื้อเครื่องที่มี
อะไรซับซ้อนมากๆ แค่เรารู้หลักการแล้วก็ไปจ้างแล็บ ข้างนอกทําถูกกว่าเราไม่ต้องมาทําเอง 
ถาม:  นักศึกษาบอกว่าเขาภูมิใจที่ได้เรียนที่นี้ วิชาการของเราเข้มข้นมาก กว่าจะผ่านไปได้ยากจริงๆ 
ตอบ:   แต่บางครั้งเราพยายามสอนแบบนักเรียน แต่ที่คณะอาจจะแปลกตรงที่ถ้านักศึกษาไม่ถึงตรง
นี้  เราก็จะให้นักศึกษาพิจารณาดูว่าจะลองต่อไหมหรือไปเรียนที่อ่ืนก็ได้ซึ่งอาจจะง่ายกว่า  จบง่ายกว่า  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเขาอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่าแต่อาจจะจบง่ายกว่า แต่ของเราก็คือถ้าจบแล้วคุณภาพ
คุณต้องแบบนี้ ต้องให้ได้มาตรฐานที่เราตั้งไว้ เราตั้งรับ 10 คน มีมาคนเดียวหรือไม่มีเราไม่ได้แคร์ เรา
ต้องการให้มนีักวิชาการท่ีจบไปแล้ว ไม่ใช้เป็นมีชื่อเสียง คือมาเรียนแล้วต้องมาเรียนรู้มาศึกษาจริงๆไม่
มีนักศึกษาไม่เป็นไร ก็สอนปริญญาตรีให้ได้แบบนี้คือแบบในวุฒิปริญญาตรี  แต่ถ้ามีนักศึกษามาก็จะ
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เข้มไปอีกระดับหนึ่ง  นักศึกษามาส่วนใหญ่อาจจะบ่นว่ายาก หรือทําไมเราไม่สอนแบบนักเรียน แต่เรา
ก็คิดว่าเขาเป็นนักศึกษาแล้ว 
ถาม:  แล้วเรื่องภาษาไทยละครับ มีนักศึกษาเสนอแนะมาว่าให้เปิดสอนเขาสัก 1 ปี หรือควบคู่กัน
ไป  อาจารย์มองว่าความสามารถในการใช้ภาษาไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักศึกษาลาวกับกัมพูชา
เป็นอย่างไร 
ตอบ:    กัมพูชาส่วนใหญ่จะเขียนยังไม่ได้ แต่ว่าเขาจะไม่หนักมาก เขาจะมีแต่สาระ ภาพรวมจริงๆ คํา
บางคําเขาจะเขียนโดยที่สะกดผิดบ้างนิดหน่อย แต่ผมว่าก็โอเค  ผมศึกษาได้ขนาดนี้ ยังเขียนภาษาเขา
ไม่ได้ แต่ผมพออ่านได้ มีนักศึกษากัมพูชาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เขียนมาครบทุกบท แต่เป็นหลักสูตร
ภาษาไทย แต่ให้เขาเลือกว่าจะใช้ภาษาไหน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ใช้ภาษาต่างประเทศ  
ตอนนี้ก็มีแคไ่ทยกับอังกฤษ ยังไม่ได้ภาษาอ่ืน ถ้าคนไหนคิดว่าอยากจะเรียนรู้เพ่ิมเติม ก็ใช้เวลาที่เขามี
อยู่ซึ่งเขามีเหลือเฟืออยู่แล้ว นอกเหนือจากค้นคว้าศึกษาค้นคว้าแล้วมาเขียน short work บางคนก็มี
เยอะ เพราะฉะนั้นเวลาเขาก็จะเยอะ เขาสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ sit in หรือแม้แต่ผมคิดว่า
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราโดยเฉพาะศิลปศาสตร์ ผมคิดว่าใจกว้างให้เด็กไปนั่ง sit in โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนก็ได้ถ้าเขาอยากได้ความรู้จริงๆ เพียงแค่บอกอาจารย์เหมือนวิชาผมใครอยากมาก็มาคณะ
อ่ืนก็มาได้ มาลองนั่งดูก่อนก็ได้  ไม่ต้องลงทะเบียนถ้าจะเอาความรู้มาเลยไม่ได้ว่ากันไม่ได้เก็บตังค์  
ความรู้ไม่จําเป็นต้องมาจ่ายตังค์ ขอให้ตั้งใจจริง ถ้า Feed back มาอย่างนี้  แนะนําว่าเขาสามารถที่
จะไปลงทะเบียนแบบ sit in หรือขอแค่นั่งเรียนรู้กับอาจารย์ก็น่าจะได้ เพราะคิดว่าอาจารย์ใจกว้างพอ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับ 
 
2. บุคลากรคนที่ 2 (S2, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม: ถ้าจะรับนักศึกษาท้ังลาวกับกัมพูชา  มีกระบวนการอย่างไร  ในการรับนักศึกษาเหล่านั้น 
ตอบ: เริ่มต้นถ้าอย่างกมัพูชาเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้  ตอนที่เราจะรับมาเรียน  เพราะว่าเรายังไม่มี
หลักสูตรอินเตอร์ เราก็จะสัมภาษณ์ดูพ้ืนภาษาไทยว่าได้ไหม  แล้วก็ดู พ้ืนฐานทางวิศวะ ทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เขาต้องรู้ในการเรียนวิศวะ  โดยปกติถ้าเป็นทุน ส่วนมากอย่างทุนสมเด็จ
พระเทพฯที่ผ่านมา  ก็จะมีช่วงเวลาให้นักศึกษามาเรียนภาษาไทยก่อนอยู่แล้ว ประมาณ 3 เดือน ซึ่ ง
จากนักศึกษาที่เคยมาเรียน เขาเรียนภาษาไทย 3 เดือน ตอนที่สัมภาษณ์มาไม่มีพ้ืนภาษาไทยเลย  
แล้วพัฒนาการค่อนข้างดีสื่อสารภาษาไทยได้  ก็เลยคิดว่าตอนนี้ถ้าเราจะรับนักศึกษาต่างชาติเข้ ามา  
เราต้องมาวางแผนกับคณะว่า ทางคณะจะมีการให้นักศึกษามาเรียนคอร์ส ภาษาไทยก่อนหรือเปล่า  
ถ้ามีมาเรียนภาษาไทยก่อนเราอาจไม่ต้องระบุตั้งแต่แรก เพราะว่าเขาจะปรับตัวได้ตั้งแต่แรก แต่ถ้า
เกิดว่าทางคณะบอกว่าให้มาเข้าเลยก็อาจจะต้องดูภาษาไทยก่อนด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ที่แผน
ของคณะ เราอาจจะต้องมาคุยกัน 
ถาม: นักศึกษามีท้ังที่เรียนตรีและโท สาขาอะไรบ้างครับ 
ตอบ: มีโยธา อันนี้เนื่องจากสาขาจะเป็นคนดูแล  ทางส่วนกลางจะไม่ได้ดูแลเท่าไหร่  แต่เวลามี
เรื่องอะไรก็จะผ่านเราเข้ามา  ซึ่งดูแล้วปกตินักศึกษาลาวจะไม่ค่อยมีปัญหา  ก็จะร่วมกิจกรรมเยอะอยู่  
อย่างเช่นกีฬามหาวิทยาลัย  เขาจะชอบไป  เขาจะชอบร่วมกับงานเหล่านี้ตลอด จะเป็นสาขา
สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็จะไปร่วม   
ถาม: จะมีอีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มาผ่านทุนแต่ว่ามาด้วยตัวเองเลย อาจารย์ได้มีโอกาสคุยกับเขาหรือ
เปล่าครับ 
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ตอบ:    มี นักศึกษากัมพูชา คนนั้นเราไม่ได้อะไรกับเขาเลย  เพราะว่าปกติ เขาจะต้องมารับเงินทุก
เดือน เราก็จะเจอจะคุยทีนี้เราก็จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้เขาไว้เป็นส่วนตัว แต่ที่นี้คนที่เขามา
ต่างหาก เรายังไม่มีโอกาสได้อะไรกับเขา แต่คิดว่าในอนาคตคงจะต้องวางแผนไว้  ถ้าเรามีนักศึกษา
ต่างชาติเข้ามาเยอะๆ คงจะต้องเรียกมาคุยอะไรยังนี้ในการช่วยเขาปรับตัว  คือเหตุของเขา  เขาเคย
เรียนอยู่ที่วิทยาเขตมุกดาหารมาก่อนแล้ว ก็เหมือนกับว่าเขาปรับตัวเป็นปีมาก่อนแล้ว  เหมือนเด็กเก่า
แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไร ส่วนอีกคนเขาเพ่ิงมาก็เลยต้องดูเขาหน่อย ตอนแรกมาก็จะต้องให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเขาพาไปซื้อชุดอะไรต่างๆนานา ไปแนะนําที่ต่างๆ  แล้วก็ดูว่าเขาจะปรับตัวได้เร็ว  
เนื่องจากว่านักศึกษากัมพูชาที่นี้จะมีหลายคนมีเยอะ  เขาก็จะรู้จักเพ่ือนๆเขา ว่าเขามา  เพราะว่าช่วง
ที่เมื่อกี้มาแลกเปลี่ยน นักศึกษากัมพูชาก็รู้จักกันเยอะ เขารวมกลุ่มกันได้ดี   
ถาม: ตอนที่เขามีปัญหาต่างๆ เขาใช้ช่องทางไหนมาหาอาจารย์  
ตอบ:    ปกติจะมารับเงินทุกเดือน เราก็บอกเขาว่ามาปรึกษาได้นะเวลามีปัญหาอะไร โดยปกติจะเป็น
คนไม่ค่อยมาปรึกษา เขาอาจจะคล้ายเด็กไทยที่จะไม่ค่อยปรึกษาอาจารย์ แต่ว่าเราอาจจะมีตอนแรกที่
เคยได้ยินจากเพ่ือนเขาว่า แล้วก็หัวหน้าภาค เพราะว่าเราก็ให้หัวหน้าภาคดูแลด้วย ที่จะบอกว่า ตอน
แรกนักศึกษาอาจจะต้องซื้อโน้น ซื้อนี้ แต่มันมีปัญหาที่ตังค์เขาออกช้า เขาก็จะปรึกษาหัวหน้าภาค  
ทางหัวหน้าภาคก็จะมาบอกเราอีกที เราก็เลยเร่งให้ แล้วก็ดําเนินการ  แต่รู้สึกว่าเขาจะยังไม่ค่อยที่จะ
กล้ามาปรึกษากับทางส่วนกลางของคณะ  อาจจะเกรงๆ แต่เราก็พยายามบอกให้เขามา ให้เบอร์โทร 
ให้อะไรทุกอย่าง  แต่เขาก็มีช่องทางที่ใกล้กว่า เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาที่สาขากําหนดไว้ให้ แล้วก็
หัวหน้าภาคที่เรากําหนดไว้ให้ แล้วก็พวกเพ่ือนๆที่เราให้เป็น บัดดี้ด้วยกันที่ร่วมกิจกรรมอินเตอร์ 
ส่วนมากเขาจะปรึกษาคนพวกนั้นก่อน แล้วจะมาเราถึงจะรู้  
ถาม: ถ้าจะสรุปหน้าที่ของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับ 
ตอบ:    ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้ามา แล้วก็การที่เราจะมอบหมายให้กับทางสาขาที่จะ
ดูแลนักศึกษา คนใกล้ชิดจริงๆน่าจะเป็นสาขา แล้วก็เราจะดูแลเรื่องการอํานวยความสะดวกต่างๆให้
ทุกอย่าง แต่คนที่ใกล้ชิดกับเด็กจริงๆจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เรามอบหมายให้ ที่อาจจะกินข้าวกับ
เด็กไปโน้นไปนี้แต่ทางส่วนกลางจะเป็นเหมือนศูนย์กลางที่เป็นอํานวยความสะดวกด้านต่างๆหรือจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กสาขาต่างๆ   
ถาม: เกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เกณฑ์อะไรครับ 
ตอบ:   ดูแลตามความเหมาะสมเฉพาะด้าน เช่น ถ้าอยากเรียนเครื่องกลก็จะให้อาจารย์ในสาขา
เครื่องกล ก็ดูความสมัครใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขาอยากจะดูแล หมายถึงว่า ดูว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
มีเวลาพอไหมที่จะดูแลว่าจะมีความสามารถด้านภาษาที่จะสื่อสารกับนักศึกษาได้ดี แล้วก็จะมีเกณฑ์ที่
ทางภาคตั้งข้ึนมา 
ถาม: เปูาหมายหลักๆอะไรบ้างในการที่จะดึงพวกเขาเข้ามา ให้เขาเข้ามาเรียนที่นี่ ทางคณะมีเปูา
หมายความหรือความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 
ตอบ:    เปูาหมายหลักคือ 1.เราต้องการที่จะขยายฐาน ฐานศิษย์เก่า อย่างน้อยที่เข้ามาเมื่อเขาจบไป
แล้วเขาก็จะกลายเป็นศิษย์เก่าของเรา ฐานศิษย์เก่าเราก็จะมี นอกจากนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไป  
เขาก็กลับไปทํางาน เขาสามารถที่จะไปทํางานในบริษัทของประเทศไทยที่ไปเปิดที่นั้นได้  มันก็จะเป็น
การช่วยเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง เขาสามารถที่จะทําบริษัทคนไทยได้แล้วเขาก็จะคุ้นเคยกับคนไทยก็จะเป็น
อีกด้านหนึ่ง  นอกจากนั้นยังทําให้มหาวิทยาลัยเราเป็นสากลมากขึ้น  ถ้าเกิดเราสามารถให้เด็ก
ต่างชาติเข้ามาจากหลายๆที่  เพราะฉะนั้นระดับความเป็น international มันจะสูงขึ้น เพราะฉะนั้น
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เราจะแข่งขันกับประเทศในอาเซียนได้  ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะอยู่อย่างนั้น ที่อ่ืนอาจจะไป
ไกลแล้วแต่เรายังอยู่ที่เก่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างเพ่ือให้มันเป็นอินเตอร์   
ถาม: อยากให้อาจารย์สะท้อนภาพรวมนักศึกษาลาวกับกัมพูชาในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
ครับ 
ตอบ:     ถ้าเป็นกัมพูชา นักศึกษาที่ในขณะนี้ที่มาที่เรา เนื่องจากว่าเราคัดเป็นเด็กทุนมา เด็กเขาจะ
เดิมมีความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษเขาก็จะดีกว่าเด็กไทยเรา แล้วเขาก็มี
ความขยัน มุมานะเหล่านี้  เพราะฉะนั้นเด็กที่เราได้มาจะเป็นเด็กค่อนข้างดี  ก็เลยทําให้ส่วนมากเขา
จะประสบความสําเร็จ  ก็คือสอบได้คะแนนหรือว่าจบมีคุณภาพค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้น แต่ในอนาคต
ถ้าเราจะรับต่อไปเราก็ต้องมีการตั้งเกณฑ์ว่า นักศึกษาต้องสอบผ่านอะไรบ้าง ถึงจะเข้ามาได้  โดยรวม
ที่เห็นนักศึกษากัมพูชา เขามีความนอบน้อมเหมือนกับเด็กไทยเรา แล้วเขาก็ friendly เหมือนเขารู้สึก
ดีที่ได้มาเรียนประเทศไทย เหมือนเขามองว่าไทยดีกว่าประเทศเขา เขารู้สึกดีที่มาเรียนที่เมืองไทย 
นักศึกษาลาว เขาพูดใกล้เคียงกับเรา ภาพรวมดูเหมือนความแตกต่างมันน้อยกว่ากัมพูชามาที่ไทย  
การปรับตัวอะไรเหมือนเขาไม่ต้องปรับเพราะเขาดูเหมือนเด็กไทยเลย เพราะเหมือนไม่ต้องปรับ 
เพราะพูดอีสานพูดไทยกันได้สบาย เพราะฉะนั้นความแตกต่างกัมพูชาจะเยอะกว่าที่ต้องปรับตัว และ
เรียนรู้ เพราะฉะนั้นนักศึกษาลาวก็อาจจะมีความมุมานะอยู่  แต่ถ้าเทียบกับกัมพูชาเขาคิดว่ากัมพูชา
จะดูเยอะกว่า เหมือนจะต้องปรับตัวเยอะกว่า เพราะต้องแข่งขันต้องเรียนภาษา เขาต้องมุ่งมั่น 
เพราะฉะนั้นกัมพูชาจะว่าเขา active เขามุ่งมั่น แต่ลาวเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาเขาได้ทุน ระดับการ
เรียนเขาก็โอเค ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่การปรับตัวของเขาจะไม่เท่าเด็กกัมพูชา  
ถาม: อยากให้อาจารย์เสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเทศสัมพันธ์ หรือจะเป็น
มหาวิทยาลัยของเรา ผู้ให้ทุน หรือกระท่ังตัวของนักศึกษาเอง 
ตอบ:     ถ้าเกิดในแง่ของมหาวิทยาลัยตอนนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ คล้ายว่าระบบเราอาจจะยังตั้งไว้ไม่
ค่อยดีเท่าไหร่ อย่างเช่นนักศึกษากัมพูชาคนนี้ ที่เข้ามาก็ในการที่นักศึกษาจะไปรายงานตัวโน้นนี่  
นักศึกษาจะต้องไปทํา process แบบเด็กไทยอะไรสักอย่างอย่างนี้  ความจริงน่าจะมีช่องให้เด็กพวกนี้
เด็กต่างชาติที่เข้ามาพิเศษง่ายๆ เพราะว่าตอนแรกที่เข้าเขาไม่รู้ อิโหน่อิเหน่ ทีนี้เราก็เลยต้องให้คนนี้
คนนี้พาไป เช่น รุ่นพ่ีพาเขาไป จุดไหนเป็นจุดไหนบ้าง เนื่องจากปูายบางที่ เราก็ไม่มีภาษาอังกฤษ ก็
ควรจะเป็นภาษาอังกฤษให้มันอินเตอร์ข้ึน ตรงก็น่าจะเซตให้มันเป็นระบบ อันนี้ในแง่ของมหาวิทยาลัย 
ระบบของมหาวิทยาลัยที่ควรจะช่วยในเรื่องทุน ก็คงจะต้องเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่านี้ แล้วก็เรื่องภาษา  
อย่างเช่นเรารับนักศึกษามา เราจะให้เด็กเรียนภาษาไทยก่อนนะ 3 เดือน เป็นเกณฑ์ขึ้นมาชัดๆ ถ้าเกิด
ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนตรงนี้ได้  ถ้าเกิดเด็กต่างชาติมาปฺุบ ให้เรียนภาษาไทยก่อน 3 เดือน 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนตรงนี้ให้  ทีนี้ทุกคนที่เข้ามาเราก็ไม่ต้องห่วงภาษาไทย คือยังไงเราก็ได้เด็กที่ถึง
เขาจะไม่เก่งแต่เขาก็มาเรียนตรงนี้ได้เลย ทางคณะก็จะได้ไม่ต้องมาเตรียมตรงนี้ 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับ 
 
3. บุคลากรคนที่ 3 (S3, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2557) 
ถาม: กระบวนการรับนักศึกษาใหม่เข้ามา โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาทุนของลาวและ
กัมพูชาเป็นอย่างไรครับ 
ตอบ:   เอาทั้งสองประเทศ กัมพูชาตอนนี้มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีคนเดียว ซึ่งอยู่ ป.ตรี เป็นนักศึกษา
ทุนตัวเอง ส่วนที่เหลือก็จะมี ป.ตรี 1 คน ส่วนที่เหลือเป็น ป.โท เป็นนักศึกษาในโครงการของสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือกัมพูชา ด้านการศึกษา 
กระบวนการที่ได้ของคนแรก ไม่รู้ว่าเขามายังไง เด็กคนนั้นเขาอาจจะมา เหมือนกับได้ยินข่าวมาว่าเขา
เคยไปเรียนที่มุกดาหารมาก่อน เขาอาจจะติดต่องานรับเข้ากันเอง ถ้าหากอยากได้ข้อมูลเชิงลึกก็ต้อง
ไปถามงานรับเข้าว่าเด็กต่างชาติพวกนี้เขามีวิธีการมาอย่างไร เริ่มจากกระบวนการที่ทางกรมราชองค์
รักษ์ก็จะทําหนังสือมหาวิทยาลัยว่า ปีนี้มีความต้องการทุนจากทางฝุายรัฐบาลกัมพูชา ในระดับไหน 
สาขาไหน จํานวนกี่ทุน เพราะงั้นให้เราพิจารณาว่าเราจะสนใจจะทูลเกล้าฯถวาย ไหม คือแล้วแต่เรา 
ขึ้นมหาวิทยาลัยไปก็ชัดเจน เพราะค่าเทอมก็ต้องเป็นของคณะเรา เพราะงั้นสิ่งที่เราทํามาตลอด เรา
จะสอบถามไปยังคณะต่างๆ ว่านี้คือความต้องการของเขาใช่ไหม ตามภายใต้โครงการของพระองค์
ท่านคณะไหนสนใจที่จะทูลเกล้าฯ หรือเปล่า เพราะงั้นถ้าสนใจสิ่งที่คุณรับผิดชอบมีดังต่อไปนี้นะ สิ่งที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบมีดังต่อไปนี้นะ แล้วคณะจะแจ้งความประสงค์มา พอแจ้งความประสงค์ปฺุบ 
เขาจะให้เราไปคัดเด็กเองเลยที่กัมพูชา โดยที่ทางกรมราชองค์รักษ์จัดสอบร่วมกับกระทรวงเขา 
ข้อสอบ ป. ตรี ก็จะแบบหนึ่ง ข้อสอบ ป.โท ก็จะแบบหนึ่ ง โดยที่คนออกข้อสอบหลักๆก็จะเป็น ม. 
บูรพา เพราะว่าเขาทํามานาน เพราะว่า ม.บูรพา จะเป็นคนออกข้อสอบวิชาหลักทั้งหมด อย่างเช่น 
ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ส่วน ป.โท จะสอบวิชาเอกภาพต่างๆ พอเขาผ่านข้อเขียนมาแล้วปฺุบ 
กรรมการหลักสูตรที่ไปสัมภาษณ์แต่ละหลักสูตร เพราะว่าเด็กปีนี้ วิศวะเขาแจ้งความประสงค์มา คณะ
เกษตรแจ้งมา คณะศิลปศาสตร์แจ้งมาก็ไปกันหมด ก็ไปคัดเอาเลย ไปสัมภาษณ์เด็กเอาเองแล้วคุณก็
เป็นคนตัดสินเองว่า คนที่สมัครเรียนสาขาคุณ คุณคิดว่าเขาจะเรียนได้หรือเปล่า ก็จะเป็นการคัดเลือก
ตรงนี้มา นี่คือกระบวนการของเด็กกลุ่มนี้ ส่วนของลาวที่เรามีอยู่ตอนนี้ 100 % เป็นทุนของกระทรวง
การต่างประเทศทั้งหมดท่ีไปให้กับลาว กระบวนการก็คือ กระบวนกระทรวงการต่างประเทศ ก็จะถาม
เรามาว่าหลักสูตรเราใช้เวลาเรียนกี่ปี เราส่งข้อมูลไปให้เขา แล้วเงื่อนไขในการรับเด็กเข้ามามีหลักฐาน
ยังไงบ้าง เขาก็จะไปจัดการคัดในเบื้องต้นมาให้เรา แล้วเขาก็จะส่งใบสมัครทั้งหมดมาให้ ส่งไปที่สาขา
ที่เก่ียวข้องพิจารณาว่าทําได้ไหม เพราะงั้นกลุ่มนี้ก็จะมาแบบนี้ ร่วมกับ สพร. ก็คือ สํานักความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ   
ถาม: ทั้งลาวและกัมพูชามีเงื่อนไขไหมว่าต้องเรียนภาษาไทยได้ หรือพูดได้อ่านเขียนระดับไหน  
ตอบ:  อ่านเขียนระดับไหนใช่ไหม งั้นเอาของ สพร. ก่อน ของ สพร. ชัดเจนว่าหลักสูตรที่มาเรียน
จะต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น เพราะเขาต้องการสร้างความเข้าใจระหว่างเรากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพราะงั้นเงื่อนไขของเขาคือ 1. ต้องเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  2.ห้ามไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศเด็ดขาด คือทําอะไรต้องอยู่ในเมืองไทยอย่างเดียว คราวนี้เรื่องระดับภาษาไทยนี่ ก็ขึ้นอยู่
กับหลักสูตรว่าดูแล้วคิดว่าไหวหรือเปล่า แต่ว่า สพร. จะมีการเตรียมความพร้อมให้ เช่น สมมุติว่า
เทอมนี้ เปิดเรียน กรกฏาคม สิงหาคม เด็กมาตั้งแต่มีนาแล้ว มาเรียนภาษาไทย โดย สพร. จะให้
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายนี่แหละ เป็นคนอบรมให้ ปีที่ผ่านมาไปที่ ม.ขอนแก่น  ก่อนหน้านี้เคยไปที่ 
มศว. เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  ก่อนหน้านี้เคยให้เราสอนเอง คือให้หลักสูตรภาษาไทยสอน  เฉพาะคน
ที่จะมาเรียน ม.อุบลฯ แล้วพอตอนหลังเขารู้สึกการจัดแบบนี้มันเป็นเบี้ยหัวแตก  ต่อมาเขาก็เลยจัด
รวมเลย ก็เลยให้มาเรียนรวม ปีที่ผ่านมาก็ให้ไปเรียนที่ ม.ขอนแก่น   
ถาม:  แล้วของกัมพูชาล่ะครับ  
ตอบ:    กัมพูชาเรียนที่สารคาม สารคามสอนให้ฟรี คนที่ได้ทุนทั้งหมดจากทั่วประเทศไปเรียนที่นั้น 
พอเรียนเสร็จ มหาวิทยาลัยก็ไปรับกลับ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  
ถาม:  คือตอนที่สัมภาษณ์ตอนโน้น เขามีทักษะการใช้ภาษาไทยยังไง   
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ตอบ:     แล้วแต่คน เพราะว่าบางคนเขารู้ว่าเขามาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ พูดไทยไม่ได้ แต่เราไม่
สนใจ เพราะเราสอนเป็นภาษาอังกฤษ ขอแค่ภาษาอังกฤษเขาดี  
ถาม:  พอจะมีทางช่วย นศ.ได้ไหมครับ เรียนไป 3- 4 เดือนแต่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้ 
ตอบ:    บางคณะนี้ไม่เป็นไร เพราะเขาให้ทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ประเด็นก็คืออย่างที่
เธอจะต้องเข้าเรียนกับเพ่ือน ปัญหาอยู่กับคนไทย เพราะงั้นตอนนี้เขาก็ไม่ได้มาหาเลย เพราะว่าถ้ามี
ปัญหา เราก็จะแนะให้ไปเรียนกับพวกภาษาไทยก็ได้ วันก่อนเจอเขาก็ถามเขาอยู่ว่าโอเคไหม เขาก็
บอกว่าพอได้ ก็เลยงงอยู่ตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ภาษาเขาก็พอได้กันอยู่  
ถาม: บทบาทของวิเทศสัมพันธ์เป็นอย่างไร 
ตอบ:   เป็นตัวคอยประสานระหว่างหน่วยงานที่ให้ทุนแล้วก็ดูแลสารทุกข์สุกดิบบ้าง ในกรณีถ้าเขา
เกิดมีปัญหาอะไร แต่ว่ามันก็ปกติเพราะว่าเขาก็จะอยู่ในหลักสูตรของเขา  ส่วนของวิเทศที่จะช่วยก็คือ
พาไปต่ออายุวีซ่า ติดต่อ สพร. ให้ แล้วก็เบิกจ่ายเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ถาม: ในส่วนของปฐมนิเทศ มีหรือไม่อย่างไร  
ตอบ:    ก่อนหน้านี้มี แต่ไม่ต่อเนื่อง  เป็นปัญหาปีนี้แหละไม่ได้ทํา ก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ว่ามันก็มา
น้อยมันไม่เหมือน สพร. ก็เลยบอกว่าแต่มันไม่ได้นะเขาต้องมีการจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาทุกครั้ง 
เหมือนที่ผ่านมาเขาก็ไปจัดการของเขาเองแล้วเขาก็จะคอยบอกว่ามีอะไรอย่างนี้ ตรงนี้คิดว่าต้อง
ปรับปรุงมีแต่ไม่ต่อเนื่องควรมีอย่างต่อเนื่อง 
ถาม: กิจกรรมอย่างอ่ืนที่สนับสนุนพวกเขาท้ังลาวและกัมพูชา  
ตอบ:    อย่างเช่น มีกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัย เราก็จะเชิญเขามาร่วมทุกครั้งในส่วนของ
นักศึกษามีส่วน เช่น กิจกรรมวันอาเซียน และเวลามีแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากที่ต่าง สมมุติว่ามี
ประเทศเขาก็จะให้เขาช่วยไป แทคแคร์ ไม่ได้บังคับ ตามความสมัครใจ แล้วเขาก็พูดด้วยว่าปัญหามัน
อยู่ที่การสื่อสารด้วย เหมือนกับว่าเขารู้เรื่องช้า ตอนนี้ก็แก้ปัญหาโดยทํา Facebook ให้กลุ่มเขา  
ถาม: เวลานักศึกษามีปัญหามีกลไกความช่วยเหลืออย่างไร 
ตอบ:    มีแบบมา walk in เขาก็แบบนัดเจอใน Facebook มาเลยไลน์ มานัดขอนัดเจอ คิดว่าถ้าไม่
จําเป็นจริงๆเขาไม่มาถึงเรา แตเ่จ้าหน้าทีทุ่กวัน เพราะเป็นด่านแรกคือรับทุกอย่าง บางทีที่ไม่ไหว ก็จะ
ส่งมาให้ เช่น เป็นเรื่องของหอพัก เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งใคร เขาก็จะต้องให้เราไปคุยกับ ผอ.สํานัก
ทรัพย์สิน เช่น เรียกร้องขออยู่คนเดียว ขอจ่ายค่าเช่าต่ํากว่าที่มันควรจะเป็น   
ถาม: จริงแล้วเรามีหน้าที่ตรงนี้ไหมครับ ในการที่จะจัดให้ว่าควรจะอยู่แบบไหน  
ตอบ:    เรื่องของ สพร. มันมี แต่มันมีปัญหาเรื่องของเด็กหมดทุน  แต่ที่นี้พอเด็กหมดทุนเราจะตัดเขา
เลยหรือ คือมันไม่ใช่ เขาก็ยังเป็นนักศึกษาของเราอยู่ แต่ สพร. เขาก็จะตัดเลยเรื่องเงิน เพราะฉะนั้น
เด็กเขาก็จะเดือดร้อนเรื่องหอพัก  แต่เราก็ไม่มีอํานาจในการตัดสิน ก็เลยต้องปรึกษากับทรัพย์สิน  เขา
ก็จ่ายมาเยอะแล้ว พอจะมีช่องทางไหนลดให้เขาหน่อยไหม แล้วก็มีปัญหาเรื่องสวัสดิการ ส่วนใหญ่
บางทีมันมีปัญหาทุกปี แต่อาจารย์บางคนเช่นอาจารย์ประธานหลักสูตรเขาสํารองเงินก่อนอยู่นะ ที่
ปรึกษาเขาจะช่วย 
ถาม: สพร. เขาช่วยเต็มจํานวนไหม 
ตอบ:    สพร. เขาช่วยเต็มจํานวน เวลาที่เขาไปรักษาที่รพ. ที่ประกัน สพร. ไปทําให้ มันให้เฉพาะ 
อุบลรักษ์  และมันก็แพงกว่าที่ประกันจะจ่ายให้ทุกครั้ง เพราะว่าเด็กต้องสํารองจ่ายเองก่อนทุกครั้ง  
แต่ทีนี้เด็กไม่มี อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจ่ายให้ รับทุกอย่างนี้ เราเลยบอกว่าเราช่วยไม่ไหวหรอกนะเรื่อง
เงิน  แต่ถ้าเรื่องยืมหนี้มหาวิทยาลัยให้อะไรอย่างนี้ โอเค แต่ให้มาควักเงินส่วนตัวจ่ายค่าไปประชุมให้
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ก่อน  จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก่อนอย่างนี้เราหมดปัญญา เราก็บอกเขาตรงๆ เขาก็เข้าใจอยู่ อันไหน
ช่วยได้เราก็ช่วย   
ถาม: นอกจากเรื่องของที่พักแล้วมีอะไรที่มันเป็นปัญหาครับ  
ตอบ:   เรื่องเงินที่เขาจะรู้สึกมันออกช้า เช่น เงินที่จะไปประชุมออกช้า  มันไม่ได้หมายความว่าออก
ช้าจะตามมาก่อนไม่ใช่นะ สมมุติว่า สพร. อนุมัติให้คุณไปประชุมแล้ว คุณต้องสํารองจ่ายทั้งหมดไป
ก่อน แล้วคุณจะเอาใบเสร็จนั้นมาเบิกกับ สพร. ซึ่งบางท่ีมันก็แพงไป   
ถาม: คุณภาพการศึกษา มีการพูดถึงไหมครับ ว่าเขาคาดหวังแบบนี้พอมาเจอแล้วมันไม่ใช่แบบที่
เขาคาดหวัง 
ตอบ:    เขาไม่ได้มาพูดกับเรานะ แต่อาจารย์คนอ่ืนเราไม่รู้ แต่กับเราเขาไม่มาพูด แต่คนที่มาพูดก็คือ 
อาจารย์ประจําหลักสูตรว่ารีไทร์ได้ไหม มาถามเราตรงๆเลยว่าคุณภาพของนักศึกษาเองเขาไม่ได้ คือ
เขาจําเป็นต้องจบหรือเปล่า เราบอกว่าไม่เขาไม่จําเป็นต้องจบ ถ้าไม่ได้มาตรฐานเราอาจารย์ก็ให้เขา
ตกเลย สพร. ก็ไม่มีปัญหา เพราะโดนรีไทร์หลายคนแล้ว  ที่ผ่านมาอาจารย์เขาก็เต็มที่มากๆ แต่เขา
เข็นก็ไม่ไหวจริงๆ หลายคนมากที่มีปัญหาภายในก็คุยกันอยู่ตลอด ทางสาขาก็มาหากับเราตลอดว่า
นักศึกษาไม่ได้จริงๆ บางทีพวกนั้นทีไ่ม่ได้ส่วนหนึ่งคือได้โควตามา จับมาวางเลยไม่ได้ผ่านการคัด  
ถาม:    นักศึกษาบางคนสะท้อนว่าเรื่องของค่าไฟ บางเดือนไม่ได้อยู่แต่มีการคิดเพ่ิม   
ตอบ:   อันนี้เขาก็มาคุยกับเราแล้ว เราก็ไปแจ้งทรัพย์สินอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันมีความผิดพลาด
หรือเปล่า อันนี้มันอยู่เหนือความควบคุมของเรา มันเป็นเรื่องทางกายภาพ พอเขามาบอกเราก็แจ้งได้
ว่าช่วยไปตรวจสอบหน่อยนะ ว่านักศึกษาเป็นอย่างนี้ๆนะ  
ถาม:   บทบาทของวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน 
ตอบ:  ใช่ บทบาทของวิเทศสัมพันธ์เองเป็นผู้ประสานงาน ถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามแต่เราจะเป็น
หน่วยงานกลางเพ่ือประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ถาม:    แล้วเรื่องของใบรับรองการศึกษา เห็นมีเคสเกิดขึ้นว่าทําไมของเรามันดูยุ่งยากจัง จบแล้วจะ
ขอใบปริญญาเลยได้ไหม   
ตอบ:  ไม่ได้มันต้องเข้าใจสิว่ายังไงมันก็ต้องผ่านสภาก่อน อันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เด็กไม่ยอมเข้าใจ คือ
เราบอกกี่ครั้งแล้วว่ากระบวนการขอจบ มันเป็นยังไง เหมือนเราเรายังไม่ได้เลยต้องรอวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรก่อน แต่เขาไม่ยอมเข้าใจ เขาอยากได้เลย  ซึ่งเราก็บอกว่ามันอยู่เหนือการควบคุม ซึ่งเรา
ก็บอกว่า คนไทย คนฝรั่ง คนไหนๆก็เหมือนกัน แต่ Transcript คุณขอได้เลย  
ถาม:    อยากให้เราสะท้อนปัญหาในภาพรวมว่านักศึกษาลาวกับกัมพูชาเป็นอย่างไร 
ตอบ:   ภาพรวมของนักศึกษากัมพูชาเท่าที่เราดูนักศึกษากัมพูชาไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบจะกังวล
มาก แต่นี้แหละทีเ่ราเริ่มจะกังวล ทีเ่รารู้สึกกังวลเรายังไม่ได้เจอ เรากังวล ป.ตรี คนนี้ เพราะว่าปีนี้เป็น
ปีแรกที่เรารับเข้ามา  แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าคณะเขาได้ดูแลขนาดไหนเต็มที่หรือยัง  เพราะว่าเรายัง
ไม่ได้ไปคุยกับคณะเขามากมายแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอเด็กเป็นเรื่องเป็นราวว่าหลังจากเข้ามาอยู่แล้วเป็น
ยังไง ก็ได้แต่ฟังจากคนอื่น   
ถาม:     ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาลาวและกัมพูชา อาจารย์ผู้สอน ฝุายที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ตอบ:    สําหรับนักศึกษา ถ้ามีอะไรให้มาบอกเราแต่เนิ่นๆเพ่ือที่จะแก้ได้ทัน ไม่ใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไป  
สมมุติถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบมาบอกเราจะได้ประสานกันช่วยเหลือ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาก็เหมือนกัน 
ส่วนใหญ่เขาก็จะเต็มที่อยู่ แต่บางคนเขาก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ  ก็มีแบบนั้น ความอดทนแต่ละคน
จะไม่เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือการรับเด็กเข้ามา มันคือการตัดสินใจของหลักสูตรคุณ
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นะเข้าใจใช่ไหม ฉะนั้นพอเขาเข้ามาปฺุปคุณจะไม่อะไรเขาเลยเราว่ามันก็แปลกอยู่ เพราะว่านี้คือคุณ
บอกว่าเขามีศักยภาพที่จะเข้ามาเรียน แล้วพอเข้ามาปฺุปอะไรก็ดูแลเขาหน่อย เขาไม่ได้เหมือนคนไทย 
คนไทยเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่เด็ก พอเด็กมาเรียนก็ต้องเข้าใจว่าเขาเรียนภาษาไทยมาอยู่แต่ไม่ได้
เยอะมาก ก็ให้เข้าใจตรงนี้ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนี้เราก็พูดกันเยอะกับ สพร. ว่าให้คัดตาม
ศักยภาพจริงๆ  ซึ่งอันนี้มันค่อนข้างใช้ได้กับทุนเปล่า  
ถาม:     มีความเป็นไปได้ไหมที่จะสอนภาษาไทยให้เขามากกว่า 4 เดือน  
ตอบ:    คือตอนนี้เขามามีนาคม ม.มหาสารคามเขาก็รับหนักแล้วนะ มากกว่า 4 เดือนเราว่าไม่ไหว 
ยกเว้นว่ามหาวิทยาลัยมาสอนเพ่ิมให้เขา เราว่าต้องให้แง่คิดกับคนที่จะไปคัดว่า ถ้าคุณคิดว่าภาษาไทย 
4 เดือนของคุณไม่พอ แล้วเด็กไม่มีพ้ืนมา ก็อย่าเอาเขามาตั้งแต่แรก เพราะหลักสูตรเป็นแบบนี้ แต่ถ้า
คุณตัดสินใจที่จะเอามาคุณต้องมีระบบที่จะช่วยเด็ก  
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับ 
 
4. บุคลากรคนที่ 4 (S4, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2557) 
ถาม: ถ้าจะรับนักศึกษาลาว/กัมพูชาใหม่มีการปฏิบัติอย่างไร 
ตอบ:  นศ. ลาว ลาวจะรับเอง ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่  ม.อุบลฯ แล้วเราจะคัดเอง ไม่มีกําหนดว่า ปี
หนึ่งๆจะรับเท่าไหร่ เริ่มแรก เขาคาดหวังกับเราสูงมาก ที่อยู่ หรูหรา ดูดี เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ โดย
เฉพาะที่พัก เขาไม่ชอบ อยู่ใน ม. หอใน มันจํากัดมากๆ ต้องอยู่ในตึกรวมกับ ป.ตรี ห้องละ 1 คน และ
เป็นห้องที่ดีท่ีสุด ตอนนี้ มี 15 คน ที่กําลังดูแล มีห้องของตัวเอง 15 ห้อง มีบางส่วนอยู่ในแฟลต 4 ซึ่ง
เป็นโซนของอาจารย์ ส่วนกัมพูชาตอนนี้มี 6 คน มาใหม่ 3 คน 
ถาม: บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ในส่วนของนักศึกษาลาวและกัมพูชาเป็นอย่างไร 
ตอบ:   บทบาทหน้าที่ จนท. เริ่มต้น คือหาที่พัก ติดต่อสํานักงานหอพัก จัดห้องให้ เป็นห้องพัก
สําหรับ นศ.ต่างชาติ กระทรวงการตปท. จะรับผิดชอบ ห้องปรับอากาศ ส่วนกัมพูชาจะเป็นห้อง
สวัสดิการ ธรรมดา ขึ้นทะเบียน นศ. ไปเปิดบัญชี ทําบัตร นศ. ส่วนวีซ่ากระทรวงการตปท. ลาวจะ
จัดการเอง ส่วนกัมพูชาจะมีจนท.วิเทศสัมพันธ์คอยดูแลเรื่องวีซ่า จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน ลาว 7,000 บาท กัมพูชา 5,000 บาท มีนศ.เปลี่ยนจากคณะเป็นรายได้มหาวิทยาลัย การ
รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาค รายงานทุกๆสิ้นการศึกษา 
ถาม: หน่วยงานมีกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาลาวและกัมพูชาอย่างไร 
ตอบ:    กิจกรรมเช่น พาไปทัศนศึกษา ไม่ได้บังคับ ใครสนใจก็ไป เช่น งาน งานแห่เทียน และงาน 
International Night  นศ.ไม่ค่อยได้ขึ้นมาพบอาจารย์ในกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ บางทีก็น้อยใจ ไม่ใช่บ้าน
เรา เป็นต่างถิ่น ผู้ใหญ่น่าจะมาดูแล น่าจะมาถามบ้าง อยากพบอธิการบดี เคยเจอบ้างเฉพาะช่วงปี
ใหม่  
ถาม: การปฐมนิเทศเป็นอย่างไร ช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ดีหรือยัง ต้องการปรับอย่างไร 
ตอบ:    ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระบบเบิกจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง การแลกเปลี่ยน
สารทุกข์สุกดิบ ปฐมนิเทศเทอมนี้ทําช้าเพ่ิงจัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน 6 สัปดาห์หลังเปิดเทอม ปกติ
หลังจากเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ 
ถาม: กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ กลไกท่ีพยายามช่วยเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไร  
ตอบ:    ช่วงแรกๆ มีนศ.โทรเข้ามาเยอะมาก ห้องสมุดไปยังไง ขึ้นรถไปในเมืองยังไง การลงทะเบียน
เรียน จนท.ทุกคณะจะช่วยลงทะเบียนให้ทั้งหมด Facebook ก็ใช้บ่อยมากๆ แต่เป็นช่วงบางช่วง เช่น 
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ช่วงที่ต้องการขยายทุน ต่อได้กี่เดือน สพร.จะอนุมัติไหม ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย แต่วิจัยไม่จบเลย
ต้องขยาย ขยายทุน 100% สําหรับ นศ.ลาว ขยายทุกคน สูงสุดเป็น 2 ปี 6 เดือน กัมพูชามีขยายคน
เดียว เป็น 2 ปี 6 เดือน คณะขยายให้แต่ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง การขยายทุนน่าจะให้ทุกอย่าง  คณะ
ยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แค่อย่างอ่ืนให้หาเอง  
ถาม: ช่องทางในการปรึกษาหารือเวลามีปัญหาเป็นอย่างไร 
ตอบ:   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร คือ โทรศัพท์คุย มีคนเดียวที่พูดไทยไม่ได้ มีปัญหาเวลาติดต่อกับ
จนท. แต่เรื่องเรียนไม่มีปัญหาเพราะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นคนเดียวที่สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษเท่านั้น การเรียนไม่มีปัญหา แต่เวลาติดต่อ จนท.จะเป็นห่วงเขา มีเคสที่เกิดขึ้นตอนมา
แรกๆ เรื่องหอพัก ยังไม่เรียบร้อย เลยจัดห้องธรรมดา เขาเลยไปต่อรองว่าขอพักห้องอาจารย์ได้ไหม 
ใครเป็นคนให้ย้าย เขาตอบว่า จนท.ให้ย้ายสั่ง รปภ.ให้ย้ายและทําความสะอาดไหม สื่อสารกัน
ผิดพลาด ถามว่าเราเป็นคนสั่งให้ย้ายใช่ไหม เลยโทรไปหาว่าขอเวลาก่อน ห้องยังไม่เรียบร้อย คุณจะ
ได้อยู่ห้องที่ดีกว่านี้ แต่ห้องไม่เรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ แล้วจะให้ย้ายไปอยู่ห้องที่
ดีกว่านี้ 
ถาม: นักศึกษาลาวและกัมพูชามีการปรับตัวอย่างไร คิดว่าใครปรับตัวได้ดีกว่า 
ตอบ:   นักศึกษากัมพูชาสามารถปรับตัวได้ดีกว่านักศึกษาลาวค่ะ ตัวอย่างเช่น 1.การขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษา นักศึกษากัมพูชาจะยอมรับในเงื่อนไขการดําเนินการของมหาวิทยาลัยทุกอย่าง และรับฟัง
คําอธิบายในกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินการของเราค่ะ แต่นักศึกษาลาวจะถามเราเลยว่า
ทําไมไม่ได้ ก็ที่ สปป. ลาว เขาให้เอาหลักฐานไปยืนยันว่าเขาสําเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่เขาจะถือ
บรรทัดฐานของพวกเขาเป็นหลักค่ะ กว่าเขาจะยอมรับว่ามันเป็นกระบวนการของมหาวิทยาลัยของ
เราก็ใช้เวลาอธิบายนานพอสมควรค่ะ 2. การร่วมกิจกรรมกับผู้ อ่ืน นักศึกษากัมพูชาทุกคนจะ 
friendly กับนักศึกษาไทยได้มากกว่านักศึกษา สปป.ลาว เขาจะร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาไทยได้เป็น
อย่างดีค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ก็เห็นทั้งนักศึกษาไทยและกัมพูชาเขาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ เช่น การ
เล่นกีฬ ค่ะ และทุกครั้งที่เขาเจอกันก็มีการสนทนากันที่สนุกสนานนะคะ นอกจากนี้ นักศึกษาจาก 
สปป.ลาว เขาจะมีอยู่ 2 กลุ่มค่ะ คือกลุ่มที่ มาจากเวียงจันทร์ และกลุ่มที่มาจากจําปาสัก กลุ่มที่มา
จากจําปาสักเขาก็จะมีกิจกรรมเฉพาะพวกเขา เข่น นัดกันไปกินข้าว เที่ยว ค่ะ ส่วนกลุ่มที่มาจาก
เวียงจันทน์ก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะ แต่สําหรับนักศึกษากัมพูชา เขาจะไปด้วยกันทั้งกลุ่มค่ะ คือ กัมพูชา
ทุกคนไปด้วยกันหมด คือ เที่ยวก็เที่ยวด้วยกัน กินข้าวก็ไปด้วยกันค่ะ  
ถาม:  ข้อแนะนําสําหรับ นศ.ลาว/กัมพูชาที่ได้รับทุนการศึกษา 
ตอบ:    อยากรู้ว่าเขามีทัศนคติกับเราอย่างไร ในระบบการเดินเอกสาร เขาเข้าใจว่าง่าย เรื่องรับ
ปริญญาจบแล้วมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือรับรองให้ก่อน แต่เขาอนุมัติจบแล้ว อยากได้ใบปริญญาจบ
แล้ว กลับไปเลย แต่มหาวิทยาลัยเราทําแบบนี้ใช้หนังสือรับรองในการสมัครงานได้ มาอยู่บ้านเราควร
จะเคารพกฎบ้านเรา เอากฎของบ้านเรามาเป็นหลัก 
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับ 
 
5. บุคลากรคนที่ 5 (S4, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2557) 
ถาม: บทบาทของอาจารย์มีส่วนช่วยนักศึกษากัมพูชาอย่างไร 
ตอบ:    จะมีเฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้ามาพบ เจอกันอาทิตย์ละ 1 วัน 2 ชม. คือ เขามา
เป็นผู้ช่วยสอน จะให้คําปรึกษาเรื่องทุน จะไม่พอใช้ กลัวว่าคณะให้เงินจะตัดทุนเมื่อไหร่ เรื่อง
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ตารางสอน ตารางเรียน ปัญหาการลงทะเบียนเรียน เขาลงวิชานี้ไม่ได้ มีปัญหา อาจารย์ไม่สอน
หนังสือ อาจารย์เอาเวลาไปทําอย่างอ่ืน สอนไม่เต็มที่ อาจารย์จัดตารางการเรียนไม่เหมาะสม ถึง
พฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน ปัญหาที่เข้ามาจะเรื่องการเรียน 
ถาม: นักศึกษากัมพูชามีการปรับตัวอย่างไร 
ตอบ:    การปรับตัวไม่ค่อยมีปัญหา ปรับตัวเร็ว กินง่ายอยู่ง่าย ค่อนข้างจะเจียมตัว เพราะเป็นเด็ก
กัมพูชา ไปโรงอาหารก็ซื้อเฉพาะกับข้าวมาแล้วมาหุงข้าวกินเอง ซื้ออาหารแห้ง มาปรุงกินเอง ไม่ค่อย
มีปัญหา อยู่ในกลุ่มเด็กกัมพูชาด้วยกันเอง ไม่ค่อยคลุกคลีกับเด็กไทย จึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร สิ่งที่ดี 
คือ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ไว ด้วยความที่เขาเข้ามาอยู่เมืองไทย บางคนไม่มีพ้ืนภาษาไทย 
พยายามขนขวาย เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง แต่ก่อนอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ ฟังภาษาไทย ไม่รู้ ตอนนี้
ฟังภาษาไทยได้บ้าง เข้าใจ โต้ตอบเป็นภาษาไทยได้บ้าง เขียนอ่านได้บ้างแล้ว อบรมที่ม.สารคามก่อน 
ถึงจะกระจายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ถาม: แล้วนักศึกษากัมพูชาที่พูดภาษาไทยไม่ได้ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมีหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ:    มีคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษ เรียนโทภาษาอังกฤษที่นี้ แรกๆ คือ ไม่ได้ แต่สักพักเขาจะทําได้ 
เวลาคัดเลือกทุน ดูจากภาษาอังกฤษ บางคนมีต้นทุนดีรู้ภาษาไทยบ้าง มีที่มาด้วยทุนของภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติไม่จําเป็นต้องรู้ภาษาไทย และเขาก็จะเป็นเราเลี้ยงคอยดูแลกัน อยู่ในกลุ่มของเด็กเขมร
พอจะช่วยได ้
ถาม: ช่องทางในการปรึกษาหารือเวลามีปัญหาเป็นอย่างไร 
ตอบ:   ช่องทางมาหาเป็นสื่อบุคคล หรือใช้โทรศัพท์ ไลน์ Facebook แต่ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ 
นอกเสียจากจะกลับประเทศจะใช้ Facebook ติดต่อ แต่ถ้าอยู่เมืองจะใช้โทรศัพท์คุยกัน ยกตัวอย่าง
ปัญหาของนักศึกษา ซึ่งขยายเวลาการเรียนเป็น 2 ปี 6 เดือน ตอนนั้นเอกท่องเที่ยวยังไม่เปิด มี
นักศึกษาเข้ามาพร้อมกัน เป็นรอยต่อของคณบดี 2 คน เข้ามาแล้วหลักสูตรท่องเที่ยวยังไม่ได้การ
รับรองจาก สกว. ทําให้มาแล้ว ต้องรอ 1 เทอม ไม่ได้เรียน อีกคนจึงกลับประเทศ แต่อีกคนมาอยู่
เฉยๆ 1 เทอม อยู่ในสภาพกดดัน ไม่พร้อมอะไรเลย เรียนก็ไม่ได้เรียน แล้วคณะเปิดวิชาเรียน เทอมละ
ตัว เพิ่งมาเปิดอัดๆให้เทอมหลัง เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่คณะต้องรับผิดชอบ 
ถาม: มีกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษากัมพูชาอย่างไร 
ตอบ:  กิจกรรมที่เคยร่วมกันมีเฉพาะบริการวิชาการ คณะจัดอบรม กพอ. มาช่วย เช่น กพ. 7 ครั้ง
ของคณะของภาษาเขมร 1 และ 2 ให้นักศึกษามาช่วยก็ให้ครั้งละ 5,000 บาท เป็นเงินมาช่วยในการ
ทําวิทยานิพนธ์ เนื่องจากคณะช่วยเพียงแค่เงินใช้จ่ายแต่ละเดือนๆละ 5,000 บาท อบรมให้ รพ.
สุรินทร์ 5 วัน ให้ 20,000 บาทเป็นค่าตอบแทนเขาจะได้เงินส่วนนี้ไปช่วยค่าใช้จ่าย 5,000 บาท คือ 
รวมทุกอย่าง มาช่วยสอน เรื่องการออกเสียง ภาษาเขมร 
ถาม: ข้อแนะนําสําหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ตอบ:    ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องระบบการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน เพราะเขาคาดหวังว่า
เราเป็นประเทศท่ีพัฒนากว่า ดังนั้นระบบการศึกษาก็น่าจะดีกว่าด้วย  
ถาม: ขอบคุณสําหรับความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับ 
 


